
กม.ลูกเขาสภาม.ค.

นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาราชการชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ไดมอบวัคซีนปองกัน    

โควิด-19 ของบริษัทโมเดอรนา จํานวน 1 ลานโดส จากรัฐบาลสหรัฐฯ (ครั้งที่ 2) ใหกับประเทศไทย โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประธานในพิธีรับมอบ ที่ทําเนียบรัฐบาล

ซื้อ‘ไฟเซอร’เพิ่ม

เรงฉีด100ล.โดส

รัฐบาลชี้ฉบับกาวไกลแทงแน�/‘ตู-ปอม’กําราบส.ส.โดดลม
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กกต.เดินหนาแก กม.ลูก
กอนลุยเลือกตั้งใหญ

กกต.เดินหนาแก กม.ลูก
กอนลุยเลือกตั้งใหญ

             
|

ตรึงนํ้ามันดีเซล28บาท

นายกฯสั่งจับตา‘โอเปก’

รองโกงเลือกอบต.120เร� อง

อุทธรณยกฟองแทนรุกเขาแพง

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อใหมลดเหลือ 

5,126 ราย เสียชีวิต 53 ราย “ครม.” เคาะ

ซื้อไฟเซอรเพิ่มอีก 30 ลานโดส เล็งวัคซีน

เจนฯ ใหมพัฒนาใชสําหรับเด็ก คาดสงมอบ

ไตรมาสแรกป 2565 “บิ๊กตู” รับมอบวัคซีน

โมเดอรนาจากสหรัฐ 1 ลานโดส เตรียมใช

เปนบูสเตอร “อนุทิน” วอนคนรอวัคซีนจอง 

รพ.เอกชนฉีดวัคซีนเข็มแรกของรัฐบาล

กอน “ปลัด สธ.” เรงสาธารณสุขทั่ว ปท.จัด

สัปดาหรณรงคฉีดวัคซีน หวังถึง 100 ลาน

โดสสิ้น พ.ย.นี้

เม� อวันที่ 23 พ.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย                                                           

งานสถานการณการแพรระบาดในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 5,126 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 5,014 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 4,891 

ราย คนหาเชิงรุก 123 ราย เรือนจํา 104 

ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 8 ราย 

ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม 2,076,135 ราย 

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” ถกนอกรอบแกราคา

น้ํามัน สั่งกดต่ํา 30 บาท จับตาทาทีโอเปก 

“สุพัฒนพงษ” เผยรัฐใชเงินกูชดเชยจนเหลือ

ลิตรละ 28 บาท ย้ําขอเรียกรองดีเซล 25 

บาททําไมได โอดตองใชงบวันละ 500 ลาน 

ตก 1.8 แสนลานตอป

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 23  พฤศ 

จิกายน เวลา 13.40 น. ภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได

เปนประธานการประชุมนอกรอบ

กรุงเทพฯ • “จรุงวิทย” เผยเตรียมเคาะ 

พ.ร.ป.พรรคการเมืองใน 1-2 วันนี้ “วิษณุ” 

กางไทมไลนเช� อกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับน�า

จะถึงมือรัฐสภาใน ม.ค.2565 ประเมินฉบับ

พรรคกาวไกลไมน�าพนวาระแรก เพราะเสนอ                                                                 

ขัดรัฐธรรมนูญ “พปชร.-ปชป.-ชทพ.” หนุน                                                             

ใชเบอรเดียวทั่วประเทศ “ประยุทธ” ประ 

กาศแลวไมยายไปไหน อยูกับพลังประชารัฐ

แน�นอน เพราะเปนคนเสนอช� อนั่งนายกฯ 

กําชับอยาปลอยใหสภาลมบอย “ประวิตร” 

ถือไมเรียวหวดกนรัฐมนตรี-ส.ส.หามโดด

ประชุม ขูอาจยุบสภาหากองคประชุมสภา

ลมเปนนิจ

เม� อวันอังคาร ยังคงมีความตอเน� อง                                                             

จากการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแกไข                                                                

เพิ่มเติม ที่ตองมีการแกไขพระราชบัญญัติ                                                               

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) จํานวน 2                                                            

ฉบับตามมา โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย ภุมมา                                                          

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

กลาวถึงความคืบหนาแกไข พ.ร.ป.วาดวย                                                           

การเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.ป.วาดวยพรรค 

การเมือง วารางแกไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.วา

ดวยการเลือกต้ัง ส.ส.อยูระหวางรับฟงความ

คิดเห็น ซึ่งหลังจากนี้ 15 วันตองสงใหคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) สวนรางแกไขเพิ่มเติม 

พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง คาดวาภายใน 

1-2 วันนี้จะผานที่ประชุม กกต. กอนเปดรับ

ฟงความคิดเห็นผูเกี่ยวของและประชาชน

ตอไป ซ่ึงรายละเอียดรางแกไขเพ่ิมเติม พ.ร.ป. 

ทั้ง 2 ฉบับ จะปรับแกอีกครั้งหลังจากเสนอ 

ครม.หรือไมนั้น ยังไมทราบ แตเราตองสง

ให ครม.ตามกฎหมาย

ขณะท่ีนายวิษณุ เครืองาม รองนายก                            

รัฐมนตรี กลาวถึงกรณี กกต.สงราง พ.ร.ป. 

วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ….รับฟงความ    

คิดเห็นประชาชนวา กกต.ตองรับฟงความ

คิดเห็น 15 วัน จากนั้นนําความเห็นมาปรับ                       

ปรุงกอนสงมาท่ี ครม. คาดวาจะอยูชวงเดือน 

ธ.ค.ตามที่เคยตกลงกันไว ซึ่งยังไมเห็นราย

ละเอียดในรางกฎหมาย โดยเม� อรัฐบาลรับ

รางดังกลาวมาแลว แมไมมีกรอบเวลาสง

ใหรัฐสภาพิจารณา แตตองเรง เพราะตอง

ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาดู ซึ่งใชเวลา 4-5 

วัน คิดวาตนเดือน ม.ค.น�าจะสงถึงสภาได 

สวนรางของพรรครวมน้ันไมจําเปนตองสงมา

ที่ ครม. แตหากคุยกันกอนเปนการภายใน

วาเพ� อไมมีขอขัดแยงอะไรกันมาก

ไทยโพสต • กกต.จัด “บิ๊กเดย” โคงสุดทาย

เลือกตั้ง อบต. ชวนคนไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ชู

แคมเปญ “ทุกเสียงคือพลัง  เลือกตั้งสุจริต 

ใชสิทธิ์โปรงใส” เตือนผูไมไปใชสิทธิ์ใหแจง

เหตุ ถาไมแจงมีโทษหลายประการ ยันปฏิ                 

บัติตามมาตรการกรมควบคุมโรคอยางเขม                                                          

งวด เผยขณะนี้เร� องรองเรียนเขามา 120 

เร� อง ตร.ระดมกวาดลางอาวุธปนท่ัวประเทศ                

กอนเลือกต้ังทองถ่ิน ยึดกวา 3,104 กระบอก 

จับตาพื้นที่ ภ.8-9 แขงขันสูง

ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) วันที่ 23 พฤศจิกายน นายธวัช

ชัย เทอดเผาไทย กกต. เปนประธานจัด

กิจกรรมโคงสุดทายเลือกตั้ง อบต. (Bigday) 

ในการรณรงคประชาสัมพันธเลือกตั้งสมา 

ชิกองคการบริหารสวนตําบลและนายกองค 

การบริหารสวนตําบล ภายใตแคมเปญ “ทุก

เสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใชสิทธิ์โปรงใส”  

โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย อธิบดีกรมสง

เสริมการปกครองทองถิ่น และนางนพรัตน 

มงคลางกูร ผูแทนกรมควบคุมโรค รวม

แถลงขาว

โดยนายธวัชชัยกลาววา ในวันที่ 28 

พ.ย. ตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น. เปนวัน

เลือกต้ังนายกและสมาชิก อบต. ขอเชิญชวน                                                               

ผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกทานไปใชสิทธิ์ โดยกอน                                                            

ออกจากบานก็ขอใหนําบัตรประชาชน หนา 

กากอนามัยออกไปดวยเพ� อความปลอดภัย 

และใหตรวจสอบผูสมัคร

รัชดาฯ • ศาลอุทธรณพิพากษาแกยกฟอง 

“แทน เทือกสุบรรณ” กับพวกรุกปาเขาแพง 

สวนคดีแพง ใหยายของออกจากสันอาง 

เก็บน้ํา ชี้ ไมมีเหตุถือครองตามกฎหมาย ลูก

สุเทพบอกหลังฟงคําตัดสิน  “รูสึกปกติดี”

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เม� อวัน

ที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ศาลได

อานคําพิพากษาศาลอุทธรณ คดีรุกปาเขา                                    

แพง จ.สุราษฎรธานี หมายเลขดํา อ.3534/ 

2556 ที่พนักงานอัยการฝายคดีพิเศษ 4 

เปนโจทก ฟองนายพรชัย ฟาทวีพร อายุ 

58 ป ผูจัดการหางหุนสวนเรืองปญญาคอน

สตรัคชั่น, นายสามารถ หรือโกเข็ก เรือง

ศรี อายุ 66 ป หุนสวน หจก.เรืองปญญา

คอนสตรัคช่ัน, นายแทน เทือกสุบรรณ อายุ 

42 ป นายหนาขายที่ดิน บุตรชายของนาย                                       

สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

และนายบรรเจิด เหลาปยะสกุล อายุ 63   

ป อดีตเลขานุการสวนตัวของนายสุเทพ เปน                                                           

จําเลยท่ี 1-4 ในความผิดฐานรวมกันกอสราง 

แผวถางปา หรือเผาปา หรือกระทําดวยประ

การใดๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึด                                                      

ถือครอบครองปาเพ� อตนเองและผูอ� นโดยไม

ไดรับอนุญาต และฐานเขาไปยึดถือ ครอบ                                                             

ครอง กอสราง หรือเผาปาในที่ดินของรัฐ                                                              

โดยมิไดมีสิทธิครอบครอง

เด็กติดคุก ผูใหญสุขสบาย

ออมสินปลอยกู

สรางงาน-อาชีพ

ยึดเงิน 63 ลาน

คืนหลวงพอพัฒน

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

อานตอหนา 2

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  แรม  5  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 14

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9143

อิสรภาพแหงความคิด
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ลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 มีผลบังคับใชแลว 

ซึ่งเนือ้หาสาระสาํคัญเปนการเปลี่ยนแปลงระบบการ

เลือกตั้งจัดสรรปนสวนผสม (MMP) บัตร 1 ใบ เปนระบบการ

เลือกตั้งแบบผสม (MMM) บัตร 2 ใบ และมีการเปลี่ยนแปลง

เรื่องจํานวนของ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จากเดิมมี 

ส.ส.เขต 350 คน ส.ส.บัญชีรายช� อ 150 คน รวมเปน 500 คน 

มีการแกไขเปน ส.ส.ระบบเขต ใหมี 400 คน และ ส.ส.บัญชี

รายช� อมี 100 คน รวมเปน 500 คน มีการประเมินแนวโนม

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตอจากนี้ ไป พรรคการเมืองขนาดใหญ

จะไดเปรยีบพรรคการเมอืงขนาดเลก็ โดยเฉพาะพรรคเพ� อไทย

จะไดรับชัยชนะอยางถลมทลาย ซึ่งจะเปนไปตามนั้นหรือไม 

ประชาชนคนไทยผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทุกคนน�าจะเปนผู

ใหคําตอบที่ดีที่สุด

หากประเมินตามทฤษฎีที่มีนักวิชาการและผูที่เกี่ยวของ

ทางการเมืองออกมาใหทัศนะเอาไว อยางเชน นายสมชัย ศรี

สทุธยิากร อดตีคณะกรรมการการเลอืกต้ัง หรอือดีต กกต. โพสต

ขอความผานเฟซบุกสวนตวัถงึระบบการเลอืกตัง้เปลีย่นเปนบตัร 

2 ใบ สัดสวน ส.ส.เขตตอบัญชีรายช� อ เปลี่ยนเปน 400 : 100 

วา การเปลี่ยนแปลงจํานวน ส.ส.บัญชีรายช� อที่แตละพรรคจะ

ไดภายใตกตกิาใหม โดยใชฐานคะแนนการเลอืกตัง้ป 2562 เปน

ขอมูล ปรากฏวา เพ� อไทยไดเพิ่มจาก 0 เปน 22 พลังประชารัฐ 

เพิ่มจาก 19 เปน 24 อนาคตใหม (กาวไกล) ลดจาก 50 เหลือ 

18 พรรคกลาง พรรคเล็ก ลดลงทุกพรรค (ยกเวนประชาชาติ) 

พรรคจิ๋ว 1 เสียง 12 พรรค สูญพันธุหมด

อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกดวยวา คราวที่แลว

เพ� อไทยสงผูสมัครเขตเพียงแค 238 เขต จาก 350 เขต หรือ

คิดเปนรอยละ 68 และดวยระบบบัตรใบเดียว เขตใดไมสงเขต

นั้นไมมีคะแนน ส.ส.บัญชีรายช� อ แตคราวนี้เปนระบบบัตร 2 

ใบ แมสงไมครบก็จะไดคะแนน ส.ส.บัญชีรายช� อจากบัตรใบท่ี 

2 หากคิดบัญญัติไตรยางคอยางงายๆ จํานวน ส.ส.บัญชีรายช� อ

เพ� อไทย ในการเลือกตั้งคราวใหมที่จะเกิดขึ้นคือ 32 คน รวม

เขตที่เคยไดเดิมอีก 136 เขต กลายเปนจํานวน ส.ส. 168 คน 

ทิง้หางพรรคพลงัประชารฐัท่ีไดเขตรวมบญัชรีายช� อใหมแค 121 

คน และคงหาขอกลาวในการจดัต้ังรฐับาลกอนไดยาก ยกเวนจะ

ไมมีมารยาททางการเมือง

เชนเดียวกับ นพ.วรงค เดชกิจวิกรม หัวหนาพรรคไทย

ภักดี วิเคราะหถึงผลพวงบัตร 2 ใบ สิ่งที่จะเกิดตามมาคือ 1.จะ

เหลอืพรรคการเมอืงทีม่ศีกัยภาพไมมาก 2.โอกาสได ส.ส.หนาเกา 

ระบบตระกลู ส.ส.ประจาํจงัหวัดจะกลบัมา 3.ระบบมุงการเมอืง 

4.ระบบการทจุรติจะหนกัขึน้ 5.ประโยคจงัหวัดไหนไมเลอืก ดูแล

ทีหลัง อาจจะกลับมาไดยินอีก 6.ทุนสามานย ทุนผูกขาด ทุน

สัมปทานพรอมที่จะลงทุนทางการเมืองเต็มที่ และ 7.การเมือง

ไทยจะวนเวียนกลับไปสูอดีต

กระนั้นนั่นก็คือการประเมินตามทฤษฎี ตามผลคะแนน

การเลอืกตัง้จากเม� อครัง้อดตีทีผ่านมา แตเม� อถงึเวลาปฏบิตัจิรงิ 

ในการเลอืกตัง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ประชาชนจะเปนผูตัดสนิวา 

พรรคการเมืองใดจะเปนผูชนะ ใครจะไดเปน ส.ส. เหมือนอยาง

ทีน่ายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม ใน

ฐานะเลขาธกิารพรรคภมูใิจไทย ตอบคําถามส� อถงึกรณีท่ีการใช

บตัรเลอืกตัง้ 2 ใบ หลายฝายมองวาพรรคภมูใิจไทยจะเสยีเปรยีบ

พรรคใหญ เพราะเปนเสียงที่แตกออกไปวา อยูที่ประชาชน 

ไมใชเฉพาะพรรคภูมิใจไทย ถาทุกพรรคทํางานเพ� อประชาชน 

ประชาชนเห็นก็จะตัดสินใจได ถือเปนคําตอบที่ถูกตองที่สุด

เราเช� อมั่นการตัดสินใจของประชาชนในการลงคะแนน

เลอืกตัง้ใหพรรคไหน หรอืบคุคลใด เขาไปเปน ส.ส. ไปเปนปาก

เปนเสียงแทนตัวเองในสภาผูแทนราษฎร ตองพิจารณา ตอง

เลือกสรรมาเปนอยางดี การนําผลการเลือกตั้งเม� อครั้งอดีต

มาประเมินการเลือกต้ังในอนาคต ไมน�าจะใชคําตอบสุดทาย 

ยิ่งปจจุบันเขาสู โลกไรพรมแดน เทคโนโลยีการส� อสารกาวไกล

เขาถึงประชาชนทุกครัวเรือน ประชาชนตางรับรูพฤติกรรม

และการกระทําของนักการเมือง พรรคการเมือง แบบทะลุ

ปรโุปรง บคุคลไหน พรรคใด ทาํเพ� อประชาชน ทาํเพ� อประเทศ

ชาติอยางแทจริง ทฤษฎีก็อาจไมใชเสมอไป.
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2 ในประเทศ-ขาวตอหนาหนึ่ง

นายดอน ปรมัตถวินัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

“ความสงบถือเปนพื้นฐานของคนที่จะเดินทางมาบาน

เรา ซึ่งบานเราเปนเต็งหนึ่งของเสน�ห ประเทศตางๆ มีความ

สนใจ อยูที่ประเด็นเดียวนี่เอง นักทองเที่ยวจะเขามาเปนพัน

เปนหม� นเปนแสนอยูที่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเทานี้เอง ใน

เร� องความพรอม ความสงบรมเย็น”

เลือกตั้งบัตรสองใบ

ประชาชนคือผูตัดสิน

ห

านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในชวงนี้ มีเร� อง

ที่ตองทําไมหยุด ทั้งตองเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิก และ

นายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) การเลือกตั้ง กทม.

และพัทยาที่จะมีขึ้นในอนาคต และเร� องที่วุนที่สุดคือการตรียมการ

เลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมาในอีกไมกี่ป โดยหลังจากรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่ม

เติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 ที่กําหนดใหกลับมาใชบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เปน 

2 ใบ และเปลี่ยนจํานวน ส.ส.บัญชีแบบแบงเขต 400 และ ส.ส.แบบ

บัญชีรายช� อ 100 คน ลงในราชกิจจานุเบกษา เม� อไมกี่วันที่ผานมา 

ทาง กกต.จะตองมีเร� องที่ตองดําเนินการอยางมากมาย

ซึ่งขั้นตอนของ กกต.ในขณะนี้คือ การยกรางกฎหมายลูกทั้ง 

2 ฉบับคือ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวย

การเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.ดวยพรรคการเมือง โดย กกต.ตองสง

หนังสือถึงผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทั่วประเทศแลว เพ� อ

เปดรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของและประชาชน 

หลังจากนั้น กกต.จังหวัดสงความคิดเห็นกลับมาที่ กกต.กลาง

เพ� อนํามารวบรวม จากนั้นจะสงตอไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และ

สงไปที่สํานักงานกฤษฎีกาเพ� อดูความเรียบรอยอีกทีหนึ่ง กอนประกาศ

ลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีแคกฎหมายลูก ส.ส.ที่ผานที่ประชุม กกต.

แลว และเตรียมรับฟงความคิดเห็น สวนกฎหมายลูกพรรคการเมือง

ยังคงตองรอยกรางตอไป

เร� องหลักๆ ในการแกไขกฎหมายลูก ส.ส. มีอยู 37 มาตรา มี

สาระสําคัญคือ การใหมีบัตร 2 ใบ จํานวน ส.ส.เขต 400 คน และ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ 100 คน การคํานวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายช� อ และ

การแบงเขตใหม 400 เขต ใหเสร็จภายใน 90 วัน ส.ส.ใชเบอรเดียว

กับพรรค ลดเวลาการเลือกตั้งเปน 08.00-16.00 น. เพิ่มกรรมการ

ประจําหน�วยเปน 9 คน และกําหนดจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งตอหน�วย

เปน 800 คน

โดยสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ จะตองนําคะแนนที่แตละ

พรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งทั้งประเทศมารวมกันหารดวย 100 เพ� อ

ใหไดคะแนนตอ ส.ส. 1 คน หากจัดสรรแลวยังไมครบ 100 คน ก็จะ

จัดสรรใหกับที่คะแนนเหลือเศษ

ถาถามความรูสึก กกต.ผูที่เปนกรรมการตัดสินการ

เลือกตั้ง ตองบอกวาสูตรแบบบัตรใบ 2 ใบ คํานวณ ส.ส.แบบ

บัญชีรายช� องายกวามาก เน� องจากการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ 

ประกอบดวย 1.ใบเลือกผูสมัคร ส.ส.แตละพื้นที่ที่ตัวเองชอบ 

2.ใบเลือกพรรคที่ตัวเองชอบ การคํานวณบัญชีรายช� อก็จะใชแค

คะแนนเลือกพรรคการเมือง ถาประชาชนเขามาใชสิทธิ์เลือกตั้งเปน

จํานวน 35 ลานเสียง จะนําตัวเลขนี้เปนตัวตั้ง แลวนํามาหาร 100 

จะไดเกณฑคาเฉลี่ยที่ 350,000 คะแนน แลวนําคะแนนเลือกพรรค

นั้นๆ มาหารกับคาเฉลี่ย จึงจะไดจํานวน ส.ส.บัญชีรายช� อเขาสภา 

พรรคไหนถาต่ํากวานั้นก็หมดสิทธิ์ไป เพ� อแกปญหาไมใหมี ส.ส.ปดเศษ 

หรือ ส.ส.ที่เสียงไมถึง นั่นทําให กกต.สามารถตอบคําถามเร� องจํานวน 

ส.ส.บัญชีรายช� อแตละพรรคงายกวาครั้งที่แลว และตัดปญหาเร� อง

บัตรเขยง ซึ่งวิธีนี้พรรคใหญจะไดประโยชนเต็มๆ

เปรียบเทียบกับสูตรคํานวณบัญชีรายช� อการเลือกตั้งเม� อ

ป 2562 ที่จะมีกระบวนการหลายขั้นตอน เริ่มจากรวมคะแนนทั้ง

ประเทศ ตอมานําผลรวมตั้ง แลวนําจํานวน ส.ส.ทั้งหมดในสภาไป

หาร ซึ่งปกติมี 500 คน แลวจะไดตัวเลขคะแนนตอ ส.ส. 1 คนออก

มา หลังจากนั้นเม� อทราบคะแนนตอ ส.ส.ปารตี้ลิสต 1 คนแลว ก็

จะไปหารคะแนนรวมของพรรค เพ� อใหทราบวาแตละพรรคควรมี 

ส.ส.เขาไปในสภาทั้งหมดกี่คน หรือที่เรียกวา ส.ส.พึงมี หลังจากนั้น

นํา ส.ส.พึงมีที่ไดมาไปตั้ง แลวลบดวย ส.ส.เขตที่แตละพรรคได เพ� อดู

วาถาไมคิด ส.ส.เขตแลวจะเหลืออีกกี่ที่นั่งใหแตละพรรค ตอมาเอาแต

จํานวนเต็ม พักเศษไวกอน และเทียบกันวาพรรคไหนไดเศษมากที่สุด 

จะเห็นไดวากวาจะได ส.ส.บัญชีรายช� อมาลําบากขนาดไหน ถาลง

ลึกถึงการคํานวณแบบละเอียดมึนกันทั้งประเทศ แตขอดีของสูตรนี้

คือ พรรคเล็กที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยจะได ส.ส.บัญชีรายช� อโดยที่

คะแนนของพรรคตัวเองไมจําเปนตองไดถึงแสน คุณก็ได ส.ส.เขาไป

นั่งในสภา โดยครั้งที่แลวคะแนนขั้นต่ําที่ถูกนํามานับไดคือ 70,000 

คะแนน

นั่นจึงทําใหกาวไกล (อดีตอนาคตใหม) ไมถูกใจสิ่งนี้ เพราะเสีย

ประโยชนเต็มๆ จะเห็นไดวา ส.ส.แบบแบงเขตไดไมกี่ที่นั่ง บวกกับ

บัญชีการเลือกตั้งครั้งหนาจะถูกตัดออกไปเหลือแค 100 จาก 150 คน 

การที่ได ส.ส.เขต ก็ไมไดหมายความวาจะนําคะแนนตรงนี้มาใหกับ

บัญชีรายช� อเสมอไป ขึ้นอยูกับวาบัตรอีกใบประชาชนจะเลือกพรรค

กาวไกลหรือไม

สวนการเปลี่ยนเปนการใชเบอรเดียว ทั้งพรรคและปารตี้ลิสต

ทั่วประเทศ เปนผลดีมากกวาผลเสีย ขอแรก ประชาชนก็เขาใจดีวา

บัตรใบที่ 1 เลือกบุคคล บัตรที่ 2 เลือกพรรค ทําใหจํางายมากขึ้น 

เม� อเปรียบเทียบกับครั้งที่สลับเบอรทุกพื้นที่ทุกพรรคกันมั่วซั่ว ก็จะ

ทําใหประชาชนเกิดความเขาใจผิดกันได ทั้งนี้ เพ� อความสะดวกของ

ประชาชนในการกาบัตร

สวนขั้นตอนการทํา “ไพรมารี” โหวต ยอมรับวาเปนเร� อง

ที่พรรคการเมืองจะตองหนักใจคือ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 

โดยตองมีที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองและคณะกรรมการสาขาพรรค 

การเมืองอยูในเขตเลือกตั้งนั้น และตองมีสมาชิกพรรคการเมืองที่มี

ภูมิลําเนาในเขตเลือกตั้งนั้นตั้งแต 500 คนขึ้นไป และแจงตอนาย

ทะเบียนพรรคการเมือง หากไมดําเนินการดังกลาว พรรคการเมืองก็

จะไมสามารถสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น

ได หรือจะไมสามารถแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดใน

เขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นได จึงเปนเร� องที่ กกต.จะตองแกไขเรงดวน

เชนกัน ซึ่งขณะนี้ตัวราง พ.ร.ป.พรรคการเมืองยังไมไดมีการเปดเผย 

แตเช� อวาเม� อผานที่ประชุม กกต.แลวเราคงจะไดเห็นรางตัวเต็มในอีก

ไมชา

หลังจากแกกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับแลว นอกจากประชาชน 

และบางพรรคการเมืองที่จะไดรับประโยชนจากตรงนี้แลว เช� อวา 

กกต.ก็จะสะดวกตอการทํางานมากขึ้น และมั่นใจมากขึ้นตอการตอบ

คําถามของส� อมวลชนและประชาชน 

สุดทายแลวจึงตองดูวาเม� อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

หนาตาจะออกมาเปนอยางไร แตคงไมเปลี่ยนไปมากจากขอมูลที่

กลาวมาขางตน.

กกต.เดินหนาแก กม.ลูก

กอนลุยเลือกตั้งใหญ

สํ

อุทธรณ

หรือไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ ตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 9, 108 

ทวิ และพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ.2518 มาตรา 22

กรณีระหวางวันที่ 27 ก.ย.2543-

5 ต.ค.2544 ตอเน� องกัน จําเลยที่ 1-2 

รวมกันบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครอง 

ทําลาย แผวถางปาเขาแพง อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธานี เนื้อที่ 31 ไร 2 งาน 97 

ตารางวา สวนจําเลยที ่3-4 รวมกนับกุรกุ

เขาไปยดึถอื ครอบครอง ทาํลาย แผวถาง

ปาเขาแพง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

เนื้อที่ 14 ไร ดวยการกอสรางอางเก็บน้ํา

โดยไมไดรับอนุญาต

คดีนี้ศาลชั้นตนพิเคราะหแลวเห็น

วา พวกจําเลยกระทําผิดจริง พิพากษา

จําคุกจําเลยท่ี 1-2 คนละ 5 ป สวน

จําเลยท่ี 3-4 จําคุกคนละ 3 ป โดยไม

รอลงอาญา เน� องจากกรณีเปนเร� องราย

แรง พวกจําเลยย� นอุทธรณ ตอมาศาล

อุทธรณพิเคราะหแลว พิพากษาแก ให

ยกฟองจําเลยทุกคน อัยการโจทกย� นฎีกา 

ใหลงโทษพวกจําเลยดวย

ตอมาวันที่ 18 มี.ค.2564 ศาล

ฎีกา แผนกคดีสิ่งแวดลอมพิเคราะหแลว

เหน็วา ศาลอุทธรณยงัวนิจิฉยัไมครบถวน

ทกุประเดน็ จงึมคีาํสัง่ยอนสาํนวนใหศาล

อุทธรณพิจารณาพิพากษาใหม 

ศาลอุทธรณตรวจสํานวนประชุม

ปรึกษาหารือแลวเห็นวา ขอเท็จจริง จําเลย

ท่ี 1-2 ขายท่ีดินใหจําเลย 3 โดยมิไดเขาไป

ยึดครอง ท่ีศาลช้ันตนพิพากษาลงโทษ

จําเลยมาน้ัน ศาลอุทธรณ ไมเห็นดวย 

อุทธรณจําเลยฟงข้ึนบางสวน พิพากษาแก

ใหยกฟองจําเลยท้ังส่ี ในสวนของคดีอาญา 

สวนคดีทางแพงใหจําเลยท่ี 3 จําเลยท่ี 4 

คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวาร ยาย

ออกจากปาเขาแพงทางทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกของโฉนดเลขท่ี 28109 ต.แมนํ้า 

อ.เกาะสมุย แนวรองนํ้า แนวสันอางเก็บ

นํ้า โดยจําเลยท่ี 3 และ 4 ไมมีเหตุจะ

ถือครองตามกฎหมาย เน� องจากกฎหมาย

มีเจตนารมณ์ท่ีจะคุ้มครองรักษาไว้เพ่ือ

ประโยชนแหงสาธารณะ

ภายหลังฟงคําพิพากษา นายแทน 

กลาวเพียงสั้นๆ วา รูสึกปกติดี

ดานนายสวัสด์ิ เจริญผล ทนาย 

ความ กลาววา เดิมศาลช้ันตนพิพากษา

ลงโทษจําคุกจําเลยท้ัง 4 คน แตตอมาศาล

อุทธรณพิพากษายกฟอง โดยในช้ันฎีกา 

ศาลฎีกาส่ังยอนสํานวน ใหศาลอุทธรณ

พิจารณาพิพากษาใหม วันน้ีจึงเปนการฟง

คําพิพากษาศาลอุทธรณ ซ่ึงคําพิพากษา

ศาลอุทธรณมีประเด็นอยู 2 สวน คือ สวน

ท่ี 1 กรณีท่ีดิน ซ่ึงจําเลยท่ี 1 และจําเลยท่ี 

2 ไปซ้ือมา ขายใหจําเลยท่ี 3 และจําเลย

ท่ี 4 นําไปออกโฉนดน้ัน แมเน้ือท่ีจะเกินไป

กวา น.ส.3 แตท่ีดินท้ังหมดผูครอบครองได

มาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มีหลักฐาน

การแจงครอบครองเปน ส.ค.1 สวนพ้ืนท่ี

ท่ีเกินไปน้ัน ไมใชพ้ืนท่ีปา เพราะมีการ

ครอบครองกันมา สวนของอาญาน้ันศาล

พิพากษายกฟองจําเลยท้ัง 4 คน

สวนท่ี 2 คือประเด็นในสวนแพง 

ที่ศาลอาญาวินิจฉัยพิพากษาวา ที่ดิน

บรเิวณทีเ่ปนหวัลกูศร บรเิวณแนวโขดหนิ 

ท่ีเรยีกวาเขาแพง ศาลบอกวาเปนพืน้ทีป่า 

ตองใหจาํเลยที ่3 และ 4 ซึง่เปนผูขอออก

โฉนด รวมถงึคนงาน หามไมใหอยูในทีด่นิ

สวนดังกลาว ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร 

แตในขอเท็จจริงแลว ทางกรมที่ดินไดมี

คําสั่งใหตัดที่ดินสวนนั้นออกไป จําเลย

ที่ 3 จําเลยที่ 4 และบริวารไมเคยเขาไป

ในพื้นที่สวนนั้น ซึ่งเปนแนวปฏิบัติกันมา

นานแลว แตทัง้นีเ้ปนไปตามคาํพพิากษา.

รองโกง

นโยบายในการหาเสียง วาผูสมัครคนใด

เปนคนดมีคีณุธรรม ชวยเหลอืภาครฐัและ

ประชาชน โดยจดจําช� อและหมายเลขผู

สมัครคนนั้น เพ� อความสะดวกในการลง

คะแนนไดอยางถูกตอง และตรวจสอบ

สิทธิ์และหน�วยเลือกตั้งวาตัวเองเปนผู

มีสิทธิ์เลือกต้ังหรือไม จากเว็บไซตขอ

งกกต. หรือ Application Smart vote 

และขอเตือนประชาชนวา มขีอหามทาํผดิ

กฎหมายเลือกตั้ง โดยตั้งแตเวลา 18.00 

น. ของวันที่ 27 พ.ย. หามจําหน�ายจาย

แจกสุราจัดเลี้ยง เพราะจะมีโทษทาง

กฎหมาย 

นายธวัชชัยกลาวา การเลือกตั้ง

ถือวาเปนกฎหมาย หากไมไปใชสิทธิ์โดย

ไมแจงเหตุก็จะมีโทษหลายประการ รวม

ถงึถกูจาํกดัสทิธิท์างการเมอืงดวย แตหาก

ไมสามารถไปใชสิทธิ์เลือกตั้งได ก็ขอให

แจงเหตุไมไปใชสิทธิ์ 7 วันกอนและหลัง

วันเลอืกต้ัง 3 ชองทาง คือแจงดวยตวัเอง

ทีส่าํนกังานอาํเภอ แจงทางไปรษณยี และ

ชองทางออนไลน หรอื Application Smart 

vote และในสวนของการจัดหน�วยเลือก

ตั้ง ขอย้ําวา กกต.ปฏิบัติตามมาตรการ

ของ ศบค.และกรมควบคุมโรคอยางเขม

งวด เชน ลดจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือ

หน�วยละ 600 คน จัดหน�วยเลอืกตัง้พเิศษ

สาํหรบัผูทีมี่อณุหภมิูเกนิ 37.5 องศา รวม

ถึงมีการเตรียมแอลกอฮอลที่จุดเขา-ออก

และหนากากอนามัยสําหรับประชาชนผู

มีสิทธิเลือกตั้งที่หนากากชํารุด 

“ขอใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ตดิตามการกระทาํผดิกฎหมายเพ� อใหการ

เลือกตั้งเปนไปอยางสุจริตเที่ยงธรรม ทั้ง

เรื่องของการนับคะแนน ติดตามการ

ทํางานของนักการเมืองทองถิ่นวาเปน

ประโยชนตอตัวเองมากนอยขนาดไหน

เพ� อตัดสินใจสําหรับการเลือกตั้งครั้งหนา

เน� องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ถือวายิ่งใหญ

เพราะเปนการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ

ไมเคยเกิดขึ้นมากอน” นายธวัชชัยกลาว

ดานนายประยูรกลาววา ในสวน

ของกระทรวงมหาดไทย ไดประสานกับ 

กกต.มาโดยตลอด และไดแจง อบต.ทั่ว

ประเทศเตรียมการตามแนวทางตาม

กฎหมายและขั้นตอนของ กกต. รวมถึง

มาตรการทางสาธารณสุขในการปองกัน

การแพรระบาดโควิด การเลือกตั้ง กกต.

เกี่ยวของกับชีวิตประชาชน และถือ

เปนเวทีสงเสริมประชาธิปไตยในระดับ

รากฐานโดยแทของประชาชน จึงขอ

เชญิชวนประชาชนออกไปใชสทิธเิลอืกตัง้ 

อบต. เพ� อมสีวนรวมในการพฒันาทองถิน่

และพัฒนาประเทศ

นางนพรัตนกลาววา กรมควบคุม

โรคสนับสนุนการเลือกตั้งปลอดโควิด

อยางเต็มที่ โดยมีการเตรียมการและ

สวนผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคมารวม

ตรวจสอบมาตรการในการดําเนินการ

เลือกตั้ง เพ� อปองกันควบคุมโรค ปจจุบัน

แมจาํนวนผูปวยยนืยนัจะลดลงระดบัหลกั

พัน  ภาพรวมถือวาสถานการณดีขึ้น แต

อาจเกิดการระบาดเปนกลุมกอนในบาง

พื้นที่ จึงขอใหประชาชนที่ออกไปใชสิทธิ์

ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอยาง

เขมงวด  เพ� อใหการเลือกตั้งปลอดโควิด

อยางแทจริง

พ.ต.อ.จรุงวิทย ภุมมา เลขาธิการ 

กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องร้องเรียนที่

เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกและ

นายก อบต. วาตอนนี้จากตัวเลขสถิติมี

คาํรองประมาณ 120 เร� อง ซึง่เปนคาํรอง

ที่มีการย� นรองเรียนในแตละจังหวัด ยัง

ไมไดเปนสํานวนการสอบสวน สวนกรณี

เจาหนาที่ตํารวจพยายามกวาดลางกลุม

ผูมีอิทธิพลนั้น สํานักงานตํารวจแหง

ชาติได โทรศัพทประสานงานวาในการ

ดําเนินกิจการตางๆ ที่เกี่ยวกับการเลือก

ตั้ง จะมีการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับ

อาชญากรรมทัง้หมดทีอ่าจจะเกีย่วพนักบั

การเลอืกตัง้ดวย ซึง่ในการเลอืกตัง้ทกุครัง้

ทีผ่านมาในอดตีกมี็การดาํเนนิการในเร� อง

อาชญากรรมในชวงที่มีการเลือกตั้งเชน

กัน เพ� อไมใหเกิดเหตุตางๆ ขึ้น

ท่ีกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 

1 (บช.ภ.1) พล.ต.อ.ดํารงศักด์ิ กิตติประ

ภัสร รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิ

จิตร ผบช.ภ.1 รวมแถลงผลการระดม

กวาดลางอาชญากรรมในพ้ืนท่ีภาค 1 กอน

การเลือกต้ังนายกและสมาชิก อบต.ในวันท่ี 

28 พ.ย.น้ี โดย พล.ต.อ.ดํารงศักด์ิเปดเผย

วา พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ได

ส่ังการใหทุกหน�วยท่ัวประเทศมีการระดม

กวาดลางอาชญากรรมกอนถึงวันเลือกต้ัง 

เพ� อเปนการปองปราม ระงับยับย้ัง มิได

มีเหตุรุนแรงในชวงของการเลือกต้ัง โดย

เนนในเร� องการกระทําความผิดท่ีอาจเก่ียว

โยงไปถึงการเลือกต้ัง เชน พ.ร.บ.อาวุธ

ปน, ยาเสพติด, ผูตองหาตามหมายจับหรือ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปนตน

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์กลาววา ได

สั่งการใหเริ่มเปดศูนยอํานวยการและ

ควบคมุการรกัษาความสงบเรยีบรอยการ

เลือกตั้งประจําตํารวจภูธรจังหวัด ตั้งแต

วันที่ 18 พ.ย.-2 ธ.ค.64 เพื่อติดตาม

สถานการณขาวเฝาระวังบุคคลหรือกลุม

ที่อาจกอเหตุความรุนแรง และมีการ

จัดชุดปองกันปราบปรามการกระทําผิด

กฎหมายเลือกตั้ง ออกตรวจตราปองกัน

มิใหมีการกระทําความผิดกฎหมายใน

ชวงโคงสุดทาย ซ่ึงมีจํานวนหน�วยเลือก

ตั้ง 60,414 หน�วย จํานวนนายก อบต.

พงึม ี5,172 คน จาํนวนสมาชกิ อบต.พงึม ี

55,197 คน  โดยมพีืน้ทีท่ีม่กีารแขงขนัสงู 

จํานวน 382 แหง 33 จังหวัด อาจมีการ 

กระทาํความผดิเกีย่วกบักฎหมายเลอืกตัง้

ผลการระดมกวาดลางอาชญา   

กรรมฯ ภาพรวมท่ัวประเทศมีผลการจับกุม 

คดีเกี่ยวกับอาวุธปน การพนัน ยาเสพ

ติด คนเขาเมือง รวม 22,807 ราย ผู

ตองหา 25,296 คน พรอมของกลาง 

อาวุธปน 3,104 กระบอก อาวุธสงคราม 

19 กระบอก วัตถุระเบิด 74 ลูก เคร� อง

กระสุน 1,191 นัด และจับกุมความ

ผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

จาํนวน 2,361 ราย และจบักมุบคุคลตาม

หมายจับ จํานวน 5,150 หมาย จํานวน 

4,912 คน สวนพื้นที่ภาค 1 ที่เฝาจับตา

พื้นที่ จ.นนทบุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี ที่มี

การแขงขนักนัสงู สวนพืน้ทีอ่� นกเ็ปนพืน้ที่

ภาค 9 และภาค 8

ทั้งนี้ ไดกําชับใหตํารวจเขาไป

ประชาสัมพันธตักเตือนอยาใหมีการกระ

ทําผิดกฎหมาย โดยใชกําลังเจาหนาที่

ตํารวจในภาพรวมทั้งสิ้น 86,844 นาย 

นอกจากนีย้งัไดเตรยีมความพรอมตาํรวจ

จราจรไวคอยอํานวยความสะดวกในวัน

เลอืกตัง้อกีดวย จงึขอความรวมมอืพีน่อง

ประชาชนใหปฏิบัติตามกฎหมาย.

ศาลอาญา • นายภาณุพงศ จาดนอก                                                      

หรือไมค ย� นคํารองขอปลอยตัวช่ัวคราว

ผานทนายโดยระบบอิเล็กทรอนิกส ใน

คดีหมายเลขดํา อ.2380/2564 ท่ีพนักงาน

อัยการพิเศษฝายคดีอาญา 5 เปนโจทก 

ย� นฟองความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหง

ราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 112 พ.ร.บ.วาดวยการ 

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.

2550 มาตรา 8, 14 ซ่ึงในช้ันสอบสวน 

จําเลยไดใหการปฏิเสธ

กอนหนาน่ีศาลพิเคราะหแลว

เห็นวาเหตุที่ ไมปลอยชั่วคราวเร� อยมา                                                           

เพราะเกรงวาจะกอเหตุรายตาม ป.วิ 

อาญา ม.108/1(3) เหตุตามน้ีอาจ

เปลี่ยนไปได กรณีที่เห็นวาจําเลยถูกขัง

มานานพอสมควรจนรูสึกระมัดระวัง

ตัวตอการจะกอเหตุรายแลว ประกอบ

กับโจทก ไมไดคัดคานการใหประกัน 

เม� อคํานึงถึงสิทธิของจําเลยแลว เห็น

ควรให โอกาสจําเลย จึงอนุญาตให

ปลอยชั่วคราว กําหนดเง� อนไข 1.หาม 

กระกระทําการเส่ือมเสียต่อสถาบัน

กษัตริย 2.อยูในเคหสถานตลอดเวลา 

3.ติดกําไล EM และ 4.ใหมีการตั้งผูกํา 

กับดูแล อยางไรก็ตาม นายภาณุพงศ

ยังถูกหมายขังอยูในสํานวนอ� นของศาล

อาญาอีกหลายสํานวน ทําใหเเมไดรับ

การปลอยชั่วคราวในคดีนี้ แตยังคงถูก

คุมขังตามหมายคดีอ� น.

ศาลใหประกัน‘ไมค’คดีผิด‘ม.112’ 
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3บทความ-ในประเทศ

รามาการเมือง จากกรณี ราคาน้ํามัน สูงลิ่ว พรรคเพ� อ

ไทยฝากไปถึงนายกรัฐมนตรี กรุณาอยาดอยคาทหาร 

เอะอะมีปญหาอะไรใชร้ัวของชาติตลอด คราวท่ีแลว

จะใชคายทหารปลูกผักชี

มาคราวนี้น้ํามันแพง สมาพันธรถบรรทุกรถสิบลอออก

มากดดันรัฐบาล นายกฯ ตู ตอบแบบเริดๆ เชิดๆ ไมสนใจแกง

รถบรรทุก บอกวา “สั่งเตรียมแผนรองรับสั่งการใหกระทรวง

คมนาคม จัดรถไฟและรถ บขส.รับ-สงสินคาแทน ถามีความ

จําเปนก็พรอมใหรถทหารเขามาสนับสนุน”

ลาสุด วรวุฒิ อุนใจ รองหัวหนา “พรรคกลา” ออกมา

พูดถึงปญหานี้

โดยเขาฝากถึง “พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” ในฐานะ

ที่เปนประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 

ชวยดึงกระทรวงการคลัง, 

กระทรวงพลังงาน, กระทรวง

พาณิชยมาหารือ และลงไป

รับฟงปญหาจากผูประกอบ

การโดยตรง

“ตองพูดคุยกันทุกฝาย 

เพราะภาวะผันผวนราคา

น้ํามันในตลาดโลกไม ใช

ปญหาระยะสั้น แตจะเปน

ปญหาระยะยาว หากไมมีการ

จัดการ สุดทายผูประกอบการ

ก็จําเปนตองขึ้นตนทุนสินคา 

สุดทายผลกระทบจะตกอยู

กับประชาชน”

ดังนั้น จึงอยากใหรัฐบาลเขามาดูแลแกไขปญหาอยาง

จริงจัง หากปลอยไวปญหาจะยิ่งไปกันใหญ ทั้งผูประกอบการ

และรัฐบาลตองหันหนามาเจรจากันดวยความจริงใจ

อยางไรก็ตาม กอนหนานี้มีผูเสนอใหลดภาษีสรรพสามิต 

ลงอีก 5 บาทตอลิตร เพ� อตรึงราคาน้ํามันดีเซลบี 7 ใหอยูที่ 

25 บาท รองหัวหนาพรรคบอกวาอาจทําได แตก็ตองคิดตอวา

รัฐบาลจะเอาภาษีหรือรายไดสวนไหนมาชดเชย

เพราะไมใชเร� องเล็กๆ ไมใชเร� องระยะสั้น เพราะระยะ

ยาวเช� อวาอัตราการบริโภคน้ํามันและความผันผวนของโลก 

ทั้งความตึงเครียดระหวางสหรัฐอเมริกากับจีน อัตราการใช

พลังงานหลังสถานการณ โควิด-19 เริ่มคลี่คลายหลายประเทศ 

อาจจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพราคาน้ํามันในระยะยาว

วรวุฒิ ทิ้งทายวา รัฐบาลตองหามาตรการมาดูแลจริงจัง 

ไมเชนนั้นผูบริโภค คือ “ประชาชนจะเปนผูเดือดรอน”

อืม..ประเทศเราควรจะเอาจริงกับพลังงานทดแทน 

พลังงานทางเลือกเสียที.   

มินนี่เมาธ 

ฌ.เฌอ

จับเขาคุยรถสิบลอ

ด

คานคายมือถือฮั้วกระทบผู ใชบริการ

‘แอมเนสตี้-หนากากทูต’

วรวุฒิ อุนใจ

อมเนสต้ีคือใคร?

คือคนกลุมหน่ึงประเภทต้ังตนเปน “ขาใหญ” มีเครือขาย

กระจายไปหลายประเทศในโลก 

สถาปนาเปน “ผูพิทักษสิทธิมนุษยชน”

“นักบุญเผือก” ภาคเอกชน ทํานองเดียวกับ NGO 

ในไทย “แอมเนสต้ี” จดทะเบียนเปนสมาคม ต้ังเปน 

“แอมเนสต้ี” ประจําภูมิภาคอาเซียน

แลวเอาเงิน-เอาทองท่ีไหนมากินอยูเล้ียงดูกัน?

เห็นทํากิจกรรมยุแหยแตละคร้ังหรูแฟ ชักอิจฉา อาชีพปน

สิทธิมนุษยชนน่ี รายไดมันดีเหลือเกิน?

เหมือนวา แคใชภาพคําฝร่ังอยูหลังม็อบ “เขียนปาย ปน             

ทวีต โพสตเฟซ” โจมตีรัฐบาลบาง สถาบันบาง ปายสีประเทศ

ดวยขอมูลลวงโลกบาง เงินก็ไหลมา-เทมา อยางน้ันแหละ!

แอมเนสต้ีเปน “องคกร”...........

ถาเปนคน การอยูในบานเขา แลวชักใยทําลายบานท่ีเขา

ใหอยูอาศัย แบบน้ีเขาเรียก “ไอคนตํ่าสัตว”

เพราะสัตว มันรูคุณคน แตแอมเนสต้ี รูแต “เนรคุณ”!

เห็นนางปยนุช โคตรสาร ผอ.พรีเซนตองคกรวา

“ในโลกท่ีเต็มไปดวยการตักตวงผลประโยชนทางธุรกิจ

และการเมือง แอมเนสต้ียึดม่ันในความเปนกลาง อิสระ และ

โปรงใส เรารับเงินบริจาคสําหรับการรณรงคดานสิทธิมนุษยชน

จากคนธรรมดาๆ เชนคุณเทาน้ัน

เราปฏิเสธเงินสนับสนุน ท้ังจากภาครัฐและเอกชน เพราะ

ผลประโยชนเดียวท่ีเรายึดถือ คือสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน” 

กูจะอวก ย่ีเกฝร่ัง......

“เงินบริจาค” ท่ีมา ก็สไตลเดียวกับสามน้ิว “รุง-เพนกวิน-

อานนท” และใครตอใคร ท่ีแยงกันเปดรับจนตุบต๊ับน่ันแหละ

กอม็อบ ละเลงสี เขียนปาย “ปขาจะใหใครปมก็ได” ข้ึน

เวทีหยาบชาตอสถาบัน หยามหยันตํารวจ ปาบ้ึม

แลวก็ “เปดบัญชี”!

ท่ีวา “ปฏิเสธเงินสนับสนุนท้ังจากภาครัฐและเอกชน” น่ัน

น�ะ จริงเรอ...กลาสาบานใหตกคอหานสวมตายม้ัย?

วาไมเคยรับเงิน “โซรอส”!

เห็นรอนทอง “ถามเอง-ตอบเอง” แกเก้ียว ชนิดถามวัว

ตอบควาย ไวอยางน้ี

“คนพูดวารับเงินจอรจ โซรอส แลวมีท่ีมาแหลงทุนจาก

ไหน?”

เร� องรับเงินจอรจ โซรอส เปนแพตเทิรนท่ีโดนมาเร� อยๆ 

โดยตรงกับสถุลนอกชาติบางก็ได ถือเปน “ประจักษพยาน” ไดเลย

“นายอานนท แสนน�าน” อดีต “ประธานหมูบานเส้ือแดงแหง

ประเทศไทย” ท่ีตอนน้ี กลับเขาในรมเงาไตรรงคแลว

 กําลังเดินตามศาสตรพระราชา “โคก-หนอง-นาโมเดล” อยู

ท่ีอุดรธานี 

ตอนน้ี กําลังรวบรวม ๑ ลานรายช� อ GET OUT แอมเนสต้ี 

ตามแคมเปญ “ดร.เสกสกล” หรือแรมโบ 

เขาเปดเผยพฤติกรรมแอมเนสต้ีและพวกทูตสันดานเถ� อนไว 

แพรหลายในเฟซ ผมจะยกมาใหดูอีกรอบ ดังน้ี

...................................

นายอานนท แสนน�าน

วันน้ีพวกเราชาวอดีตหมูบานท่ัวท้ังประเทศ ขานรับแคมเปญ

ของนายเสกสกล อัตถาวงศ หรือ “แรมโบ” ผูชวยรัฐมนตรีประจํา

นายกฯ

ที่ตองการจะนํารายช� อประชาชนจํานวน ๑ ลานช� อ ลงช� อ

กัน เพ� อขับไลกลุม “แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล” ออกจาก

ประเทศไทย 

เพราะกลุมน้ี มักชอบอางวาเปน “กลุม NGO” ระหวาง

ประเทศ ออกชวยเหลือปกปองสิทธิมนุษยท่ัวโลก

ในอดีตท่ีผาน.....

พวกผมเองก็เจอกับกลุม NGO ในหลายๆ กลุม ต้ังแตชวงป 

พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

ชวงน้ัน หมูบานเส้ือแดง มีมวลชนจํานวนมากท่ัวประเทศไทย 

ไมข้ึนตรงกับทาง นปช. 

ขับเคล� อนกันเองโดยภาคประชาชน 

NGO ก็ลงไปหาบอยมาก พรอมกับทูตประเทศตางๆ ทางยุโรป

และตะวันตก สวนใหญจะสอบถามวา 

“รักเจาม้ัย?” หรือ... 

“มีกองกําลังม้ัย?”

“จะสูกับเจาอยางไร?”

“จะใหพวกเราสนับสนุนอะไรบาง?”

ตางๆ นานา บางเร� องก็พูดไมได เพราะเปนคําส่ัง 

พวกผมปฏิเสธ......

ออกมาตอสูเรียกรองประชาธิปไตย “อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข” อยางตอเน� อง

จนหลังการรัฐประหาร ป พ.ศ.๒๕๕๗ พวกผมพาชาวหมูบาน

เส้ือแดงเพาะเห็ดขายภายใตช� อ “หมูบานเห็ด” สรางฐานมวลชน

ข้ึนมาอีก 

เหมือนเดิม.......

ทางกลุม NGO และทูตประเทศตางๆ กวา ๒๐ กลุม ก็ยัง

ลงพ้ืนท่ี มาพบพวกผม ท่ีจะสอบถามวา

“จะสูอยางไรตอ จะเอาเจาม้ัย?”

และ “มีกองกําลังม้ัย ถาจะสูตอก็บอก จะชวยเหลือ

สนับสนุน” 

พวกผมก็ไมไดสนใจ นํามวลชนสรางเปน “กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน” ประกอบอาชีพสรางรายไดใหประชาชนจนถึงปจจุบัน

แตเม� อมาถึงวันน้ี แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา 

องคกรแหงน้ี “เคล� อนไหวเปนอันตรายตอประเทศชาติ 

และสถาบันพระมหากษัตริย” มาโดยตลอด 

คอยใหการสนับสนุนกลุมท่ีสรางความรุนแรง แมกลุมม็อบ 

๓ กีบ จะใชความรุนแรงกับเจาหนาท่ีตํารวจ แตยังออกมาเรียก

รองใหตํารวจยุติการใชความรุนแรง 

ซ่ีงสวนทางกับความจริงมาโดยตลอด!

พวกผมจึงขานรับแคมเปญ (ไลแอมเนสต้ี) สงสัญญาณไป

ตามอดีตหมูบานเส้ือแดง ท้ัง ๖ ภาค ใหต้ังโตะลงรายช� อประชาชน 

ขับไลองคกรแหงน้ี พนผืนแผนดินไทย เหมือนหลายๆ ประเทศ 

อยาใหพวกเขาเคล� อนไหวในประเทศอีกตอไป เพราะการ

เคล� อนไหวน้ัน เปนการทําลายประเทศอยางตอเน� อง 

คนท่ีออกมาพูดก็ไมใชคนไทย เขาไมเขาใจวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

อางแตเร� องสิทธิมนุษยชน แตทําไมยอมใหคนกลุมหน่ึงกาว

ลวงและละเมิด “สถาบันพระมหากษัตริย” ได 

ซ่ึงน่ันก็เปนการ “ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรายแรง” ย่ิงกวา 

แตองคกรแหงน้ี กลับทําไมรูไมเห็น

เช� อไดวา การเคล� อนไหวของ “แอมเนสต้ี” มีวัตถุประสงค

และเง� อนไข ทําลายประเทศไทยโดยแทจริง 

พวกเราผูจงรักภักดีตอ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” จะ

ไมยอมให “พวกจองลมลางสถาบัน”

เอาชาวตางชาติมาใชประชาชนคนไทยเปนเคร� องมือ 

ดําเนินการเหมือนในอดีตท่ีผานมาอยางเด็ดขาด 

เพราะถือเปนการเหยียดหยามหัวใจประชาชนคนไทยท่ีมี 

“พระมหากษัตริย” ทรงเปนศูนยรวมจิตใจคนท้ังประเทศ

---------------------------------

อยากไดยินพวกข้ีทูดและแอมเนสต้ีออกมาบอกวาท่ี 

“อานนท แสนน�าน” พูดน่ี 

“ไมจร๊ิง...ไมจริง” ซะจริงๆ!

ตามบทความตางๆ 

เราเปนองคกรอาสาสมัคร นอกจากมีสมัครสมาชิกรายปแลว 

ยังมีผูสนับสนุนรายยอยใหเงินบริจาค เรารับเงินองคกรเอกชนใหญๆ  

ท่ีมีประวัติไมดีเร� องสิทธิมนุษยชนไมได กวาจะรับทุนท่ีไหนตองสืบ

ประวัติเยอะมาก

 สวนเงินจากภาครัฐจะรับไดเฉพาะงานสิทธิมนุษยชนศึกษา

เทาน้ัน......”

เขาถาม “แอมเนสต้ีรับเงินโซรอสหรือเปลา” รับ-ไมรับ ตอบ

ไปตรงๆ คําเดียวก็จบ 

น่ีกลับเฉไฉไถลเลห สมแลวท่ีเขาเรียก “นางหนามึน”!

เฉไฉน่ันก็เทากับยอมรับอยูในตัว เขารูกันท้ังโลก แอมเนสต้ี 

ก็ไมตางเอ็นจีโอ 

เงินก็จากโซรอส จาก NED จาก FGHR จาก AJWS ลวน

ขบวนการ “สหรัฐฯ-ยุโรป” จางบอนทําลายไทยประเทศ

และขบวนการไหนบางละ...ในปฏิบัติการ “ลมประเทศ-ลม

สถาบัน” ท่ีสันถวะนัวเนียอยูกับแอมเนสต้ี?

ก็ท้ัง “กองทุนราษฎรประสงค” ท่ี ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ และ

ไอดา อรุณวงศ เปดบัญชีรับเงินไปประกันตัวสามน้ิว

ท้ัง “ศูนยทนายความเพ� อสิทธิมนุษยชน” รับหนาท่ีคอยดูแล

ดานคดีความให

เน่ีย ท้ังแอมเนสต้ี กองทุนราษฎรประสงค ศูนยทนายสิทธิฯ 

และขบวนการสามน้ิว+พวกจานขาวหมา 

เขาขากัน ในงาน “ลมเจา-ลมประเทศ” รวมท้ัง ลมรัฐบาล

ประยุทธ

ธนาธร ปยบุตร พรรคกาวไกล ขาคงไมไดเขากะเขาดวยนะ?

ผมพูดน่ี ประมวลจากพฤติกรรม ฟง “ปากคํา” คนเคยสัมผัส

แ

รัฐบาลเพียงเขาไปกํากับดูแลวา

ใหบริการกี่เจา และจะมีผลกระ

ทบตอประชาชนอยางไร  

เม่ือถามว่า ในอดีตเคย

มีเหตุการณลักษณะน้ี เชนการ

ควบรวมส� อการขายหุนดาวเทียม

จนเหมือนการผูกขาด แลวถูก

นําไปปลุกกระแสทางการเมือง 

นายชัยวุฒิกลาววา ไมเก่ียวกับ

รัฐบาล การควบรวมกิจการเปน

เร� องธุรกิจ รัฐบาลไมไดเก่ียวของ 

สวนจะทําไดหรือไมไดเปนเร� อง

ท่ีเขาตองตกลงกัน รัฐบาลไมมี

อํานาจไปส่ังหรือกํากับดูแล

โดยตรงวาใหรวมหรือไมรวม

ได แตในภาพรวมคงตองดูวาถา

รวมกันแลวจะสงผลอยางไรตอ

ธุรกิจ สวนการต้ังรับทางธุรกิจ

ของบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 

จํากัด (มหาชน) หรือเอ็นที น้ันยัง

ไมถึงเวลา เพราะเอ็นทีมีรายได

ของตัวเอง ยังไมผลกระทบอะไร 

เร� องน้ีเปนระยะยาวใหดูไปกอน 

แตเช� อวาไมมีผลกระทบในเชิง

ลบแน�นอน 

นางสาวสารี อองสมหวัง 

เลขาธิการสภาองคกรของผู

บริโภค (สอบ.) กลาววา หากมี

การควบรวมกิจการเกิดข้ึนจริง

จะทําใหมีผู ใชงานโทรศัพทมือ

ถือรวมกันมากถึง 51.3 ลาน

เลขหมาย สอบ.ไมเห็นดวยเปน

อยางย่ิง เน� องจากจะทําใหการ

กํากับดูแลขอมูลสวนบุคคลของ

ผูบริโภคอาจไมมีประสิทธิภาพ

มากพอ และทําใหผูบริโภคมี

ทางเลือกในการใชบริการดาน

โทรคมนาคมไดนอยลง สุดทาย

หากไมมีการแขงขันและไมมีแรง

จูงใจท่ีจะทําใหเกิดการแขงขันกัน 

จะทําใหสงผลกระทบตอผูบริโภค

แน�นอน โดยเตรียมย� นหนังสือถึง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ตลท.) และสํานักงานคณะ

กรรมการการแขงขันทางการ

คา (กขค.) ดวย ซ่ึงหากยังไมมี

ความคืบหนาจะย� นเร� องถึงคณะ

รัฐมนตรี

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม 

ประธานสภาองคกรผูบริโภค 

กลาววา หากขอตกลงระหวาง

เทเลนอรกับซี.พี.ไดรับการอนุมัติ

จนสามารถต้ังบริษัทข้ึนมาใหมได 

กิจการภายใตบริษัทดังกลาวจะมี

สวนแบงในตลาดถึง 52% จึงขอ

สอบถามไปยังคณะรัฐมนตรีและ

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบวา เขาขาย

ผิดกฎหมายหรือไม เน� องจากมี

สวนแบงเกินคร่ึงหน่ึง

นางสาวชลดา บุญเกษม 

อนุกรรมการด้านการสื่อสาร 

โทรคมนาคม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของ สอบ.กลาว

วา ที่ผานมาประเทศไทยมีคาย

มือถือ 3 คายหลักที่แขงขันกัน 

ทั้งดานการพัฒนาบริการ การ

ขยายพ้ืนท่ีการบริการ และการ

แขงขันราคา หากมีการควบ

รวมแมจะเปนในระดับผูถือหุน 

อาจทําใหสัดสวนการแขงขันใน

ตลาดเปลี่ยน จากที่เคยมี 3 เจา

ก็เหลือเพียง 2 เจา กระทบตอ

ผูบริโภคแน�นอน นอกจากน้ียัง

มีประเด็นเร� องขอมูลสวนบุคคล

ของผู ใชบริการที่อาจจะถูกเปด

เผยมากขึ้น.

เตือนเลือกคนน่ังบอรด

เช็กประวัตินักวิ่งเตน
ทําเนียบรัฐบาล • ครม.ไฟเขียว

ต้ังอดีตปลัดแรงงานน่ัง ขรก.

การเมือง “ลูกสุเทพ” น่ังบอรด

วิจัยแสงซินโครตรอน ขณะท่ี “บ๊ิก

ตู” เตือนชงต้ังบอรดไมเอาคนว่ิง

เตน ตองรับผิดชอบตรวจประวัติ

ดวย สลน.แจงปมจัดซ้ือไอโฟน

ใหผูบริหาร 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล 

รองโฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี แถลงวา ครม.อนุมัติ

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เสนอแตงตั้งประธานกรรมการ

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสง

ซินโครตรอน แทนประธาน

กรรมการและกรรมการผูทรง

คุณวุฒิ ใ นคณะกรรมการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ที่ครบวาระ ไดแก นายวีระ

พงษ แพสุวรรณ เปนประธาน

กรรมการ นายกําจร ตติยกวี, 

นายชาตรี สุวรรณิน, นายรัตติกร 

ยิ้มนิรัญ, นายชูกิจ ลิมปจํานงค, 

นายเอกนัฏ พรอมพันธุ, นาย

ธันยวัต สมใจทวีพร และนาย

อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ เปน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ 

ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

เปนตนไป 

ครม.ยังเห็นชอบตามท่ี

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

(สลน.) เสนอแตงต้ังนายสุทธิ สุ

โกศล ใหดํารงตําแหน�งขาราชการ

การเมือง ตําแหน�งประจําสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท้ังน้ี

ต้ังแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 

เปนตนไป 

รวมถึงเห็นชอบตามท่ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เสนอแตงต้ังนายสมพร ศรีเมือง 

เปนผูอํานวยการองคการสงเสริม

กิจการโคนมแหงประเทศไทย 

โดยใหไดรับคาตอบแทนคงท่ีใน

อัตราเดือนละ 170,000 บาท 

และใหไดรับสิทธิประโยชนตาม

ท่ีกระทรวงการคลังใหความเห็น

ชอบ ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ีลงนามใน

สัญญาจางเปนตนไป 

รายงานขาวจากทําเนียบ

รัฐบาลแจงวา ในท่ีประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ระหวางการ

พิจารณาวาระการแตงต้ังโยกยาย 

พล.อ.ประยุทธยังไดกลาวกับท่ี

ประชุมถึงการแตงต้ังตําแหน�ง

และบอรดตางๆ วา “บอรดท้ัง

หลายไมเอาคนท่ีว่ิงเตน อยากได

คนท่ีมีความรูความสามารถใน

การทํางานจริงๆ โปรงใส ตรวจ

สอบได จะเสนอแตงต้ังใครมา

ก็รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ประวัติใหดีดวย”   

น.ส.นัทรียา ทวีวงศ ท่ี

ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝาย

ขาราชการประจํา กลาวถึง

กรณีการซ้ือโทรศัพทไอโฟน 12 

จํานวน 111 เคร� อง ของสํานัก

งบประมาณของสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี (สลน.) สําหรับ

ผูบริหารและระดับผูอํานวย

การท่ีมีความจําเปนในการใช

งาน ซ่ึงชุดท่ีใชในปจจุบันครบ

รอบวงใชงานแลว ยืนยันวาการ

จัดซ้ือโทรศัพท์ท้ังหมดเพ่ือให้

ขาราชการประจําและขาราชการ

การเมือง ท้ังตําแหน�งรองนายก

รัฐมนตรี รัฐมนตรี ท่ีปรึกษาฯ 

เลขาธิการฯ ทีมโฆษกรัฐบาลท่ีมี

จํานวนมาก สวนนายกรัฐมนตรี

ขอไมรับโทรศัพทดังกลาว. 

รอง‘นางงาม’เหยียบธงชาติ
บช.น. • “สนธิญา” รองเอาผิด 

“แอนชิลี สก็อต-เคมมิส” มิส

ยูนิเวิรส เหยียบรูปธงชาติไทย

ผิด พ.ร.บ.ธง

ที่กองบัญชาการตํารวจ 

นครบาล (บช.น.) นายสนธิญา 

สวัสดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการ

การกฎหมาย การยุติธรรม และ

สิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร 

เดินทางไปรองทุกขกลาวโทษ

ตอ พล.ต.ท.สําราญ นวลมา ผู

บัญชาการตํารวจนครบาล เพ� อ

ดําเนินคดี “แอนชิลี สก็อต-เคม

มิส” ตัวแทนสาวไทย เจาของ

ตําแหน�ง Miss Universe Thai-

land 2021 ตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ.

2522 มาตรา 53 (3) (4) (5), 

มาตรา 54 ตรวจสอบกฎหมาย

อาญา มาตรา 118 และ

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

2563 ที่ผิดกฎหมายนําธงชาติ

ไปใชในเชิงพาณิชย ที่มีโทษทั้ง

จําและปรับ

นายสนธิญากลาววา การ

ที่เขามารองเรียนในวันนี้เพ� อให 

บช.น.ตรวจสอบการใชธงชาติ

แบบผิดวัตถุประสงค์ เพื่อไม่

ใหเปนแบบอยางแกเยาวชน 

เนื่องจากตัวมิสยูนิ เวิร์สมีผู้

ติดตามเยอะในโซเชียล อีก

ทั้งคนไทย 57 ลานคนยังเลนเฟซ 

บุก ทําใหเปนการเผยแพรภาพที่

ไมเหมาะสมไดงาย เจาตัวอาจ

จะไมทราบวาเปนการกระทําที่

ไมเหมาะสม จึงตองยอนกลับ

ไปที่กองประกวดวามีเจตนา

อยางไร และมีการขออนุญาต

จากสํานักนายกรัฐมนตรีหรือไม 

โดยตนเองไมไดตองการใหมีการ

จําคุก แตธงชาติเปนเกียรติภูมิ

ของไทย ไมอยากใหเกิดการ

แตกแยกและดอยคา.

ทําเนียบฯ • คานควบกิจการ “ทรู-ดีแทค” เล็งย� นตรวจสอบผูกขาด 

ลดทางเลือกผูบริโภค “ชัยวุฒิ” ชี้ 2 คายยักษควบรวมถือเปนเร� อง

ปกติทางธุรกิจ แตเช� อผูกขาดยาก 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจ

และสังคม (ดีอีเอส) กลาวถึง

กรณีเครือเจริญโภคภัณฑ (ซี.พี.) 

บริษัทแมกลุมทรู และกลุมเท

เลนอร บริษัทแมของดีแทค จะ

ลงนามในบันทึกขอตกลงความ

รวมมือ (MOU-Memorandum 

of Understanding) ทางธุรกิจ

ระหวางกันวา เร� องดังกลาวไม

ไดอยูในอํานาจของตนที่จะไป

กํากับดูแล อยางไรก็ตาม ในทาง

ธุรกิจเปนสิทธ์ิของบริษัทท่ีจะ

วางแผนหรือสิ่งที่เปนประโยชน

ตอการลงทุน หรือลดคาใชจาย 

เพ� อทําใหการบริการดีขึ้น 

เม� อถามวา การควบรวม

ดังกลาวจะเปนการผูกขาดทาง

ธุรกิจหรือไม นายชัยวุฒิกลาว

วา จะผูกขาดอยางไร เพราะ

เรื่องมือถือมีการแข่งขันอยู่

แลว และมีการกํากับดูแลโดย 

กสทช. ถือเปนเร� องปกติ ธุรกิจ

ประเภทมีหลายเจา ผูกขาดไม

ไดอยูแลว เขาลงทุนสูง ตอง

มีการขอสัมปทานการใช้คล่ืน

ความถี่ บางประเทศยังมีแคเจา

เดียว ถามีหลายเจาและตางคน

ตางลงทุนจะเปนการสิ้นเปลือง 

ตนทุนสูงขึ้น ประชาชนตอง

จายบริการเพิ่มขึ้น เร� องนี้ขึ้น

อยูกับการวางแผนธุรกิจ สวน

นายแทน เทือกสุบรรณ บุตรชายของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนํา กปปส. เดินทางมาฟงคํา

พิพากษาศาลอุทธรณ คดีรุกปาเขาแพง จ.สุราษฎรธานี 



ท้ังประกันรายไดและจํานําขาวลมเหลวไมอาจสรางความม่ันคงชีวิต

เกษตรกรอยางถาวรได เพราะท้ังสองนโยบายเปนการแกไขท่ีปลายนํ้า-

ปลายทาง ท่ีตลาด ท่ีปลายเหตุ ไมใชการแกไขตรงตนนํ้า-ตนทาง ท่ีตน

เหตุ ตรงท่ีการผลิต ตนเหตุตองแก โดยการลดตนทุนการผลิตใหมากท่ีสุด 

ตามแนวทางความม่ันคงทางอาหารและดานปลอดภัยอาหาร

ผมไดทักทวงและเสนอแนะไวลวงหนามาแลวกวา 10 ปกอนท่ี

นโยบายจํานําขาวจะพังลงมา ในคอลัมนเศรษฐศาสตรเพ� อชีวิต ไทย

โพสต (25 ธ.ค.2555) ช� อบทความ “หนทางชวยชาวนาท่ีดีกวาจํานํา

ขาว (พรรคไทยรักไทย) หรือประกันรายได (พรรคประชาธิปตย)” 

สุดทาย โครงการจํานําขาว คนติดคุก และคนหนีคุก มีชาวนานับสิบ

รายฆาตัวตาย สวน โครงการประกันรายได รัฐบาลพลเอกประยุทธ 

เอามาใชก็ลมเหลวเชนกัน ลาสุดกระทรวงการคลังทําทาจะมีเงินไมพอ

จายชาวนา

การแกไขปญหาความยากจนและความเหล� อมลํ้าทางรายไดของ

รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัย เปนเพียงการชวยผอนคลายช่ัวคราว มากกวา

จะเปนการแกไขเชิงโครงสรางเพ� อขจัดความยากจนและความเหล� อมลํ้า

เปนการถาวรใหหมดส้ินไปหรือเหลือนอยท่ีสุด ท้ังน้ี เพราะรัฐใชแนวทาง

ผิดพลาดมอง “ความยากจน” และ “ความเหล� อมลํ้า” เปนเร� อง “จน

เงิน” อยางเดียว จึงคิดแควาถาเติมเงินใหชุมชนหรือแจกเงินชาวบาน 

แลวจะแกจนและความเหล� อมลํ้าได ท้ังท่ีการแกความยากจนและเหล� อม

ลํ้าอยางถาวรน้ัน ตองทําใหคน/ชุมชนพ่ึงตนเองได เพราะความยากจน

และความเหล� อมลํ้าเปนปญหาเชิงโครงสรางตองแกไขตรงตนเหตุใหถูก

จุด เพ� อพลิกฟนชีวิตชุมชนและเศรษฐกิจชาติใหเขมแข็ง

ควรทําความเขาใจความเก่ียวพันกันดานตางๆ ของแนวคิดวาดวย

ความยากจนและความเหล� อมลํ้า (แผนภูมิ) ดังน้ี

(ก) ฐานะทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย การมีทรัพยากรจํากัด 

ความไมเสมอภาคและชนช้ัน

(ข) ฐานะทางสังคม ไดแก การขาดสิทธิในการเขาหาทรัพยากร

และอ� นๆ การขาดความม่ันคง การถูกกีดกันและการพ่ึงพาผูอ� น

(ค) เง� อนไขทางวัตถุ ซ่ึงมีมาตรฐานการครองชีพ การขาดแคลน

ส่ิงจําเปน การถูกตัดสิทธิมากมาย

การถูกตัดสิทธิในเร� องตางๆ มากมายก็ดี การขาดสิทธิในการ

เขาหาทรัพยากรและอ� นๆ เพราะถูกปดก้ันเอารัดเอาเปรียบก็ดี ตลอดจน

การอยูในชนช้ันท่ีขาดอํานาจควบคุมทรัพยากร  เคร� องมือทํามาหากิน

และการขาดปจจัยการผลิต อีกท้ังการถูกกีดกันจากอํานาจรัฐอํานาจ

ทุนก็ดี ท้ังหลายท้ังปวงเหลาน้ีลวนแลวนําไปสู “ความทุกขยากลําบาก

ท่ียอมรับไมได” (รูปวงกลมตรงกลาง) ซ่ึงหมายถึงเง� อนไขทางวัตถุอัน

จําเปนสําหรับพ้ืนฐานชีวิตของบุคคลเหลาน้ันขาดหายไปเปน “ท่ียอมรับ

ไมได” ในมาตรฐานเชิง “ศีลธรรม” คนจนเหลาน้ีจึงกลายเปน “คนชาย

ขอบ” หลุดลอยจากสังคม ไรท่ีพ่ึง ลมละลาย คนนับลานมีหน้ีสิน ไม

อาจหลุดพนจากวงจรแหงหน้ีซํ้าซากตลอดชีวิตของพวกเขาไดในหลุมดํา

ความยากจนและความเหล� อมลํ้าในไทย

หนังสือเร� อง “The Poverty of Capitalism”  เขียนโดย John 

Hilary ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย Nottingham ลอนดอน อังกฤษ 

อดีตผูอํานวยการสถาบัน “War on Want” งานวิจัยของ J. Hilary จะ

เนนเร� อง “ความยุติธรรมของโลก (Global Justice)” ในรอบ 25 ป

ของความเปนนักเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ ปจจุบันเขาเขา

สูวงการเมืองดํารงตําแหน�งหัวหนานโยบายการคาของ Labour Party 

อังกฤษ

แผนภูมิ แนวคิดวาดวยความยากจนและความเหล� อมลํ้า

หนังสือของ J. Hilary เลมน้ีช้ีประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี 

ความยากจนและความเหล� อมลํ้า เกิดจากทุนนิยมโลกาภิวัตน                                                                             

(Global Capitalism) โดยบรรษัทขามชาติ (TNCs-Transnational Cor-

porations) ซ่ึง J. Hilary ใชคําวา “Corporate Globalization” เปน

พลังไลลาทรัพยากรของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนา 

ผานการลงทุนขามชาติในแอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก 

ตะวันออกกลาง เอเชียและอาเซียน

การไลลาขูดรีดทรัพยากรดังกลาว ตามมาดวยวิกฤตภูมิอากาศ

โลกทําใหโลกรอนข้ึน จากการขาดความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ

โลกขนาดใหญ CSR (Corporate Social Responsibility) ลมเหลวอยาง

ส้ินเชิง

เปนการวิเคราะหผิดพลาดท่ีวาการเติบโตของนายทุนคือคําตอบ

เดียวเทาน้ัน ตอการแกไขความยากจนและความเหล� อมลํ้าทางรายไดใน

โลกซ่ึงไมจริง

จากผลเสียหายของการยํ่ายีประเทศกําลังพัฒนาดังกลาว ทําให

เกิดขบวนการเคล� อนไหวภาคประชาชนเปดเผยความเลวรายจนเกิด

ความขัดแยงเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแยงเหนือสิทธิกรรมกร

ชาวนา ตลอดจนความขัดแยงเหนืออธิปไตยอาหารและความปลอดภัย

อาหารในภาคผลิตอาหาร ภาคเกษตรเกิดความคิดสรางสรรคในภาค

ประชาชนท่ัวโลกใหเกิด นโยบายและมาตรการใหมๆ  ตามแนวทาง 

Alternative Development โตกลับธุรกิจผูกขาดรายใหญของโลกเพ� อ

ขจัดความยากจนและความเหล� อมลํ้าในหลายซีกโลก

การวิจัยเร� องน้ีอธิบายตนเหตุแหงปญหาเชิงโครงสราง
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ภายหลังมีการโปรดเกลาฯ 

รัฐธรรมนูนฉบับแกไขเพ่ิมเติมท่ีกําหนดใหมีบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ 

และจํานวน ส.ส.ระบบเขต 400 คน ส.ส.ระบบบัญชีรายช� อ 100 

คน ปกลองการเมืองก็เร่ิมคึกคัก และตองจับตา พ.ร.ป.วาดวย

การเลือกต้ัง ส.ส. การคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ ท่ีจะทําใหพรรคเล็ก

เสียเปรียบ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) เผยสูตรคํานวณ โดยใชฐานคะแนนการเลือกต้ังป 2562 เปน

ขอมูล ปรากฏวา เพ� อไทย (พท.) ไดเพ่ิมจาก 0 เปน 22 พลังประชา

รัฐ (พปชร.) เพ่ิมจาก 19 เปน 24 อนาคตใหม (กาวไกล) ลดจาก 50 

เหลือ 18 พรรคกลาง พรรคเล็ก ลดลงทุกพรรค (ยกเวนประชาชาติ) 

พรรคจ๋ิว 1 เสียง 12 พรรค สูญพันธุหมด คราวท่ีแลว พท.สงผูสมัคร

เขตเพียงแค 238 เขตจาก 350 เขต ดัง

น้ันหากคิดบัญญัติไตรยางศอยางงายๆ 

จํานวน ส.ส.บัญชีรายช� อ พท.ในการ

เลือกต้ังคราวใหมท่ีจะเกิดข้ึนคือ 32 

คน รวมเขตท่ีเคยไดเดิมอีก 136 เขต 

กลายเปนจํานวน ส.ส. 168 คน ท้ิงหาง 

พปชร.ท่ีไดเขตรวมบัญชีรายช� อใหมแค 

121 คน...•

เห็นสูตรคํานวณใหมแลวคอ

การเมืองก็ยังสงสัยวา ท้ังท่ีรูวาบัตร 2 

ใบ ทําให พท.ไดเปรียบ แตทําไม บ๊ิก

ปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกฯ และหัวหนา พปชร.ถึงผลักดันสูตรน้ี ตอนแรกก็แวววา บ๊ิกตู-

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ไมเอาดวย แต

สุดทายก็ปลอยผาน แผนท่ีจะทําพรรคสํารองก็ทําทาจะพับไว เพราะรู

วาคงไมงายแลว สวนจะเขาไปน่ังคุม พปชร.เต็มตัว พล.อ.ประวิตร- 

ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการ พปชร.ก็

ขวางทางไวอีก แวววา บ๊ิกปอม แอบตอ

สาย “ดีลลับ” กับ พท.ไวแลว ผานทาง 

“นายหญิง” ของ พท. หาก พท.ชนะก็

จัดต้ังรัฐบาลรวมกับ พปชร.ได โดยไมมี

คนช� อ “ประยุทธ” สวนเหตุท่ี “พ่ีปอม” 

พรอมเท “นองตู” พ่ีนอง 3 ป. คงตอง

ไปเคลียรกันเอง เร� องมันยาว สวนคนใน 

พท.หากไมมี “ประยุทธ” ก็ไมมีปญหา 

ปลอยใหประชาธิปตยกับกาวไกลเปน

ฝายคาน ท่ีไมเอากาวไกลเพราะเอาแต

ใจ ทํางานดวยกันยาก ก็ไมแปลกท่ีบาง

คนมองวาบัตร 2 ใบเปนการ ฟนระบอบทักษิณ  แต ทักษิณ ชินวัตร 

ไดบทเรียนมาเยอะ ยังไมรีบกลับประเทศใหเกิดแรงตาน คอยบงการ

จากนอกประเทศไปกอน รอจังหวะเอ้ืออํานวยคอยวาอีกที...•

ไอเสือถอย! กระทรวงคมนาคมจะหยุดใหบริการรถไฟเขาสถานี

หัวลําโพงในวันท่ี 23 ธ.ค.น้ี แลวนําท่ีดินบริเวณดังกลาวมาพัฒนาใน

เชิงพาณิชย ทําใหถูกถลมยับ ลาสุด 

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ส่ังการใหการรถไฟแหงประเทศไทย 

(รฟท.) ทบทวนขอมูลแผนการเดินรถ

ใหรอบดาน โดยพิจารณาใหครอบคลุม

ทุกมิติ และไดมอบหน�วยงานท่ีเก่ียวของ

จัดเวทีสาธารณะช้ีแจงและรับฟงความ

คิดเห็นของทุกภาคสวน ก็แลวทําไมไม

จัดเวทีสาธารณะต้ังแตแรก เพราะทํา

งุบงิบจึงสงสัยกันวาจะเอ้ือประโยชน

เจาสัว “หัวลําโพง” เปนสัญลักษณทาง

ประวัติศาสตรของการเดินทางจากตาง

จังหวัดเขาเมืองกรุง ท่ีอางจะแกปญหารถติดในกรุงเทพฯ ท่ีเกิดจาก

ทางรถไฟตัดกับถนนน้ันก็สามารถแกปญหาไดหลายวิธีโดยไมจําเปน

ยกเลิกรถไฟว่ิงเขาหัวลําโพง สวนการแกปญหาหน้ี รฟท.นับแสน

ลานบาทน้ันก็สามารถเอาพ้ืนท่ีสวนอ� นไปพัฒนาเชิงพาณิชยได การ

มีระบบขนสงดวยระบบรางหลายจุดดีกวามีจุดเดียว อยาลืมบทเรียน 

ปดสนามบินดอนเมืองในป 49 ไปใชสนามบินสุวรรณภูมิ สุดทายตอง

กลับมาใชสนามบินดอนเมืองอีก...•

ดรามากลุม 3 น้ิว กรณี ไอซ-รักชนก ศรีนอก กลุมพลังคลับเฮาส                  

ผูตองหาคดี ม.112 ไดแจงความดําเนินคดีเอาผิดกับ ตอม-ยุทธเลิศ 

สิปปภาค ผูกํากับภาพยนตรช� อดัง ขอหา

ทํารายรางกายดวยการตบหนาและใช

เทาถีบจนไดรับบาดเจ็บ เหตุเกิดบนเรือ

ไฮซีซ่ันยานคลองสานในงานสังสรรค 

หลังจากท้ังคูไดมีการนัดเคลียรปญหา

เร� องเงินบัญชีบริจาคม็อบราษฎรท่ี ตอม                                                        

เคยออกมาต้ังขอสังเกตวาไมโปรงใส

และเรียกรองให บุง-ปกรณ พรชีวางกูร 

และ ทราย-อินทิรา เจริญปุระ เปดเผย

บัญชีบริจาค ตอม ขอยอมรับในความ

ผิดตามกฎหมายอยางไมมีเง� อนไข แต

จะไมขอโทษดวยการกราบตีนอยางท่ีคู

กรณีตองการ สวน “บุง” ยืนกรานยังไงก็ไมช้ีแจงเงินบริจาคม็อบ อาง

ใหมาแลวถือวาจบ ยอนกลับ ตอม วาทําหนังขอบริจาครอยลานแลว

หายเงียบก็ยังไมแจงบัญชีเหมือนกัน พฤติกรรมกาวราว หยาบคาย 

รุนแรง เปนเอกลักษณของกลุม 3 น้ิวไปแลว วันกอน ไอซ-รักชนก 

ก็ใสเส้ือภาพวาดหนา ประยุทธ-ประวิตร-อภิรัชต เปนตัวอักษรอาน

ออกช� อ “อวัยะเพศชาย” เขารัฐสภา ตอม ก็โพสตหยาบคายประจํา 

ลากไสกันเองตอไปแลวอยาลืมปฏิรูปตัวเองกอนไปปฏิรูปประเทศ...•.

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา 

มไมสามารถเดินทางไปโคราชเพ� อรวมงานอําลาอาลัยการ

จากไปอยางไมมีวันกลับของ อาจารยสมเกียรติ พงษ ไพบูลย ได 

งานจัดข้ึนอยางรวดเร็ว เรียบงาย โดยอุทิศรางให โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยท่ีอาจารยสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทมา ทามกลางบรรยากาศอันอบอุนท่ีบรรดาญาติสนิท 

มิตรสหาย และแฟนคลับผูรูจักมักคุน ศรัทธา รักใคร สนิทสนม มีให

ครอบครัว อาจารยสมเกียรติ และอาลัยรักในตัว อาจารยสมเกียรติ

ตอนแรกเม� อมีขาวอาจารยสมเกียรติเสียชีวิตแลววอนไปในโลกโซ

เชียล บานผมก็ไดรีบโทรเช็กกับอาจารยหน�อย (วัลลภา) ภรรยาอาจารย

สมเกียรติ จึงทราบวาตอนน้ีอาจารยสมเกียรติอยูในหอง ICU ยังไมได

จากไป วันถัดมาผมข้ึนอภิปรายเวทีวิชาการสาธารณะรวมกับคุณปรีดา 

เตียสุวรรณ จึงทราบวาคุณปรีดาพรอมเพ� อนๆ ท่ีใกลชิด เชน อ.พิภพ ธง

ไชย ดร.สุริยะใส กตะศิลา เพ� อนๆ และครอบครัวหน�อยไดนําอาจารย

สมเกียรติมารักษาท่ีกรุงเทพฯ แลว โดยมี บํารุง คะโยธา (โย) เพ� อนซ้ี

ยืนโบกมือสงท่ีโคราช ภรรยาของผมไดไปใหกําลังใจหน�อยท่ีโรงพยาบาล

กรุงเทพ รวมกันภาวนาใหอาจารยสมเกียรติผานพนชวงวิกฤตไดเหมือน

คราวท่ีแลว ขอใหอาการของอาจารยสมเกียรติดีข้ึน  

ตอมาประมาณอาทิตยกวาจึงไดขาวอาจารยสมเกียรติถึงเวลา

ตองจากกันไปช่ัวชีวิตจริงๆ ผมใจหายมากทีเดียว เพราะเราสองคนรูจัก

กันมาหลายสิบปต้ังแตอาจารยสมเกียรติเปนหนุมนอย หนาใส ตัวผอมๆ 

สอนอยูวิทยาลัยนครราชสีมา (โคราช) ซ่ึงตอมาเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา สมัยโนนอาจารยสมเกียรติเปนท่ีรูจักกันดีในหมู

ครู-อาจารยภาคอีสาน เพราะเปนประธานสภาคณาจารยคนแรกของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมดท่ัวประเทศ 40 แหง อีกท้ังหน�อย ภรรยา

อาจารยก็มีอาชีพสอนหนังสือเหมือนกัน อาจารยสมเกียรติมีตําแหน�ง

เปนน่ันเปนน่ีหลายตําแหน�ง เปนผูชวยศาสตราจารย รวมท้ังเปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) แตตําแหน�งท่ีภาคภูมิใจเปนอยางย่ิงคือ เปนผู

รวมกอต้ังและเปนท่ีปรึกษาสมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสาน กับเปน

ท่ีปรึกษาสมัชชาคนจน เขาจะชอบทํากิจกรรมชวยเหลือกลมุครูและกลุม

ชาวไรชาวนาเปนพิเศษ เพราะเห็นวากลุมคนเหลาน้ีมักประสบปญหา

ความยากจนและความเหล� อมลํ้า เราสองคนรูจักกันเร็ว อาจเปนเพราะ

ตางเปนนักวิชาการท่ีสนใจเร� องคลายๆ กัน ครอบครัวเขาและครอบครัว

ผมมีอาชีพสอนหนังสือ เปนครูกันท้ังบาน แถมเขาและผมเปนคนอีสาน

เหมือนกัน อาจารยสมเกียรติเปนผูวิพากษวิจารณการศึกษาไทยไดถึง 

แกนทีเดียว

เม� อกอนโนนเวลาผมไปสอนปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสน 

ศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ท่ีศูนย โคราชในอําเภอ

เมือง สอนเสร็จก็จะแวะไปเย่ียมอาจารยสมเกียรติอยูบอย เพราะผมนอน

พักโรงแรมของ ม.ราชภัฏท่ีอาจารยสมเกียรติสอนอยู พวกเรายกโขยง

ออกไปรับประทานอาหารตามรานบาง บางทีอาจารยสมเกียรติก็แสดง

ฝมือใหแขกอยางผมไดรับประทาน โทรไปรบกวนเพ� อนฝูงมารวมสังสรรค

อาหารม้ือเย็น ภรรยาผมเรียกอาหารม้ือดึก คุณไชยวัฒน สินสุวงศ ก็

เคยตกเปนเหย� อมาแลว สังสรรคสนทนาธรรมในยามคํ่าจะเปนรายการ 

เจริญพรรัฐบาล เชน เร� องประเทศไทยอยากเปนเสือตัวท่ีหาแหงอาเซียน 

แตก็ผิดหวัง มีอะไรตอมิอะไรพูดคุยกันอยางสนุกสนาน ตอมาสถาบัน

นิดายายการสอนจากอําเภอเมืองโคราชไปอยูศูนยสีค้ิว ผมแทบไมคอยได

แวะเย่ียมเขาอีก แตก็เจอกันตามเวทีเสวนาท่ีกรุงเทพฯ ลาสุดเพ่ิงเจอกัน

เม� อ 2 ปท่ีแลว เพราะสถาบันนิดายายกลับไปสอนท่ีอําเภอเมืองโคราช 

เรานัดเจอไปรับประทานอาหารคํ่าดวยกัน ผมดีใจไดเห็นกับตาวาอาการ

เขาดีแทบปกติ คืนน้ันคุยกันถึงดึกจนศูนยอาหารปด ไมเคยคิดวาจะไมมี

โอกาสกินด� มดวยกันอีกแลวในชาติน้ี อยางไรก็ตาม การเสียชีวิตของ

อาจารยสมเกียรติไดทําบุญตออายุใหผูคนรูจักระมัดระวังตัวเองไมกินของ

เย็นจัดเกินไป

ผมรูจัก อาจารยสมเกียรติ พงษ ไพบูลย เปนคร้ังแรก ตอนไดรับ

เชิญเปนวิทยากรข้ึนเวทีอภิปรายวิชาการดวยกันหลายปมาแลว ตอมาผม

ก็ไดรับเชิญไปเสนอ บทวิเคราะหความยากจนและความเหล� อมลํ้า ใน

สถาบันการศึกษาและเวทีประชาชนภาคอีสานอีกหลายคร้ัง โดยเฉพาะ 

ผมรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิง ท่ีไดรับเชิญรวมกับ อาจารยสมเกียรติ พงษ

ไพบูลย เปนกรรมการบริหารใน “คณะกรรมการเครือขายการศึกษา

ปญหาการศึกษาไทย เพ� อความเปนไท” โดยมี ศาสตราจารยระพี 

สาคริก เปนประธานเครือขายน้ี มีครู-อาจารย บุคลากรทางการศึกษา

ท่ัวประเทศเขารวม มีกิจกรรมวิชาการตอเน� องหลายป “ความเปนไท” 

ในท่ีน้ีหมายถึง “ความเปนอิสรภาพทางปญญา” ถือเปนกลุมบุกเบิกมุง

ใหการศึกษาเปนการเรียนรูตลอดชีวิต เพ� อมนุษยชาติตามแนวทาง ทาน

อาจารยพุทธทาส ภิกขุ “การศึกษาตองเพ� อสรางสันติภาพโลก”

ความท่ีอาจารยสมเกียรติ พงษ ไพบูลย เปนคนติดดิน เปน

คนกันเอง มีอัธยาศัยทําใหมีเพ� อนครูเพ� อนมิตรมากมาย เช� อมความ

สัมพันธครูประชาบาลเหลาน้ัน เขากับชาวไรชาวนาเกษตรกรรายยอย

ในชุมชนอันหลากหลายเปนหน่ึงเดียว เคล� อนไหวเพ� อความถูกตองเปน

ธรรมดานท่ีดินเพ� อการเกษตร-ปาไม-ทรัพยากรธรรมชาติ-ส่ิงแวดลอม 

เพ� อการเกษตรย่ังยืนพ่ึงตนเองได จนกลายเปน ขบวนเคล� อนไหวใหญ 

แนวทางสันติวิธีระดับชาติ ใน “โมเดล” น้ี “ครูชนบทคือปญญาชนชาว

บาน (Organic Intellectual)” เปนความคิดเปล่ียนแปลงสังคมจากพลัง

เบ้ืองลางไมใชเผด็จการรวบอํานาจจากขางบน (Top-Down)

อาจเปนเพราะความท่ีเราท้ังสองคนผมและอาจารยสมเกียรติเปน

ชาวอีสานเหมือนกัน จึงลึกซ้ึงกับ ความทุกขยาก-ความยากจน-ความ

เหล� อมลํ้า ท่ีผูยากไรถูกกระทํา ผมกับอาจารยสมเกียรติก็เสมือนเปนคน

รูใจกัน

ตลอดชีวิตความเปนอาจารยของเขา ไดทําประโยชน ทุมเท เสีย

สละ อุทิศตนเพ� อปวงชนชาวไทยผูยากไร ผูเสียเปรียบ ผูทุกขยาก คน

ชายขอบ คนเปราะบาง คนยากคนจน อยางคงเสนคงวามายาวนานเปน

ท่ีประจักษ

มีคนพูดวา มีโอกาสเจอกันถือวาเปนบุญวาสนา มีโอกาสคบหา

กันถือวาเปนชะตาลิขิต มีส่ิงดีๆ รวมกันถือวาเปนกัลยาณมิตร สําหรับ

ผมแลว “อาจารยสมเกียรติ พงษ ไพบูลย คือกัลยาณมิตรของคนจนท้ัง

แผนดิน” ในความเปนครู “ครูสมเกียรติมีความกลาหาญทางจริยธรรม” 

เกียรติภูมิสูงเดนย่ิงนัก

อาจารยสมเกียรติมีครอบครัวท่ีม่ันคง มีอาจารยหน�อยเปนพลังใจ

ในการดําเนินชีวิตและเปนพลังใจ เปนคูทุกขคูยากบนเสนทางการตอสู

เพ� อความดีงาม อาจารยสมเกียรติไมมีอะไรตองหวง มนุษยเรารูจักความ

จริงของธรรมชาติวาความตายเปนสวนหน่ึงของชีวิต ทุกคนตองเดินทาง

ไปเหมือนกันเม� อถึงเวลา หลับใหสบายเถอะนองชายผูเปนกัลยาณมิตร

ของผม

บทความคร้ังน้ีของผมเขียนข้ึนเพ� อระลึกถึงยามท่ีผมไปรวมทาน

อาหาร สังสรรค สนทนาธรรมในยามคํ่าท่ีบานอาจารยสมเกียรติ ซ่ึงเรา

มักจะคุยกันเร� องความยากจนและความเหล� อมลํ้าในสังคมไทย ท่ีรัฐบาล-

พรรคการเมือง-นักการเมืองไทย แกไขท่ี ปลายเหตุ จึงลมเหลวมาตลอด 

20 ป (2544-2564) ส่ังสมเปนปญหาการเมือง เกิดความขัดแยงระหวาง

รัฐกับประชาชนในปจจุบัน นโยบายเกษตรรับซ้ือขาวเปลือกชาวนา

ประเทศไทยเร� องยากจนและเหล� อมลํ้าไดชัดเจนเชนเดียวกัน

หนังสือเร� อง “Why Nations Fail: The Origins of Power, 

Prosperity and Poverty”  ซ่ึงเปนผลงานวิจัยเขียน (2013) เขียน

โดยศาสตราจารยทางเศรษฐศาสตร ช� อ Daron Acemoglu and 

James A. Robinson  ไดเสนอการวิเคราะหวิจัย “ทําไมชาติตางๆ 

จึงลมเหลว (Nations Fail)” ซ่ึง ศาสตราจารย ดร. Acemoglu ทาง

เศรษฐศาสตร สอนท่ี  MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

และ ศาสตราจารย ดร. James A. Robinson ทางรัฐศาสตรการเมือง 

และเศรษฐศาสตร สอนท่ี Harvard University ซ่ึงไดวิจัยประเทศตางๆ 

ในแอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง เอเชีย

และอาเซียน โดยใชแนวทางการศึกษาดานพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐศาสตร

การเมือง และเศรษฐกิจระหวางประเทศ มาเปนกรอบการวิเคราะห มุง

ช้ีใหเห็นอะไรคือตนเหตุรากลึกของ ความลมเหลวของชาติตางๆ นํา

มาซ่ึง “รัฐท่ีลมเหลว” โดยเฉพาะอยางย่ิงลมเหลวมากท่ีสุดดานความ

ยากจนและความเหล� อมลํ้า

หนังสือเลมน้ีโดย D. Acemoglu และ J. A. Robinson ช้ี

ประเด็นสําคัญจากผลการวิจัยเร� องน้ี ดังตอไปน้ี

ความยากจน ความเหล� อมลํ้าเกิดจากตนเหตุรากลึกลมเหลว 

(Root of  Failure) จาก “การขาดประชาธิปไตยทางการเมืองและ

การขาดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ” อันเปนผลจากความลมเหลว

ทางสถาบันเศรษฐกิจและทางสถาบันการเมือง ท่ีครอบงําประเทศ

กําลังพัฒนา ท่ีเรียกวา “Extractive Economic Institutions” และ 

“Extractive Political Institutions”  ในความหมาย “Extractive 

คือการใชกําลังบังคับ” สถาบันท้ังสองดานเศรษฐกิจและดานการเมือง

ถูกใชกําลังบังคับโดย ฐานอํานาจชนช้ันนํา (Elite Power Base)  คือ 

ตนเหตุเชิงโครงสรางยากจนเหล� อมลํ้าของประเทศท่ัวโลกรวมท้ัง

ประเทศไทย

ความลมเหลวของชาติตางๆ  (Nations Fail)  ก็คือ รัฐตางๆ 

ลมเหลว (States Fail) จากวัฏจักรแหงความช่ัวรายการพัฒนา (Vi-

cious Cycles of Development) การแกไขจึงตองใหหลุดพนจากความ

ช่ัวรายน้ี แลวเปล่ียนสู “Mode ใหม” สูวัฏจักรแหงความดีงามเกิด

ความชอบธรรม ซ� อสัตย มีธรรมาภิบาล (Virtuous Cycle of Devel-

opment) น่ันคือการสรางโอกาสอยางเทาเทียมกระจายตัวสูประชาชน

ทุกหมูเหลา อยางเปนไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม น่ีก็เปนโจทย

ทาทายประเทศไทยเชนเดียวกัน จะพลิกฟนประเทศไทยไดไหม

โดยสรุปงานวิจัย “Why Nations Fail” พบวาหลายชาติลม

เหลวพังลงมา เน� องเพราะ กลุมอํานาจและกลุมอภิสิทธ์ิชนเขายึดครอง

สถาบันทางการเมือง และสถาบันทางเศรษฐกิจ ผูกขาดอํานาจ ออก

กฎหมายปดก้ันโอกาสประชาชน ไมสามารถเขาถึงทรัพยากรจําเปนพ้ืน

ฐานในการดูแลชีวิต เปน การปดก้ันโอกาส ของประชาชนสวนใหญใน

ชุมชนอันหลากหลายใหเสียเปรียบตกอยูภายใตการขูดรีดเอาเปรียบตลอด

กาลของกลุมอภิสิทธ์ิชนมีอํานาจ ซ่ึงเปนคนกลุมนอยเปน “การปกครอง

ท่ีควบคุมโดยคนกลุมนอย หรือ Oligarchy” แมจะมีรัฐบาลเลือกต้ังหรือ

รัฐบาลเผด็จการทหารก็ตาม เน้ือหาแบบน้ีเกิดข้ึนไดท้ังน้ัน สุดทายชาติ

ตางๆ เหลาน้ันก็ลมเหลว กลุมอํานาจก็พบกับ “จุดจบอํานาจ” ในท่ีสุด

งานวิจัยช้ินน้ีช้ีถึงแบบแผนจุดออนเชิงโครงสรางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง สาเหตุสําคัญแหงความลมเหลวหลายชาติ สะทอนเมืองไทย 

และผูมีอํานาจของไทยในปจจุบันไดไมนอย โดยเฉพาะอยางย่ิง “ระบบ

ทุนนิยมแบบอภิสิทธ์ิชนผูกขาดกินรวบทรัพยสาธารณะ” และ “ระบบ

ทุนนิยมแบบอุปถัมภ” แบบไทย อันเปนภัยคุกคามตอ “ทุนนิยมประชา

รัฐ” ยุค นายกฯ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ใหออนแอลง เพราะไม

สรางประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยทางการเมือง ย่ิง

สรางความขัดแยงอาจนําสู “โศกนาฏกรรมแหงความรุนแรง” บนความ

ไมลงรอยแหงความเหล� อมลํ้าไมสรางซาในสังคมไทย

ในงานวิจัยของนักวิชาการไทย และนักวิชาการชาวตางประเทศ

หลายทานพบวา “ระบบอุปถัมภ (Patronage System)” เปนอุปสรรค

ถวงร้ังเปนตัวขัดขวางการบริหารการพัฒนาและการบริหารนโยบาย

สาธารณะและการเมืองท่ีย่ังยืนและเปนธรรมในประเทศไทย เพราะ 

ระบบอุปถัมภ หมายถึง การไดรับสิทธิพิเศษจากผูใหญ ผูมีอํานาจ รุน

พ่ี-รุนนอง เครือญาติ ผูชวยเหลือเก้ือกูลกันมา อาจท้ังโดยชอบหรือมิ

ชอบ จึงเกิดเปน ผลประโยชนตอบแทนกันไปกันมา สถาปนาทุนนิยม

ผูกขาดอภิสิทธ์ิชนกินรวบสินทรัพย จนทําใหเกินเลยทํามิชอบ กวาด

เรียบกินรวบเอาผลประโยชนสวนพรรคพวก “ประโยชนสวนตน” เหนือ

กวาสําคัญกวาประโยชนประชาชนและประเทศชาติ สําคัญกวาสวนรวม 

สําคัญกวา “ประโยชนสาธารณะ” ระบบอุปถัมภ ท่ีฝงลึกในโครงสราง

อํานาจทางการเมืองไทยในการบริหารท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ในท้ังภาค

การผลิตและภาคตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดหุน ธุรกิจผูกขาดรายใหญ 

คือตัวการสําคัญท่ีทําใหประเทศไทยลาหลังไมเจริญ ตํ่ากวามาตรฐาน

สากลความเปนประชาธิปไตย

การผูกขาดเศรษฐกิจและการผูกขาดอํานาจการเมืองใน

ประเทศไทย จะย่ิงซํ้าเติมความเลวรายหนักหน�วงย่ิงข้ึนในปจจุบัน 

ไดแก “การวางงาน-ความยากจน-ความเหล� อมลํ้า” กลายเปน วิกฤต

ซอนหลายวิกฤต พรอมกันอยางน้ีแกไขไดยากย่ิง ท้ังทางเศรษฐกิจ-

การเมือง-โควิด-นํ้ามันแพง-วิกฤตปากทองชีวิต ชวงน้ีตัวเลขคนไทยฆา

ตัวตายเพ่ิมข้ึนแทบทุกวัน ย่ิงไปกวาน้ันในทางการเมือง ความไมลงรอย

กันสูงระหวาง “รัฐ” กับ “ประชาชน” จะย่ิงเพ่ิมแรงเสียดทานมากย่ิงข้ึน 

หากรัฐไมเลือกแนวทางพูดคุย-หาทางปรองดองกันบาง  แนวโนมอาจ

ปะทะและอาจนําสูความรุนแรงบาดเจ็บลมตายหรือไม

ณ วันน้ีแหงเวลาคนไทยถูกทําใหแตกแยกเปน การเมืองสอง

ข้ัว (Polarizing) ระหวางฝายอนุรักษนิยม กับฝายตองการความ

เปล่ียนแปลง ระหวางสองฝาย ไดแก ฝายอนุรักษนิยมสุดข้ัว (Ultra 

Conservative) ใชกําลังบังคับโดย ผูปกครองกลุมนอย (Oligarchy) 

ลาหลังกับฝายกาวหนา ในสถานการณถูกบีบตองเลือกขาง เปน การ

แตกแยกขัดแยงจากวิกฤตความยากจนความเหล� อมลํ้าท่ีส่ังสมมา

ยาวนาน ซ่ึงเปนผลจากการผูกขาดเศรษฐกิจและการรวบอํานาจผูกขาด

เผด็จการทางการเมืองในมือไวเสียแน�นหนาไมยอมปลอย

ทางออก จึงตอง หยุดการผูกขาดและรีบกระจายอํานาจ กระจาย

โอกาสใหท่ัวถึงอยางจริงใจจริงจังเทาน้ัน จึงจะสามารถลดแรงเสียดทาน 

ไมแตกหัก รุนแรง บาดเจ็บลมตาย ดีกวาส้ินชาติไหม

รีบหาทางปรองดอง ชวยกันฟนฟูชาติน�าจะดีกวา กอนท่ี

ประเทศไทยจะลมสลายดวย มหาวิกฤตหน้ีสิน และ มหาวิกฤตยากจน

เหล� อมลํ้า กูไมกลับ!?

เมืองไทยวันน้ีกําลังเผชิญ “วิบากกรรม” พรอมกัน 5 ดาน ไดแก 

วิบากกรรมวิกฤตผูนําไมมีความรูเศรษฐศาสตร วิบากกรรมวิกฤต

เศรษฐกิจ  วิบากกรรมวิกฤตการเมืองคอรรัปชัน วิบากกรรมวิกฤต

ผูกขาดเศรษฐกิจนํ้ามันแพง และ วิบากกรรมวิกฤตชองวางระหวางวัย 

จะย่ิงซํ้าเติมสถานการณวิกฤตชาติย่ิงจะเลวรายลงเปนลําดับ

หายนะไทย รออยูเบ้ืองหนา!!.
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‘สมเกียรติ’
แบบอยางครูผูกลาหาญทางจริยธรรม

ผ

รักชนก ศรีนอก

“P&D” หรือ “purchase and development” เร่ิมดัง

กระห่ึมเปนขาวในหนาส� อ จากแนวทางในการจัดหาอาวุธของกอง

ทัพอากาศ และไปเก่ียวโยงกับปมความขัดแยงจากการแตงต้ังโยก

ยายนายทหาร อยางไรก็ตาม แนวคิด P&D หรือการซ้ือเพ� อตอยอด

ไปสูการพัฒนา เปนองคความรูท่ีเปนจุดเปล่ียนนโยบาย ในการพลิก

โฉมหนาสําคัญของอุตสาหกรรมปองกันประเทศ แตตองใชเวลาใน

การวางฐานรากเพ� อนําไปสูการผลิตยุทโธปกรณในการพ่ึงพาตัวเอง

ไดในระดับหน่ึง สงผลใหเกิดความสมดุลในยุทธศาสตรดานอ� น ดวย

การใชงบประมาณอยางคุมคา และยังประโยชนกับประเทศชาติและ

ประชาชนโดยรวม.

P&D กองทัพอากาศ

แผนภูมิ แนวคิดวาดวยความยากจนและความเหล� อมลํ้า



าเอาที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์เดือด หลังนาย                                                                  

สมชาย ชาญณรงค์กุล สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยื่น                                                                

กระทู้ถามเป็นหนังสือถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐ                                                                               

มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องความก้าว 

หน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

ต่างถิ่นของไทย แต่นายเฉลิมชัยได้มอบหมายให้ น.ส.มนัญญา 

ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นผู้ชี้แจงแทน

นายสมชายได้ถาม น.ส.มนัญญา ถึงการกำากับดูแล 

ตรวจสอบสินค้า การออกใบรับรองสินค้าส่งมอบปลอดจาก

ศัตรูพืชของหน่วยงาน ที่ยังพบข้อร้องเรียนและไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน  

แต่ปรากฏว่าหลัง น.ส.มนัญญาตอบคำาถามเสร็จ ได้

เปิดเผยกลางห้องประชุมสภาว่า มีสมาชิกวุฒิสภาบางคนใช้

สถานท่ีกรมวิชาการเกษตรท่ี

ตนเองกำากับดูแล โดยไม่มีการ

ทำาหนังสือแจ้งตามระเบียบ

ราชการ พร้อมกับระบุว่า กังวล

ว่าจะเป็นข้อครหาว่ามีการล็อบ 

บี้ โยกย้ายลูกน้องในกรมนั้นๆ

ทำาเอาบรรยากาศในที่                   

ประชุมร้อนฉ่า เพราะหลังจาก

นางสาวมนัญญาพูด เสร็ จ

ได้ออกจากห้องประชุมทันที 

ขณะที่นายสมชายยืนยันว่าไม่

ได้มีเจตนาอื่น

สำาหรับนายสมชาย ก่อนมาดำารงตำาแหน่งสมาชิกวุฒิ 

สภา เคยรับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเคย

ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร, อธิบดีกรมส่ง

เสริมการเกษตร, อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสมชายถูกมองว่า มีความสนิทสนมกับพลเอกฉัตร

ชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการ

เกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

นายสมชายยังมีบทบาทในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อย่างมาก ในช่วงท่ีพลเอกฉัตรชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับการแต่งต้ังเป็นท่ีปรึกษารองนายก

รัฐมนตรีของพลเอกฉัตรชัย ระหว่างปี  2561-2562

หลังเกษียณอายุราชการ นายสมชายได้เข้ารับการ

สรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และถูกมอง

ว่า เป็นตัวเต็งที่จะได้รับการสรรหาเป็น กกต. เพราะมีสาย

สัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายมีอำานาจ แต่ปรากฏว่ามีตัวแทนประชาชน

ผู้ ได้รับความเสียหายกรณีสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น  

จำากัด มายื่นหนังสือคัดค้านกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

อ้างว่าได้รับความเสียหายขณะที่นายสมชายดำารงตำาแหน่ง

นายทะเบียนสหกรณ์  

ทำาให้นายสมชายไม่สามารถฝ่าด่าน สนช.ได้ พลาดนั่ง

เก้าอี้ กกต. ก่อนที่ต่อมาจะมีชื่อของนายสมชายไปปรากฏเป็น

สมาชิกวุฒิสภา ในลำาดับที่ 193 ซึ่งสร้างความงุนงงให้หลาย

คนเหมือนกัน 

ปัจจุบัน นายสมชายยังดำารงตำาแหน่งประธานคณะอนุ

กรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และ

เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำาและดำาเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรและสหกรณ์.

อีก ๒๐ ปีข้างหน้า ๓ นิ้วจะต้องเผชิญกับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่ง

จะเกิดในวันนี้ ถึงเวลานั้นชาว ๓ นิ้วจะเข้าใจคำาว่า “อาบน้ำาร้อน

มาก่อน” คืออะไร.

สภาทุมมังกุ-ส.ส.วิปริต

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

“สัปปายะสภา” ที่มีสมาชิกวิปริตก็ย่อมไม่ใช่สัปปายะสภา 

แต่เป็นสภาทุมมังกุ เช้าวันที่ ๑๗ พ.ย.มีการประชุมรัฐสภาเพื่อลง

มติร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนวิปริต เสนอร่าง

กฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาขอแก้ไขเรื่องบัตรเลือกตั้ง ๑ ใบเป็นสอง

ใบผ่านสภาไปแล้ว เหลือเพียงประกาศในราชกิจจาฯ เท่านั้น แต่

กะปิบูดและไอติมพิษเสนอร่างกฎหมายฉบับประชาชนแสนคน

ขอแก้ไขกลับไปเป็นอย่างเดิม (ใบเดียว) 

นอกจากนั้นยังเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนฯ 

เป็นศูนย์รวมอำานาจ ริบอำานาจศาล ให้ ส.ส.ทำาหน้าที่เป็นตุลาการ

เอง ยุบสภา-วุฒิสภา ผมก็อยากจะเสนอให้ประชาชนติดตาม   

ว่า ส.ส.พรรคใด คนใดที่พลิกลิ้นกลับคำารับรองร่างกฎหมายวิปริต

ฉบับนี้บ้าง

กรณียุบวุฒิสภาที่มี ส.ส.พรรคเดียวคนเดียวที่ถูกศาลออก

หมายจับ กรณีใช้คอมพิวเตอร์พาดพิงมาตรา ๑๑๒ อภิปรายสนับ 

สนุน โดย ส.ส.คนนี้เสนอให้เอาวุฒิสมาชิก ๒๕๐  คนไปเพิ่มให้ 

ส.ส. เรื่องน้ีผมจึงขอต้ังปุจฉาว่าประเทศไทยสมควรมีสองสภาหรือ

สภาเดียว ซึ่งก็คงไม่แตกต่างกับเรื่องบัตรเลือกตั้ง เพราะ ส.ส.ก็

ต้องยึดเอาผลประโยชน์ของ ส.ส.เป็นใหญ่ ส.ว.ก็ต้องยึดเอาผล

ประโยชน์ของ ส.ว.เป็นใหญ่ แล้วประชาชนล่ะ “แวร์ อาร์ ยู” 

สำาหรับความเห็นของผม ผมเสนอให้มีสองสภาโดยมีเหตุผลดังนี้ 

เพื่อความถูกต้องของกฎหมาย เพราะเป็นความจริงที่ว่า  

ส.ส.นั้นถึงจะมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะลงมติโดยเสรี แต่ในทาง

ปฏิบัติแล้ว “มติพรรค” เป็นโผที่ ส.ส.ต้องทำาตาม กรณีพรรคเผา

ไทยขับไล่สอง ส.ส.ออกจากพรรคเพราะแหกโผ ก็ชี้ให้เห็นแล้ว

ว่า ส.ส.ไม่มีอิสระในการออกความเห็น ทำาให้กฎหมายต่างๆ เป็น

กฎหมายโผ มิใช่กฎหมายที่เกิดจากการกลั่นกรองของ ส.ส.อย่าง

แท้จริง

ดังนั้น วุฒิสภาจึงเป็นตะแกรงสำาหรับร่อนกฎหมายอีกชั้น                                                               

หน่ึง กฎหมายน้ันจะดีเหมาะสมกับประเทศและประชาชนก็ต้อง

ผ่านสภาโดยอัตโนมัติ แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวุฒิสมาชิกด้วย                                                                       

เพราะถ้าวุฒิสมาชิกมาจากรากเหง้าเดียวกันกับ ส.ส. ใช้หัวคะแนน

คนเดียวกันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมีวุฒิสภา หัวคะแนนของนักการ

5บทความ

ด็กๆ ติดคุก 

แต่ผู้ใหญ่จอมยุ ลอยนวล 

สถานการณ์ของกลุ่มต่อต้านการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เดินทาง

มาถึงจุดนี้  

และอนาคต เด็กจะติดคุกเพิ่ม 

ส่วนผู้ใหญ่ บงการมาจากต่างประเทศบ้าง ในประเทศ

บ้าง สุดแท้แต่เคลื่อนไหวประเด็นอะไร ก็ยังคงอยู่สบาย กิน  

เที่ยว ตามปกติ

ยังได้นอนที่นอนนุ่มๆ แอร์เย็นสบายตามเคย 

เว็บไซต์ไทยโพสต์วานนี้ เสนอข่าว “จรัล ดิษฐาอภิชัย”  

อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานสมาคมนักประ 

ชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดน ผู้ต้องหาคดี ม.๑๑๒ ลี้ภัยใน

ประเทศฝรั่งเศส โพสต์เฟซบุ๊ก ลงรูป สบายใจเฉิบ

ขณะที่ “รุ้ง-ปนัสยา” กลับไปใช้ชีวิตในคุกอีกคำารบ

“จรัล ดิษฐาอภิชัย” เพลิดเพลินอยู่กับการท่องเที่ยวที่

ชิคาโก อเมริกา

“...ถึงชิคาโก น้องพาไปตัดผมเหมือนครั้งที่แล้ว จาก

นั้น ไปกิน Bun bo hue อร่อยมากจริงๆ...”

“...เมืองตึกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา...”

“...แสงสีในสวนสาธารณะลินคอน ปีที่ ๒๗ ต้อนรับ

เทศกาลวันหยุดประจำาปี...”

ใครว่างก็เข้าไปเยี่ยมชมในเฟซบุ๊กของ “จรัล ดิษฐา

อภิชัย” ได้ 

ถือซะว่าขออาศัยไปเที่ยวทิพย์ 

และ “จรัล ดิษฐาอภิชัย” ก็มีเวลาว่างมากพอ เปิด

ประเด็นเชิดชูเด็ก แล้วโจมตีศาล จุดเป็นเชื้อให้เด็กๆ ที่ยัง

อยู่นอกคุกได้ฮึกเหิม 

จนบางคนลืมคิดว่าขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในคุกแล้ว 

มารู้ตัวอีกที ก็โอดครวญ 

กลัวเรียนไม่ทันเพื่อน 

ประเด็นเคลื่อนไหวหนักๆ ขณะนี้มีอยู่เรื่องเดียวครับ 

ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์!

เด็กติดคุก ผู้ ใหญ่สุขสบาย

เกิดอุปาทานหมู่ในคนรุ่นใหม่บางกลุ่มว่า คนส่วนใหญ่ใน

ชาติ ไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว และการต่อสู้ครั้งนี้ จะ

เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย 

จบที่รุ่นเรา!

หากประเมินกันจริงๆ คนรุ่นใหม่พลาดในหลายจุด 

การท่ีเชื่อว่าตัวเองเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ  แล้ว

เดินหน้าเคลื่อนไหวแบบไม่เผื่ออนาคต คือความผิดพลาดอัน

ใหญ่หลวง 

ยกมาสักหนึ่งตัวอย่าง

ยืน-ไม่ยืน ในโรงหนัง

ประเด็นนี้พูดกันเยอะ และนำาไปสู่ความเข้าใจผิด 

จนประเมินสถานการณ์กันผิดพลาด

เป็นเรื่องจริงที่มีคน “ไม่ยืน” ในโรงหนัง

และเป็นเรื่องจริงเช่นกัน ที่ปัจจุบันกลุ่มคนดูหนังโรง เป็น

เด็กๆ รุ่นใหม่เสียส่วนใหญ่ 

ผู้ใหญ่ไปดูกันน้อยถึงน้อยมากๆ 

สาเหตุ นอกจากโควิดแล้ว ไม่อยากไปทะเลาะกับเด็กๆ

ฉะนั้น จะมาสรุปเอาว่าประชาชนทั้งประเทศ ไม่ต้องการ

สถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นการประเมินสถานการณ์ผิดพลาด

อย่างมหันต์ 

แล้วนำาไปสู่การเคลื่อนไหวที่ผิดพลาด 

ผู้ใหญ่ไม่ออกมาเวลานี้ เพราะยังไม่ถึงเวลา 

แต่ถ้าออกมาเมื่อไหร่ ก็ให้ดูกรณี “มวลมหาประชาชน”  

เป็นตัวอย่าง 

ไม่ได้สนับสนุนแก้ปัญหาด้วยม็อบนะครับ เพราะมันไม่มี

วันจบ 

ฝั่งหนึ่งขึ้น ฝั่งหนึ่งลง สลับกันไป สังคมไทยควรเรียนรู้บท

เรียนว่า ม็อบ ไม่อาจแก้ปัญหาได้จริง 

มีแต่ชนะชั่วคราว สุดท้ายทุกฝ่ายเข้าสู่สถานการณ์ที่แท้

จริงคือ ประเทศแพ้ ประเทศพัง 

สิ่งที่ได้มาอาจกลายเป็นรัฐประหารแทน 

ครับ...การกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ก่อหวอด เกิดขึ้นอยู่ตลอด

เวลา ทั้งจากคนที่เรียกตัวเองว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย รวมทั้ง 

กลุ่มคนหลบหนีคดีความมั่นคงไปต่างประเทศ

ล่าสุดไปถึงขนาด ขนานนามรัฐบาลประยุทธ์ว่า.... 

“ระบอบศักดินาฟาสซิสต์”

“เผด็จการฟาสซิสต์”

ต้องเข้าใจนะครับ ลัทธิฟาสซิสต์ คือผู้นำาที่ใช้อำานาจเผด็จ 

การในการปกครองประเทศ

มุ่งใช้อำานาจเผด็จการปกครองประเทศเป็นการถาวร

ลัทธินี้เกิดในอิตาลี โดย “มุสโสลินี” เป็นเจ้าลัทธิ

มีความเชื่อว่าประชาชนไม่มีความสามารถ ขาดความรู้และ

มีอารมณ์แปรปรวน ไม่สามารถปกครองตนเองได้ 

จึงต้องถูกปกครองโดยชนชั้นนำา ที่มีคุณลักษณะสูงกว่า

มวลชนทั่วไป

ทั้งในด้านความสามารถ 

สติปัญญา

จริยธรรม 

เป็นการปกครองที่เน้นความสำาคัญของผู้นำาที่มีอำานาจ

เหนือประชาชน 

เน้นชาตินิยมอย่างรุนแรง 

เพราะอุดมการณ์ของฟาสซิสต์ ให้ความสำาคัญเรื่องรัฐ  

ชาตินิยม ต่อต้านเสรีนิยม ส่งเสริมลัทธิทหารนิยม เน้นเผด็จการ 

ตัวอย่างการปกครองแบบนี้ อาทิ 

การปกครองของเบนิโต มุสโสลินี 

และการปกครองของอดลอฟ์ ฮิตเลอร์ ผู้นำาพรรคนาซี

ในเยอรมนี ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

แต่ปัจจุบันรูปแบบเผด็จการฟาสซิสต์มันล่มสลายไปแล้ว 

ถ้าบอกว่า รัฐบาลลุงตู่ เป็นฟาสซิสต์ เพราะส่งเสริม

ชาตินิยม เสริมลัทธิทหารนิยม ใช้อำานาจเผด็จการ ถือว่าผิด

ถนัด

ฟาสซิสต์จริง อย่างน้อยๆ ในพรรคพลังประชารัฐ จะ

ไม่มีใครกล้าหือ 

ทุกอย่าง “ลุงตู่” ทุบโต๊ะได้หมด 

แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น

การบริหารประเทศ “ลุงตู่” ไม่สามารถทุบโต๊ะได้ทุก

เรื่อง เพราะมีฝ่ายค้าน มีองค์กรอิสระ จับตาอยู่ พลาดขึ้นมา

ก็ตกม้าตายได้ง่ายๆ เหมือนกัน 

“ลุงตู่” ถูกด่าเป็นหมูเป็นหมาในโซเชียล 

เข้าสภาก็ถูกฝ่ายค้านด่า   

ถ้า ฟาสซิสต์ จริง จะมีโอกาสได้ด่าหรือเปล่า 

ฟาสซิสต์ อีกความหมายน่าจะเป็นการเลียบๆ เคียงๆ  

กระทบกระเทียบ ไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ลัทธิฟาสซิสต์ ถูกจัดเป็น “ขวาจัด” หรือ “อนุรักษนิยม” 

อย่างเช่นที่ “ธงชัย วินิจจะกูล” พยายามสรุปว่า รัฐ

ศักดินาไทยปัจจุบัน ความดีเท่ากับความจงรักภักดี

หรือบอกว่า รัฐบาลไม่จำาเป็นต้องใส่ใจเสียงของประชา 

ชน แต่ต้องพินอบพิเทาต่อเสียงของนายเหนือหัวข้ึนไปอันเป็น

ลักษณะของ 

“รัฐศักดินาโบราณ”

นี่คือสิ่งที่กำาลังปลุกกันอยู่  

และแน่นอนกระทบไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

ก็ต้องรอดูว่า จะมีเด็กรุ่นใหม่รายไหนกระโดดงับหรือไม่

แต่ก็ต้องเตรียมใจ พลาดขึ้นมาคือติดคุก

ส่วนผู้ใหญ่ช่างยุ กิน เที่ยว นอนหลับสบาย

แค่รอหาเหยื่อรายใหม่.

ปฏิรูปถูกเรื่อง

รถขนส่ง จงหมด จากถนน

มีของขน รถไฟ ยิ่งใหญ่กว่า

อีกขนส่ง ทางน้ำา ปรัมปรา

ลดราคา ค่าขนส่ง จงเจริญ

รถบรรทุก ทำาลาย ท้องถนน

อุบัติเหตุ ทุกหน ไม่ห่างเหิน

รถยนต์เล็กเด็กน้อยด้อยดำาเนิน

อย่ามองเมิน ผลลัพธ์ รางกับเรือ

อีก ๒๐ ปี ๓ นิ้วจะชนะมั้ย???

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

ความเห็นที่ว่าอีก ๒๐ ปี ๓ นิ้วจะชนะมั้ย??? เพราะเป็น

คนรุ่นใหม่ เรื่องนี้เห็นดังนี้ครับ

๑.คนรุ่นใหม่ ๓ นิ้วมีจำานวนน้อย แต่สร้างภาพจำาแลงยิ่ง

ใหญ่ด้วยสื่อโซเชียล หลอกซ้ำาๆๆๆๆๆๆ จนเชื่อว่าเป็นจริง รัฐและ

ประชาชนอาจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดชอบธรรมต่อเนื่อง

ยืดยาว เพื่อลดขจัดภาพจำาแลงนั้น ตามแนวทางที่ว่า “ฮึกหาญ

กลางม็อบ โดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์”

๒.สามน้ิวมีแนวการเมืองหลากหลาย ต้ังแต่การเมือง  ๒๔๗๕ 

สาธารณรัฐ จนถึงซ้ายจัดปฏิวัติ คอมมิวนิสต์ และมี “จิตสำานึก

อาณานิคม” รับใช้รับเงินมหาอำานาจ เสี้ยมสอนโดยอาจารย์ นัก

วิชาชีพซ้ายเฒ่า เหล่าน้ีล้วนล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับภววิสัยของ                                                                 

ศตวรรษที่ ๒๑ ขัดขวางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รัฐ หน่วย

งานรัฐและประชาชนอาจบังคับใช้กฎหมายและ/หรือวินัยองค์กร 

อย่างเคร่งครัดเต็มที่ เพื่อลดขจัดคนเสี้ยมสอน ผู้ใช้ ผู้จ้างวาน ผู้

สนับสนุน ท่อน้ำาเล้ียง ต่างๆ ตามรอยคำาพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ 

๓.รัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอาจปฏิบัติการในแนวทาง 

“วิทยาศาสตร์นำาการเมือง” (และ “ศีลธรรมนำาวิทยาศาสตร์”) จัด                   

ให้มีกิจการงาน การศึกษา ธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนรุ่น

ใหม่ส่วนใหญ่อยู่กับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพลังงาน แทน                                                                                  

ที่การเมือง เช่นกิจกรรมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ คู่ขนานไปกับ

กิจกรรมประกวดร้องเพลง เป็นต้น 

๔.โดยภววิสัย

ก.ในศตวรรษที่ ๒๐ โลกเอียงซ้าย ปฏิวัติปลดแอกอาณา 

นิคม เพื่อเอกราช อิสรภาพ สิทธิเสรีภาพ

ข.ในศตวรรษที่ ๒๑ โลกเอียงขวา เพื่อเสถียรภาพ หน้าที่

และความรับผิดชอบ เป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๕.ประเทศเราเหมาะเดินทางขวามากกว่าทางซ้าย เพื่อให้               

สอดคล้องกันกับภววิสัยของโลกและประเทศ เพื่อเสถียรภาพ เพื่อ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ขับเคลื่อนในแนวทางเศรษฐกิจพอ

เพียงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

๖.รัฐอาจเริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift)  

จากการพัฒนาที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปรับเปลี่ยน

ไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดึงคนรุ่นใหม่

ส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวด้วย  

๗.หากขับเคลื่อนด้วยแนวทางดังกล่าวข้างต้น ภายในกว่า 

๑๐ ปีข้างหน้าจากนี้ เราจะสามารถทำาให้ประเทศ สังคม ชุมชน 

ครอบครัวเรา ขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ดีงาม อุดมสมบูรณ์ สุขสมบูรณ์ 

สงบสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีศีลมีธรรม รู้บุญรู้ธรรม ส่งต่อไปยัง

ลูก หลาน เหลน ลื่อของเรา และคนรุ่นต่อๆ ไป (เป็นผลให้คน

ของเราทุกรุ่น “วิน-วิน” ไปด้วยกัน). 

ขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ

ชาวบางนา

‘มนัญญา’ ฉะ ส.ว.

เมืองก็ย่อมได้รับการตอบแทนจากผู้ที่ตนช่วยเหลือให้ได้เป็น ส.ส. 

กรณีที่ปรึกษา กมธ.เรียกร้องเงิน ๕๐,๐๐๐ และใช้ตรารัฐสภาออก

บัตรอนุญาตเข้ารัฐสภา (เข้าข่ายปลอมแปลงเอกสาร) นั้น บ่ง

บอกว่าท่ีปรึกษานักการเมืองก็มาจากหัวคะแนน ซ่ึงก็เป็นการตอบ 

แทนแบบซิมไบโอซิส (ถ้อยทีถ้อยอาศัย)

ดังนั้น วุฒิสมาชิกต้องมีที่มาแตกต่างจาก ส.ส. วิธีหนึ่งก็คือ

ใช้การสรรหาจากสมาคมวิชาชีพ แต่ถ้าคิดว่าต้องให้ประชาชนมี

ส่วนร่วม ก็ต้องใช้การเลือกจากเขตใหญ่ทั่วประเทศ เพราะการ

เลือกตั้งแบบใช้เขตเลือกตั้งเดียวกับ ส.ส.ก็จะได้ ส.ว.ที่มีรากเหง้า

เดียวกับ ส.ส.เพราะใช้หัวคะแนนคนเดียวกัน ผมเสนอว่า ส.ว. 

๑๐๐ คนต้องมาจากการสรรหา ๕๐  คน เลือกต้ังท่ัวประเทศ ๕๐ คน

ที่ผมตั้งชื่อสภาว่า “สภาทุมมังกุ” ก็เพราะสมาชิกรัฐสภาใช้

สภาเป็นเครื่องมือสร้างความป่ันป่วนมากกว่าแก้ไขปัญหาประเทศ

ชาติ โดยเฉพาะร่างกฎหมายฉบับประชาชนที่เสนอโดยนักการ

เมืองมีมลทิน (กะปิบูด) ท่ีมีเจตนาเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการปฏิ 

รูปแบบปฏิวัติอย่างถอนรากถอนโคนนั้น แสดงเจตนาหวังร้าย

ต่อประเทศมากกว่าหวังดี รวมทั้งนายจ้อนมะเร็งที่เอาความแค้น

เป็นที่ตั้ง นายไอติมที่มีความทะเยอทะยานต้องการอำานาจโดยใช้

การเมืองเป็นช่องทาง  สองวันของการประชุมรัฐสภาสูญเสียค่า

ใช้จ่ายเท่าใด ผู้ที่ได้ประโยชน์คือคณะราษฎร ๖๓ ที่นำาไปขยาย

ผลนอกสภา ใช้ปลุกระดมมวลชนร้อยกว่าคนบนถนน สร้างความ

เดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่มีประโยชน์.

ตาหมามุ่ย

 

ผมแปลกใจทำาไม ไอติม-บูด ถึงไม่เสนอปฏิรูปนักการเมือง

บ้าง ทั้งๆ ที่นักการเมืองคือปัญหาใหญ่ของประเทศ ไอติม-บูด 

ไม่เสนอปฏิรูปนักการเมืองยังไม่พอ ดันไปให้อำานาจนักการเมือง

แทรกแซงศาล แทรกแซงกองทัพอีก ฉะนั้นไม่ได้มีเจตนาแก้รัฐ 

ธรรมนูญหรอกครับ แต่เจตนาให้รัฐสภาคว่ำาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อ

จะนำาไปเป็นเหตุเคลื่อนไหวนอกสภา

มีที่ไหนล่ะครับ คนไปขอลูกสาวเขา ดันไปตะโกนด่าหน้า

บ้านเขาว่า พ่อแม่ผู้หญิงเฮงซวย แบบนี้ใครจะยกลูกสาวให้ล่ะ

ครับ.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวา อัศวิน ขี่ม้าแคระ     

สะเงาะสะแงะวิ่งเจียนตายไม่เห็นผล

ทั้งรถติดฝุ่นน้ำาเข้าผจญ        

ต้องยอมทนทุกข์ยากลำาบากกาย

วัดคะแนนถูกทิ้งไม่เห็นฝุ่น    

ไม่ได้ลุ้นผู้ว่าฯ น่าใจหาย

ช.ชัชชาติ ลอยลำาสบายสบาย  

มิต้องหน่ายเหนื่อยยากลำาบากเอยฯ

     ป.ปฏัก

สมชาย ชาญณรงค์กุล
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ทหารปะทะเดือดกลุ่มค้ายารายใหม่ตาย 6 ศพ 

เชียงราย • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 04.00 น. วันท่ี 23 พ.ย. จากการสั่งการของ 

พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม รองผู้บัญชาการกองกำาลังผาเมือง (กกล.ผาเมือง) ว่าจะมีขบวนการ

ค้ายาเสพติดเป็นกองคาราวานลำาเลียงยาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ติดกับ อ.แม่ฟ้าหลวง 

จ.เชียงราย เข้ามายังฝั่งไทย  จึงสั่งการให้ พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ 

กรมทหารม้าที่ 3 (ผบ.ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง) นำากำาลังทหารจากกองร้อย ม.2 ฉก.ม.3 ออก

ลาดตระเวนตามแนวชายแดน  พร้อมตั้งจุดสกัดและด่านตรวจขึ้นที่บริเวณช่องทางผาขาว

บน บ้านลิเซ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง ห่างจากแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 

100 เมตร ต่อมาพบกลุ่มชายฉกรรจ์ไม่ทราบสัญชาติ 10-15 คนเดินลัดเลาะออกมาจากชาย

ป่า หลายคนแบกเป้อยู่กลางหลัง บางคนสะพายปืนเดินคุมหน้าหลัง ทหารได้แสดงตัวพร้อม

ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้น ปรากฏว่ากลุ่มชายดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด ยิงใส่

ทหารเพื่อเปิดทางหนี จึงเกิดการปะทะกันประมาณ 15  นาที ฝ่ายทหารปลอดภัยทุกนาย 

พ.อ.ชาตรีกล่าวต่อว่า ทหารยังคงวางกำาลังรักษาพื้นที่บริเวณที่ปะทะกันไว้ เนื่องจากท้องฟ้า

ยังมืดครึ้ม เกรงว่าฝ่ายตรงข้ามยังซุ่มอยู่เพื่อโจมตีกลับ  ช่วงเช้าจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อม

ด้วยนายณรงค์พล  คิดอ่าน   นอภ.แม่ฟ้าหลวง, พ.ต.ท.ไพโรจน์  จันทราพูน รอง ผกก.สภ.แม่

ฟ้าหลวง พบกลุ่มผู้ค้ายาไม่ทราบสัญชาติเสียชีวิตรวม 6 ศพ พบยาบ้า 1.8 ล้านเม็ด คาด

ผลิตจากรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่อิทธิพลของกองกำาลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายว้า 

ลุงพล-แม่ชมพู่ขึ้นศาลนัดแรกตรวจพยาน

มุกดาหาร • เมื่อวันที่ 23 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่บริเวณหน้า

ศาลจังหวัดมุกดาหาร คึกคักตั้งแต่เช้า มีเหล่ายูทูบเบอร์ข้างกายนายไชย์พล วิภา  หรือลุงพล 

มาให้กำาลังใจเป็นจำานวนมาก และมีการไลฟ์สดตลอดเวลา และอีกฝ่ายยูทูบเบอร์ฝั่งนางสาวิตรี 

แม่น้องชมพู่ มาให้กำาลังใจบางตา รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำารวจจากกองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัด

มุกดาหารที่มาคอยดูแลความปลอดภัย  จากกรณีคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศรีชา 

หรือน้องชมพู่ อายุ 3 ขวบ ซึ่งอัยการจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นฟ้องนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล  

3 ข้อหา ประกอบด้วย 1.พรากผู้เยาว์ 2.ทำาให้คนตายโดยเจตนา ปล่อยปละละเลยให้เด็กจนถึง

แก่ความตาย 3.ดัดแปลงสภาพศพ และนางสมพร หลาบโพธิ์  หรือป้าแต๋น 1 ข้อหา คือดัดแปลง

สภาพศพในคดีน้องชมพู่  และในวันนี้ศาลจังหวัดมุกดาหารนัดตรวจพยานฝ่ายโจทก์  ประกอบ

ด้วยอัยการจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ตำารวจ  โดยมีพยานทั้งหมดประมาณ 62 ปาก ส่วน

ฝ่ายโจทก์ร่วม ได้แก่ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม, 

นางสาวิตรี วงศ์ศรีชา แม่น้องชมพู่ และนายอนามัย วงศ์ศรีชา พ่อน้องชมพู่ มีพยานประมาณ 

5 ปาก  ส่วนฝ่ายจำาเลยมีนายไชย์พล วิภา อายุ 45 ปี หรือลุงพล, นางสมพร หลาบโพธิ์ อายุ 

43 ปี หรือป้าแต๋น พร้อมด้วยนายษิทรา เบี้ยบังเกิด, นายรัชพล ศิริสาคร, นายอาคม คงสวัสดิ์  

ทนายความ ได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจพยานในคดีดังกล่าว

หนุ่มหนีคดี 6 ปีสำานึกผิดแจ้ง 191 ขอมอบตัว

กระบี่ • วันที่ 23 พ.ย.64 พ.ต.อ.ศิริศักดิ์ สงพะโยม ผกก.สส.ภ.จว.กระบี่ เจ้าหน้าที่ตำารวจชุด

สืบสวน ภ.จว.กระบี่ ได้เข้าจับกุมตัวนายภาณุ ปลอดชุ่ม หรือกุ๊กไก่ อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาตาม

หมายจับของศาลจังหวัดไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เลขที่ 51/2557 ลงวันที่ 13 เมษายน 2557 

ในข้อกล่าวหาความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันพยายามฆ่าผู้

อื่นโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดย

ไม่ได้รับอนุญาต  ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง ทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่ได้

รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โดยจับกุมได้ที่  บ้านเลขที่ 113 ม.7 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา 

จ.กระบี่ ซ่ึงก่อนจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ จนท.ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191ว่า มีคนโทร.มา

แจ้งว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฆ่ามาจาก จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้บอกชื่อ-นามสกุลไว้ 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำาการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่มีหมายจับจริง จึงเดินทางไป

ตรวจสอบที่บ้านเลขที่ 113 ม.7 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา พบนายภาณุผู้ต้องหาตามที่มีหมาย

จับนั่งอยู่ที่ขนำาริมถนนหน้าบ้านดังกล่าว กำาลังอยู่ในอาการเมาสุรา โดยมีชาวบ้านนั่งร่วมวง

ประมาณ 2 คน นายภาณุให้การถึงสาเหตุที่ได้ติดต่อมอบตัวว่า เนื่องจากว่ารู้สึกเหนื่อยกับ

การหลบหนีคดี และหนีมากบดานในพื้นที่ อ.ปลายพระยานาน 6 ปี มารับจ้างตัดผลปาล์ม

น้ำามัน และรู้สึกเกิดความเครียดท่ีต้องหลบๆ ซ่อนๆ อยู่ตลอด รู้สึกสำานึกผิด จึงติดต่อขอ 

มอบตัวดังกล่าวและแจ้งให้พี่สาวทราบเรื่องแล้ว.

นครสวรรค์ • บช.ก.ติดตามนำาเงิน 63 ล้าน

คืนหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน หลังยึดมาได้

จากจากกลุ่มไวยาวัจกรและคนใกล้ชิดหลวง

พ่อ ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรไม่ได้ประกอบอาชีพ

ที่มีรายได้สูง เตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อ

ดำาเนินคดี

วันที่ 23 พ.ย.64 ที่วัดห้วยด้วน (ธาร

ทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ พล.ต.ท. 

จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ท.อัคราเดช 

พิมลศรี ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ 

รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว 

ผบก.ปปป., พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ 

ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ร่วมกันถวายเงินคืน

แด่พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญ

กาโม) จำานวน  63,034,470 บาท จากการ

ติดตามคืนมาจากลูกศิษย์และคนใกล้ชิด

ตามนโยบายด้านการป้องกันปราบ

ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

พล.ต.ท.จิรภพ และ พล.ต.ต.วิวัฒน์ ซึ่ง

เป็นผู้ควบคุมอำานวยการปฏิบัติเจ้าหน้าที่

ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย พล.ต.ต.จรูญ

เกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป.,  พ.ต.อ.ประสงค์ 

เฉลิมพันธ์ รอง ผบก.ปปป., พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ 

สิทธาภิรมย์ ผกก.1 บก.ปปป., พ.ต.อ.ศราวุธ 

ศรีสุขศิริพันธ์ ผกก.2 บก.ปปป., พ.ต.อ.พยงค์ 

เอ่ียมสกุล ผกก. 3 บก.ปปป., พ.ต.อ.รัฐวุฒิ 

เจียมศรีพงษ์ ผกก.4 บก.ปปป.,  พ.ต.อ.เกรียง

ไกร ขวัญไตรรัตน์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงาน

สอบสวน บก.ปปป.พร้อมกับพวก ได้ประสาน

การปฏิบัติกับตำารวจภูธรภาค 6 ภายใต้การ 

อำานวยการของ พล.ต.ท.อัคราเดช, พล.ต.ต. 

ระพีพงษ์, พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สืบ 

สวน ภ.จว.นครสวรรค์ และ พ.ต.อ.อนุศักดิ์  

เข็มทอง ผกก.สภ.ห้วยคต รรท.ผกก.สภ. 

หนองบัว

เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำาการสืบสวน

สอบสวนข้อเท็จจริง  กรณีได้มีหนังสือร้อง

เรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

ยึดเงิน63ล้านคืนหลวงพ่อพัฒน์

พบอยู่บัญชีกลุ่มไวยาวัจกร-คนใกล้ชิด

กลุ่มไวยาวัจกรของวัดห้วยด้วน (ธารทหาร) 

อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ และคนใกล้ชิด

พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงพ่อ

พัฒน์ ปุญฺญกาโม เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน 

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 ได้มีกลุ่มลูกศิษย์

ของหลวงพ่อพัฒน์เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ

ต่อพนักงานสอบสวน บก.ปปป.ว่า กลุ่ม

ไวยาวัจกรของวัดห้วยด้วนและคนใกล้ชิด 

ซึ่งมีอำานาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สิน

ของวัดและมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ตาม 

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มีพฤติการณ์

น่าเชื่อว่าทุจริตยักยอกเงินของวัดห้วยด้วน 

และมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการกิจนิมนต์และการดูแลสุขภาพ

ของหลวงพ่อพัฒน์ ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี 

พร้อมขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินผู้ใกล้ชิดของ

หลวงพ่อพัฒน์

จึงได้ลงพื้นที่ทำาการสืบสวนสอบสวน 

พบว่าหลวงพ่อพัฒน์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่

มีชื่อเสียง ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีความเมตตา

สูง ทำาให้มีประชาชนและลูกศิษย์เล่ือมใส

ศรัทธา เคารพนับถือจำานวนมาก จึงมีผู้มา

ขอให้หลวงพ่อพัฒน์ปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆ 

และถวายเงินปีละกว่าร้อยล้านบาท ซึ่งหลวง

พ่อจะนำาเงินท่ี ได้รับถวายมาใช้ ในการทำา

นุบำารุงศาสนา และให้หน่วยงานที่เข้ามาขอ

ความช่วยเหลือเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น 

วัด, โรงพยาบาล และโรงเรียนต่างๆ จำานวน 

มาก โดยไม่ได้นำาเงินไปใช้ในทางส่วนตัว

จากการตรวจสอบกลุ่มไวยาวัจกร

และคนใกล้ชิดหลวงพ่อพัฒน์ คือนายเสนาะ 

ทองปรอน, นางชัญญา เพชรสายบัว  และ

นางบุญเชิด สุขจิตร ทั้ง 3 รายประกอบ

อาชีพเกษตรกร ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มี

รายได้สูง แต่พบว่ามีการนำาเงินไปเข้าบัญชี

ในชื่อตนเองจำานวน 7 บัญชี รวมเป็นเงิน 

63,034,470  บาท

ซึ่งเชื่อว่าเป็นเงินของหลวงพ่อพัฒน์ 

จึงได้อายัดเงินในบัญชีดังกล่าวไว้ และเข้า

ตรวจสอบภายในวัดห้วยด้วน พร้อมได้ตรวจ

ยึดเอกสารและหลักฐานต่างๆ นำามาตรวจ

สอบ

สอบถามหลวงพ่อพัฒน์ ได้ความว่า 

เงินท่ี ได้รับการถวาย หลวงพ่อจะให้กลุ่ม

ไวยาวัจกรและคนใกล้ชิดนำาไปฝากในบัญชี

ส่วนตัวเพื่อสะดวกในการเบิกมาใช้ ในการ

สร้างเจดีย์กลางน้ำาและสาธารณประโยชน์ 

ซึ่งจำาได้ว่ามอบเงินให้ไปฝากประมาณ  28 

ล้านบาทเท่านั้น และเมื่อถึงกำาหนดการจ่าย

ค่างวดก่อสร้างเจดีย์กลางน้ำา หลวงพ่อพัฒน์

ได้ให้นายเสนาะไปถอนเงิน จำานวน 15 ล้าน

บาท เพื่อมาจ่ายให้ผู้รับเหมา แต่นายเสนาะ

ไม่ยอมถอนเงินมาให้ ทำาให้หลวงพ่อพัฒน์

ต้องหาเงินจากส่วนอื่นมาจ่ายแทน

จากการสืบสวนเบื้องต้น ไวยาวัจกร

ทั้ง 3 รายรับว่าเงินจำานวน 63 ล้านบาทเป็น

เงินของหลวงพ่อพัฒน์ และยินยอมทำาบันทึก

สมัครใจถอนเงินจำานวนดังกล่าวมาถวายคืน

หลวงพ่อพัฒน์ ส่วนเงินในบัญชีธนาคารของ

นายเสนาะจำานวน 1 บัญชี เป็นเงิน 7.9 

ล้านบาท เจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้เพื่อตรวจสอบ

ต่อไป

ท้ังน้ี การกระทำาของไวยาวัจกรวัด

ห้วยด้วน (ธารทหาร)  ทั้ง 3 ราย ที่เป็นเจ้า

พนักงานตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.คณะ

สงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่งพนักงานสอบสวนของ 

บก.ปปป.ได้แสวงหาข้อเท็จจริง รวมท้ัง

รวบรวมพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นไว้แล้ว

นั้น

พนักงานสอบสวน บก.ปปป.ต้องส่ง

สำานวนการสอบสวนดังกล่าวให้คณะกรรม 

การ ป.ป.ช.พิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่

วันที่ ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เพื่อ

ไต่สวนและวินิจฉัยว่ามีการกระทำาผิดฐาน

ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำาความผิดต่อตำา

แหน่งหน้าที่หรือไม่ ตามมาตรา 61 วรรค

หน่ึง แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561. 

ไทยโพสต์ • ทช.ลุยซ่อมสร้างผิวทางถนน

สาย นม.1056 จ.นครราชสีมา ระยะทาง 7.9 

กม. ล่าสุดเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว ยก

ระดับมาตรฐานงานทาง หนุนการคมนาคม

ขนส่ง พัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัย

ในการสัญจร

วันที่ 23 พ.ย.64 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์

น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิด

เผยว่า ทช.ได้ดำาเนินการซ่อมสร้างผิวทาง

แบบแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนทางหลวง

ชนบท สาย นม.1056 แยกทางหลวงแผ่น

ดินหมายเลข 2-บ้านคำาไฮ อ.สูงเนิน จ.นคร 

ราชสีมา ระยะทางรวม 7.994 กิโลเมตร 

(กม.) โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 77 ล้านบาท

ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

คมนาคมขนส่ง รองรับปริมาณการจราจร

จากพื้นที่อุตสาหกรรม เพิ่มความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางให้ประชาชนใน

พื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ตามนโยบาย

ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  

ในการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท 

เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง พัฒนา

ประสิทธิภาพความปลอดภัยของผู้ ใช้  

เส้นทาง

สำาหรับถนนทางหลวงชนบทสาย  

นม.1056 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง

ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กับถนน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 และตลอด

เส้นทางมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง 

จึงมีปริมาณการจราจรสูงถึง 6,000 คัน

ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกและยาน

พาหนะขนาดใหญ่สัญจรไปมาเป็นจำานวน

มาก ส่งผลให้ ในช่วงเวลาเร่งด่วนมักเกิด

ปัญหาการจราจรติดขัด

อย่างไรก็ตาม เพื่อบำารุงรักษาเส้น

ทางให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ต้านทานน้ำาหนักและ

แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ พร้อมทั้ง

พัฒนาประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัย

ในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่และ

จังหวัดใกล้เคียง ทช.จึงได้ดำาเนินโครงการ

ซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต

ด้วยวิธีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุชั้นทาง

เดิมแล้วนำากลับมาใช้งานใหม่  (Pavement  

In-Place Recycling)

ทั้งนี้ โดยดำาเนินการบนถนนทาง 

หลวงชนบทสาย  นม.1056 แยกทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 2-บ้านคำาไฮ อ.สูงเนิน 

จ.นครราชสีมา ในช่วง กม.ที่ 2+850 ถึง 

กม.ที่ 4+400  และช่วง กม.ที่ 4+640 ถึง 

กม.ที่ 11+084 โดยขยายผิวจราจรจากเดิม

ความกว้าง 8-9 เมตร เป็นความกว้าง 12 

เมตร ปรับปรุงชั้นโครงสร้างพื้นทางและผิว

จราจร

สำาหรับการซ่อมสร้างผิวทางแบบ

แอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีการปรับปรุง

คุณภาพวัสดุชั้นทางเดิมแล้วนำากลับมา

ใช้งานใหม่ ใช้ระยะเวลาการดำาเนินงาน

ที่รวดเร็ว สามารถเปิดการจราจรได้ทันที

หลังจากดำาเนินการแล้วเสร็จ สอดคล้องกับ

สภาพการจราจรในพื้นที่ รวมถึงมีความคุ้ม

ค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์จากการปรับปรุง

โครงสร้างทางและวัสดุเดิมให้มีความแข็ง

แรง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำาเนินการ

แล้วเสร็จสมบูรณ์ และเปิดเส้นทางให้

ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว.

ทช.ลุยซ่อมถนน

บ้านคำาไฮสูงเนิน

เปิดเดินทางแล้ว

กรุงเทพฯ • สืบนครบาลรวบชาวจีนคาคอน

โดฯ พระราม 9 เครือข่ายแอปเงินกู้นอก

ระบบ “Cash Go” ปล่อยกู้ไม่ครบจำานวนแต่

ทำาสัญญาเต็ม กำาหนดชำาระภายใน 7 วัน ไม่

จ่าย โทร.ข่มขู่ประจานให้อับอาย พบเอาเงิน

ซื้อ “คริปโต” 3 เดือน  40 ล้าน เปลี่ยนเป็น 

“บิตคอยน์” ก่อนโอนออกนอกประเทศเข้า

กระเป๋านายทุน

วันที่ 23 พ.ย.64 ที่กองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สำาราญ  

นวลมา ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล  (ผบช.น.) 

แถลงผลจับกุมเครือข่ายแอปพลิเคชันเงินกู้

นอกระบบผ่านออนไลน์ ชื่อ Cash Go คิด

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 234 ต่อเดือน พร้อม

ด้วยของกลางสมุดบัญชีธนาคาร 17 เล่ม  

โทรศัพท์มือถือ 23 เครื่อง รวมทั้งซิมการ์ด

โทรศัพท์อีก 13 ซิมการ์ด

พล.ต.ท.สำาราญเปิดเผยว่า ได้รับการ

ร้องเรียนจากประชาชนว่า แอปพลิเคชันนี้

มีการปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายให้บุคคลทั่วไป

ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเรียกเก็บดอกเบี้ย

ในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งผู้ที่กู้

ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วน

บุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ บัญชีธนาคาร  รายชื่อ

ผู้ติดต่อภายในโทรศัพท์ ตำาแหน่งการใช้งาน 

รูปภาพ  เป็นต้น จากนั้นเมื่อกู้เงินสำาเร็จ จะ

มีระยะเวลากำาหนดชำาระคืนภายใน 7 วัน คิด

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 234 ต่อเดือน

ทั้งนี้ หากลูกหนี้ ไม่ชำาระหน้ีภายใน

กำาหนดระยะเวลา จะถูกทวงถามด้วยวิธีการ

ส่งข้อความไปข่มขู่ผ่านบุคคลที่ 3 ในลักษณะ

ประจาน ทำาให้ผู้กู้เงินได้รับความอับอายเสีย

ชื่อเสียง

ข้อมูลของตำารวจพบว่า กลุ่มผู้ปล่อย

เงินกู้มีนายทุนชาวจีน ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย

มาหลายปีและแต่งงานกับหญิงไทย พัก

อาศัยท่ีอาคารสยามคอนโดมิเนียม ถนน

พระราม 9  ซ.13 เขตห้วยขวาง จึงขอหมาย

ศาลอาญาเข้าตรวจค้น พบ นายเจี๋ย หลิว 

สัญชาติ จีน แสดงตัวเป็นผู้พักอาศัย ส่วนการ

ตรวจค้นห้องพักพบหลักฐานหลายรายการ 

เช่น สมุดบัญชีธนาคาร 17 เล่ม, โทรศัพท์

มือถือ 23 เครื่อง รวมทั้งซิมการ์ดโทรศัพท์

อีก 13 ซิมการ์ด

นายเจี๋ย หลิว ให้การยอมรับกับตำารวจ

ว่า เป็นผู้ดูแลจัดการแอปพลิเคชันเงินกู้

หลายแอป ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศ 

เพื่อนบ้าน โดยว่าจ้างบุคคลอื่นเปิดบัญชี

ธนาคาร และผูกกับซิมการ์ดหมายเลข

โทรศัพท์ เพื่อทำาการรับโอนเงินเข้าบัญชี

ของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ และใช้รับโอน

เงินจากลูกหน้ีที่ผ่อนชำาระเงินกู้ ซึ่งเมื่อลูก

หนี้ผิดนัดชำาระจะส่งข้อความประจานไปยัง

บุคคลอื่นเพื่อให้ลูกหนี้เกิดความอับอาย

นอกจากนี้ จากการสืบสวนพบว่าทุกๆ 

3 เดือนผู้ต้องหาได้กำาไรจากการปล่อยเงินกู้

ประมาณ 40 ล้านบาท ก่อนจะเปลี่ยนเป็น

เงินสกุลดิจิทัลโอนกลับไปให้นายทุนชาวจีน

ในต่างประเทศ ซึ่งฝ่ายสืบสวนจะมีการขยาย

ผลถึงเจ้าของเงินสกุลดิจิทัลดังกล่าวต่อไป

เบื้องต้นตำารวจนำาตัวผู้ต้องหาพร้อมของ

กลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำารวจนครบาล

โคกครามดำาเนินคดี ในความผิดฐานร่วมกัน

ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ

อนุญาต, ร่วมกันกระทำาการทวงถามหนี้ ใน

ลักษณะข่มขู่  หรือการกระทำาอื่นใดที่ทำาให้เกิด

ความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน

ของลูกหนี้ หรือผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย และเรียก

เก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนด.

จับชาวจีนคาคอนโดฯแก๊งแอปเงินกู้นอกระบบ

ปทุมธานี • ตำารวจเมืองปทุมฯ รวบวัย

รุ่นแอบทำาปืนเถื่อนลักลอบขายผ่านทาง

ไลน์และเฟซบุ๊ก ของกลางเป็นปืนไทย

ประดิษฐ์ขนาดต่างๆ มากมาย เจ้าตัว

ยอมรับจำาหน่ายให้กลุ่มนักศึกษาอาชีวะ

กระบอกละ 5,000-10,000 บาท ขึ้นอยู่กับ

ปืนแต่ละชนิด

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 พ.ย.

64 พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม ผบก.

สส.ภ.1, พ.ต.อ.ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์   

รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง รรท.ผกก.สภ. 

เมืองปทุมธานี, พ.ต.อ.วิศิษฏ์ มะอักษร 

ผกก.ปพ.ฯ, พ.ต.ท.ศุกรีย์  เลิศวงหัด  

รอง ผกก.สส.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.ต.วิชาญ 

วันทะมาศ สว.สส.ฯ, พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด

สืบสวน สภ.เมืองปทุมธานี ได้ร่วมกันจับกุม

ตัวนายไกรวิชญ์ อิสระ อายุ 18 ปี บ้านเลข

ที่ 726 ซ.พหลโยธิน 87 ซอย 6 แยก 3 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อม

ด้วยของกลางคือ 

ปืนไทยประดิษฐ์แบบหักลำาขนาด 

.38 พร้อมเครื่องกระสุน .38 มม. 3 นัด, ปืน

ไทยประดิษฐ์ย่ีห้อกล๊อกก่ึงอัตโนมัติขนาด 

.380 มม. พร้อมแมกกาซีน 3 อัน, ปืน

ไทยประดิษฐ์ยี่ห้อโคลท์กึ่งอัตโนมัติขนาด 

.380 มม. พร้อมแมกกาซีน 2 อัน 4.ปืน

ไทยประดิษฐ์ย่ีห้อโคลท์ก่ึงอัตโนมัติ ขนาด 

.380 มม. 5.เครื่องกระสุนปืนขนาด .38 มม. 

3 นัด และเครื่องกระสุนปืนขนาด .380 มม. 

45 นัด เครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม.  

45 นัด เครื่องกระสุนปืนขนาด .45 มม.  

1 นัด และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ดัดแปลง

อาวุธปืน โดยกล่าวหาว่ามีอาวุธปืนแบบ

ไทยประดิษฐ์และเครื่องกระสุนปืนไว้ ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพา

อาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน  ทางสาธารณะ 

โดยไม่มีเหตุอันควร

โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจได้รับแจ้งจาก

สายสืบว่า จะมีการซื้อขายและส่งมอบ

อาวุธปืนบริเวณหน้าอู่ พี.เอ็น.พี กิจเจริญ

การช่าง ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี เจ้า

หน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึง

บริเวณดังกล่าวพบชายท่าทางมีพิรุธ เจ้า

หน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบชายดัง

กล่าว จากการตรวจสอบทราบชื่อคือ นาย

ไกรวิชญ์ อิสระ (ทราบชื่อภายหลัง) อายุ  

18 ปี ผลการตรวจค้นพบปืนไทยประดิษฐ์

แบบหักลำาขนาด .38 มม. พร้อมเครื่อง

กระสุน .38 3 นัด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก

ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายสีดำา นายไกร

วิชญ์ ให้การยอมรับว่าของกลางดังกล่าว

เป็นของตนเองจริง และยังยอมรับอีกว่า

ยังมีปืนแบบไทยประดิษฐ์เก็บซุกซ่อนไว้

ภายในห้องของตนเอง ที่บ้านเลขที่ 169/11 

หมู่บ้านวราสิริ ม.3 ต.หลักหก อ.เมือง

ปทุมธานี อีก 3 กระบอก เจ้าหน้าที่ชุด

จับกุมจึงเดินทางไปตรวจสอบ จากการ

ตรวจค้นพบอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์และ

เครื่องกระสุนปืน พร้อมเสื้อผ้าอาชีวะหลาย

ตัวอยู่ภายในห้องนอนของนายไกรวิชญ์

จากการสอบสวนนายไกรวิชญ์ ให้ 

การยอมรับว่าเป็นของตนเองจริง เนื่อง 

จากตนเองเป็นคนชอบเก็บสะสมปืนและ

ดัดแปลง โดยปืนของกลางดังกล่าวตนเอง

ได้ซื้อมาจากนายนัด (ไม่ทราบช่ือ-สกุล

จริง) พักอาศัยอยู่ กทม.เพื่อจำาหน่ายให้กลุ่ม

นักศึกษาอาชีวะผ่านทางผ่านกลุ่มไลน์และ

เฟซบุ๊ก กระบอกละ  5,000-10,000 บาท 

ขึ้นอยู่กับปืนแต่ละชนิด เจ้าพนักงานตำารวจ

จึงได้ทำาการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหา  

จากน้ันควบคุมตัวพร้อมของกลางส่ง

พนักงานสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต  

จ.ปทุมธานี เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อไป

โดย ผบช.ภาค 1 ได้สั่งการให้ตำารวจ

ทุกสถานีในพื้นที่ เร่งกวาดล้างและจับกุม

อาวุธปืนเถื่อน ซึ่งเป็นนโยบายสำาคัญของ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ หลังจากที่ ได้

เกิดคดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุสะเทือนขวัญขึ้น

อย่างต่อเนื่อง.  

รวบโจ๋เมืองปทุมฯลักลอบทำาปืนเถื่อนขาย

ผ่านกลุ่มไลน์-เฟซบุ๊กลูกค้าเป็นนศ.อาชีวะ
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ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 และไมเจอโรคเล� อนอีกเปน

ครั้งที่ 3 เพราะหากเปนเชนนั้นแลว ประชาชนคนไทย
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7บทความ

เม� อ สี จิ้นผิง มาพรอม

ยาหอมและของขวัญารประชุมสุดยอดของผูนําอาเซียน (ยกเวนพมา) 

กับจีนเม� อวันจันทร มีหลายมุมที่ควรแกการนํามา

วิเคราะหถึงแนวโนมของภูมิรัฐศาสตรของภูมิภาค

นี้

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มานั่งหัวโตะเอง ไมไดมอบ

หมายใหนายกรัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียง มารวมอยางที่เคย

เปนธรรมเนียมปฏิบัติ

เพราะ สี จิ้นผิง ตองการแสดงใหอาเซียนและ

ประชาคมโลกเห็นวา ผูนําสูงสุดของปกกิ่งลงมาดูแลการ

ทูตและการเมืองระหวางประเทศดวยตนเองแลว

นายกฯ หลี่ เคอเฉียง จะหมดหนาที่นายกฯ ในป

หนา เพราะครบ 2 เทอม 

แต สี จิ้นผิง ยังสามารถดํารงตําแหน�งผูนําสูงสุด

ไปไดตออีกหลายสมัย เพราะไดแกไขรัฐธรรมนูญปูทาง

เอาไวแลว

การที่ สี จิ้นผิง มาประชุมเองก็เพ� อจะมาแสดงถึง

ความใสใจกับอาเซียนเปนพิเศษ...เพ� อคานอิทธิพลของ

สหรัฐฯ อีกดานหนึ่งแน�นอน

เปนที่มาของคําประกาศจากสีวา จีนจะไมขมเหง

รังแกประเทศที่เล็กกวา

โดยย้ําวาจีนจะไม “บูลลี่” ประเทศอ� นใหตองทํา

ตามสิ่งที่ตนตองการ

และรับปากวาจีนจะไมเลน “การเมืองแหงอํานาจ” 

ซึ่งแปลวาจะไมใชอํานาจและอิทธิพลที่ตนมีเพ� อกดดัน

บังคับใหประเทศอ� นตองทําตามตนเอง

ในชวงหลัง นักการทูตจีน (รวมถึงทูตจีนประจํา

ประเทศไทย) ยืนยันวาจีนจะไมกดดันบังคับใหประเทศ

อ� นตอง “เลือกขาง” ระหวางจีนกับประเทศอ� น

ไมตองระบุช� อก็รูวาหมายถึงสหรัฐอเมริกา

สี จิ้นผิง ไมไดมาโปรยยาหอมดวยวาทะการทูต

เร� องพหุภาคี และการแกปญหาดวยการพูดจาแทนที่จะ

ขมขูขมเหง

แตมาพรอม “ของขวัญ” ใหกับอาเซียนหลายชิ้น

หนึ่งก็คือคําประกาศวาจีนพรอมจะซื้อสินคา

การเกษตรของอาเซียน มูลคา 150,000 ลานเหรียญฯ 

กาแฟดำ
ก

ใน 5 ปขางหนา

เทานั้นไมพอ สี จิ้นผิง ยังแจงใหอาเซียนรับทราบวา

ปกกิ่งจะบริจาควัคซีนอีก 150 ลานโดสอีกดวย

เห็นไหมวาเปาหมายสําคัญของ สี จิ้นผิง ที่มาปรากฏ

ตัวตอหนาผูนําอาเซียนในโอกาสครบรอบ 30 ปแหงการ

สถาปนาความสัมพันธผานการพบปะเจรจากันเปนประจํา

คือ การบอกกลาวชัดๆ วาจีนไมใชเพียงแครับปากจะเปน

เพ� อนที่ดีและจริงจังเทานั้น

แตยังย� นมือมอบขาวของอยางเปนรูปธรรม จับตองได

ดวย

ยังไมตองพูดถึงโอกาสที่จีนจะชวยอาเซียนฟนจาก

วิกฤตโควิดดวยการใหนักทองเที่ยวจีนออกนอกประเทศมา

ชวยสรางรายไดใหกับประเทศตางๆ

สี จิ้นผิง ไมไดพูดเร� องนี้ แตเปนที่รูกันวาจีนรูดีวา

ประเทศอาเซียนตางก็กําลังรอใหนักทองเที่ยวจีนออกมา 

สรางรายไดใหกับประเทศตางๆ ในแถบนี้โดยเร็ว

แตผูนําอาเซียนก็ไมไดรับฟงเฉยๆ 

กอนหนานี้ ไมกี่วัน ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอรเต 

แหงฟลิปปนส ไดแสดง “ความกังวลอยางยิ่ง” ตอความ

ขัดแยงในทะเลจีนใตที่จีนเปนคูกรณีกับหลายประเทศใน

อาเซียน

รัฐบาลฟลิปปนสไดย� นคําประทวงตอเหตุการณใน

ทะเลจีนใต ที่หน�วยยามฝงของจีนใชปนใหญฉีดน้ําเพ� อสกัด

กั้นเรือฟลิปปนสที่ขนสงเสบียงอาหารไปยังบุคลากรทาง

ทหาร

ดูเตอรเตบอกวา ประเทศของเขามีความ “เกลียด

ชัง” ตอเหตุการณครั้งนั้น

และแสดง “ความหวงใยอยางยิ่งตอการพัฒนาอ� นๆ 

ที่คลายคลึงกัน”

นายกฯ มาเลเซีย ซาบรี ยาคอบ ซึ่งเปนหนึ่งใน

ประเทศที่อางสิทธิ์เหนือเกาะแกงบางแหงในทะเลจีนใต

เชนกัน ไดเรียกรองใหทุกฝาย “ใชความยับยั้งชั่งใจใน

ตนเอง และหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจถือเปนการยั่ว

ยุ ซึ่งอาจทําใหสถานการณซับซอนขึ้น และทําใหความ

ตึงเครียดในพื้นที่ทวีความรุนแรงขึ้น”

สี จิ้นผิง ตั้งขอสังเกตเพียงวา “จําเปนตองมีความ

พยายามรวมกันเพ� อปกปองเสถียรภาพในทะเลจีนใต และ

ทําใหทะเลนี้เปนทะเลแหงสันติภาพ มิตรภาพ และความ

รวมมือ”

นายกฯ สิงคโปร หลี่ เสียนหลง ย้ําวา จีนกับสหรัฐฯ 

จะตองพยายามหาทางแกปญหาความขัดแยงกันดวยวิธี

การที่สรางสรรค ตองหลีกเลี่ยงการสรางความตึงเครียดที่

จะมีผลกระทบตอประเทศอ� นๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได

สี จิ้นผิง ไดยินชัดๆ จากผูนํามาเลเซีย, สิงคโปร

และฟลิปปนส ซึ่งแสดงจุดยืนที่สะทอนแนวคิดที่ไม

จําเปนตองไปแนวเดียวกับจีนทุกเร� อง

การประชุมสุดยอดผูนําจีนกับอาเซียนครั้งนี้จึงเปด

ฉากทัศนหลายฉากใหมๆ ที่ประเทศไทยควรจะนํามา

วิเคราะหและปรับยุทธศาสตรใหสอดคลองกับกระแส

คล� นที่กําลังกอตัวอีกระลอกหนึ่งอยางมีนัยสําคัญยิ่ง

สี จิ้นผิง กําลังปรับแผนการทูต, การเมือง, 

เศรษฐกิจและความมั่นคงหลอมรวมเปนเร� องเดียวกันกับ

อาเซียนและไทยอยางมีความหมายที่ลึกซึ้งและกวางไกล

ยิ่งนัก

จะไดวิเคราะหแนวทางการทูตแบบ สี จ้ินผิง ท่ีส� อ

จีนขนานนามใหมวา Xiplomacy กันในวันขางหนาตอไป.

นสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน 

ชวงเกือบ 2 ปที่ผานมาและยังดําเนินตอไปนั้น ตอง

ยอมรับวาไดเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน

ประเทศของเราและในหลายๆ ประเทศทั่วโลกอยางมี

นัยสําคัญ โดยเฉพาะในเร� องของสังคมที่มีปจจัยที่เปนตัวเรง

คือ โรคระบาดและความรวดเร็วของการใชเทคโนโลยีในการ

ติดตอส� อสารที่มีชุดขอมูลอยูมากมายในโลกออนไลน ทั้งที่เปน

เร� องจริง ไมจริง เร� องบิดเบือนและขอมูลหลอกลวงเชิงลบ

ตางๆ ทําใหสังคมเกิดความสับสนและมีผูคนจํานวนมากที่ถูก

นําขอมูลสวนบุคคลไปใชในทางทุจริต ผิดกฎหมายและเกิด

ความเสียหายในวงกวาง

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร? และมีใครบางนั้นที่จะไดรับ

ความคุมครองทางกฎหมาย แคไหน เพียงใด จึงขอเริ่มจาก

กฎหมายที่ออกมาในป พ.ศ.2562 คือ พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act 

B.E. 2562) หรือ “PDPA” โดยมีเหตุผลการออกกฎหมายวา 

ในปจจุบันมีการลวงละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของขอมูลสวน

บุคคลเปนจํานวนมาก สรางความเดือดรอนรําคาญหรือความ

เสียหายใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล ประกอบกับความ

กาวหนาของเทคโนโลยีทําใหการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลอันเปนการลวงละเมิดดังกลาวทําได โดยงาย 

สะดวกและรวดเร็ว กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดย

รวม จึงจําเปนตองมีกฎหมายเขามากํากับ ดูแล และลงโทษ

ผูกระทําความผิด โดยมีทั้งโทษปรับและโทษจําคุกในหลาย

กรณี เชน การนําขอมูลสวนบุคคลไปใช โดยที่เจาของขอมูลไม

ไดอนุญาตหรือใหความยินยอม

ในกฎหมายฉบับนี้ ไดนิยามขอมูลสวนบุคคลหมาย

ถึง “ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้น

ได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผู

ถึงแกกรรมโดยเฉพาะ” เชน ช� อ นามสกุล เบอร โทรศัพท 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน บัญชีธนาคาร เลขบัตร

สมาชิก ขอมูลการเดินทางหรือการรักษาพยาบาล เปนตน 

ซึ่งตองยอมรับวาในอดีตนั้นมีการนําไปใชทางการตลาด 

ประชาสัมพันธอยางแพรหลาย โดยเจาของขอมูลไมไดให

ความยินยอม และมีมิจฉาชีพจํานวนมากใชประโยชนจาก

ขอมูลเหลานี้ในทางที่มิชอบ ทําใหเกิดความเสียหายตอ

สังคมและสวนรวมอยางเปนวงกวาง โดยเฉพาะกลุมเปราะ

บาง เชน ผูสูงวัย เด็กและเยาวชน ตองตกเปนเหย� อเสียเงิน

ทองเปนจํานวนมาก  

รัฐบาลและหน�วยงานที่เกี่ยวของรับทราบถึงปญหาและ

ผลกระทบที่เริ่มเปนวงกวาง มีการตั้งศูนยเฉพาะกิจ และรับ

เร� องรองเรียนหลายๆ แหง ไมวาจะเปน ศูนยปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ (ศปอส.ตร.) สายดวน 1499 หรือกองบังคับการ

ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี (Technology Crime Suppression Division)                                                       

หรือในสวนของศูนยรับเร� องรองเรียนปญหาออนไลน  

หมายเลข 1212 ของกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและ

สังคม หรือสามารถไปแจงความ ณ สถานีตํารวจทองที่เกิด

เหตุ สถานีตํารวจนครบาล หรือสถานีตํารวจภูธรได โดยตรง

โดยทางเจาหนาที่รัฐก็มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่สําคัญ                                                    

คือ “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอม                                                     

พิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560” หรือที่เรียกกันวา “พ.ร.บ  

คอมพิวเตอร” ในการสืบสวน สอบสวนและจับกุมผูกระทํา

ความผิดมาลงโทษ แตก็ตองยอมรับวาการดําเนินการยังไม

สามารถทําไดรวดเร็วและเทาทันจํานวนคดีหรือขอรองเรียน

ของประชาชนที่เกิดขึ้นใหมแทบทุกชั่วโมง เน� องจากความ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและวิถีชีวิตใหมของ

ผูคนที่ติดตอส� อสารระหวางกัน ตลอดจนการซื้อขายสินคา 

อาหาร เคร� องด� ม เปนตน โดยมีขอมูลทางสถิติพบวา คน

ไทย “ช็อปปงออนไลน” สูงมากถึงเปนอันดับ 3 ของโลก หรือ

ประมาณ 80% และมีอัตราสูงมากเชนเดียวกันในการช็อปปง

ออนไลนผานโทรศัพทมือถือ โดยอยูอันดับ 2 ของโลก ดวย

สัดสวนประมาณ 75% จึงอาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให

อาชญากรรมดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก

ในฐานะที่คนไทยทุกคนเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล                                               

ของตน (Data Object) ที่ในอนาคตจะตองมีผูควบคุมขอมูล                                    

(Data Controller) ผูประเมินผลขอมูล (Data Processor)  

และเจาหนาที่คุมครองขอมูล (Data Protection Officer) เขา 

มารับผิดชอบในการจัดเก็บ รวบรวม กําหนดมาตรการดูแล

รักษา ประเมินผลและคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนตน ซึ่ง

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ ไดใหสิทธิ์กับคนไทยทุก

คนในการไดรับการปกปองคุมครองไมใหขอมูลของตนถูกลวง

ละเมิดและเกิดความเสียหาย โดยในตางประเทศโดยเฉพาะ

สหภาพยุโรป (European Union) นั้นก็ไดมีการออกกฎหมาย 

ลักษณะเดียวกันในป พ.ศ.2561 ในช� อ “General Data 

Protection Regulation” หรือ “GDPR” โดยมีการบังคับใช 

ในประเทศสมาชิกอยางแข็งขัน มีการดําเนินการลงโทษดวย

การปรับเงินจํานวนสูงมากหลายรอยลานยูโรกับธุรกิจและผู

ประกอบการที่ฝาฝนกฎหมาย ไมวาจะเปนธุรกิจสายการบิน 

โรงแรม Platforms การติดตอส� อสารตางๆ หรือแมกระทั่ง

การนําขอมูลของพนักงาน ลูกจางไปใช โดยไมไดรับอนุญาต

หรือไดรับความยินยอม

อยางไรก็ตาม ตองขอแจงวา ในปจจุบันกฎหมาย GDPA  

ไดถูกเล� อนการบังคับใชเต็มรูปแบบออกไปรวม 2 ปแลว เน� อง 

จากความไมพรอมในหลายๆ ดานของภาครัฐและภาคเอกชน

ในการเตรียมการรองรับกฎหมายฉบับนี้ รวมถึงการออกกฎ 

หมายลูก ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ยังไมเรียบรอย เน� องจากการแตง

ตั้งคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังไมสมบูรณ โดย

ลาสุดมีการแจงประกาศจากรัฐบาลวาจะใชเต็มฉบับไดในวัน

ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565  

ประชาชนทุกคนจึงโปรดทราบและชวยกันสงเสียงใหกฎ                                                           

หมายฉบับนี้ ไดถูกบังคับใชไดอยางจริงจังในวันที่ 1 มิถุนายน                                                           

พ.ศ.2565 และไมเจอโรคเล� อนอีกเปนครั้งที่ 3 เพราะหากเปน 

เชนนั้นแลว ประชาชนคนไทยทุกคนก็จะเสียสิทธิ์ในการได

รับความคุมครองขอมูลสวนบุคคลตอไปอีกเปนปที่ 3 ในขณะ

ที่เม� อไมนานมานี้ก็ไดมีเหตุการณการรั่วไหล ลวงละเมิดของ

ขอมูลสวนบุคคลเกิดขึ้นจริงแลวในโรงพยาบาลของรัฐในตาง

จังหวัด และกลุมธุรกิจดานสินคาอุปโภคบริโภคขนาดใหญของ

เอกชน แตเร� องที่เกิดก็คอยๆ เงียบหายไป เพราะเรายังไมมี

เจาภาพมาดูแลอยางจริงจังนั่นเอง. 

โดย เทวัญ อุทัยวัฒน   

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

ขอมูลสวนบุคคลกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ประชาชนทุกคนจึงโปรดทราบและชวยกันสงเสียง                 

ใหกฎหมายฉบับนี้ ไดถูกบังคับใชไดอยางจริงจังในวัน

ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 และไมเจอโรคเล� อนอีกเปน

ครั้งที่ 3 เพราะหากเปนเชนนั้นแลว ประชาชนคนไทย

ทุกคนก็จะเสียสิทธิ์ในการไดรับความคุมครองขอมูลสวน

บุคคลตอไปอีกเปนปที่ 3

ใ

กรมประชาสัมพันธ



ขย่าวงการคมนาคมไม่ใช่น้อย สำาหรับกรณีท่ีเครือ

เจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) และกลุ่มเทเลนอร์ 

ประกาศการพิจารณาสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียม

กัน (Equal Partnership) โดยการสนับสนุนให้บริษัท ทรู 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (TRUE) และบริษัท โท

เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) (DTAC) 

ควบรวมกิจการและปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเป็นบริษัท

เทคโนโลยี (Technology Company)

โดยการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นดีลทางเศรษฐกิจครั้ง

ประวัติศาสตร์ และสร้างแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้าง เพราะ

เป็นบริษัทที่มีมาร์เก็ตแชร์อันดับ 2 และ 3 มาควบรวม

กิจการกัน ซึ่งการควบรวมในครั้งนี้เมื่อเทียบกรณีจำานวน

ลูกค้าและผู้ใช้เบอร์ จะมีรวมกันกว่า 50 ล้านเลขหมาย ซึ่ง

จะแซงเบอร์ 1 อย่างเอไอเอส ที่มีผู้ใช้จำานวน 43.7 ล้าน

เลขหมายทันที

แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถเคลมการครองแชมป์

เป็นผู้ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ได้ โดย ซิกเว่ เบรก

เก้ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทเลนอร์ กรุ๊ป 

ระบุว่า บริษัทที่มีการควบรวมกันใหม่นี้จะมีรายได้อยู่ที่ราว 

217,000 ล้านบาท และส่วนแบ่งการตลาดเชิงรายได้จะ

อยู่ที่ 40% ซึ่งจะใกล้เคียงกับบริษัท ADVANC เจ้าของ AIS

มร.ซิกเว่ชี้ว่า หากจะดูว่าใครจะเป็นที่หนึ่งนั้นต้อง

วัดกันที่รายได้ ไม่ใช่เรื่องจำานวนเบอร์หรือซิม เพราะคน

ไทยบางคนอาจจะถือมากกว่า 1 ซิม แต่ประเด็นเรื่องใคร

จะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนั้นไม่สำาคัญ เพราะหลังจากนี้แลนด์

สเคปในเรื่องธุรกิจนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้น

เชิง ซึ่งผู้ที่ปรับตัวได้ก่อน ผู้นำาจะเป็นฝ่ายชนะ ในโลกยุค

ที่มีธุรกิจแบบคอนเวอร์เจนซ์ ซึ่งสามารถแตกแขนงไปได้

หลากหลาย ทั้งสามารถที่จะดิสรัปต์ตัวเอง หรือดิสรัปต์

ธุรกิจในวงการอื่นได้

อย่างมุมมองตัวแทนของเครือซีพีอย่างนายศุภชัย 

เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

และประธานกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาพรวมของ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom Landscape) ได้

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีใหม่ และตลาด                                                                        

ที่เปิดกว้างต่อการแข่งขัน โดยผู้ประกอบการจากอุตสาห 

กรรมดิจิทัลขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคเข้ามาเสนอรูปแบบ

บริการดิจิทัลมากขึ้น

โดยชี้ว่า ในปัจจุบันธุรกิจโทรคมมาคมเริ่มมีข้อจำากัด 

และไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการได้อีก จะเป็น

เพียงตัวกลางทำาหน้าที่อำานวยความสะดวกเรื่องสัญญาณ

เท่านั้น ซึ่งในวงการเรียกว่าเป็น Dumb pipe ซึ่งเป็นธุรกิจ

อยู่ตัวและไม่มีอนาคต ไม่สามารถเป็น Engine of Growth 

ที่จะสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำาอีกแล้ว

ดังนั้น การปรับโครงสร้างเป็นเรื่องสำาคัญ ซึ่งทาง

ทรูและดีแทคก็เห็นตรงกันว่า บริษัทจำาเป็นต้องหาบทบาท

ใหม่ในการแข่งขัน โดยนอกจากพัฒนาการให้บริการเครือ

ข่าย (Connectivity) ให้เป็นอัจฉริยะแล้ว ยังต้องเสริม

ศักยภาพและความรวดเร็วในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value 

Added) จากโครงข่ายการสื่อสารและส่งมอบเทคโนโลยี 

สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับลูกค้า

เพราะฉะนั้น บทบาทใหม่ของบริษัทใหม่คือ การ

สร้างระบบนิเวศสร้างเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย เพื่อ

ยกระดับการแข่งขันในสเต็ปต่อไป คือการแข่งขันในระดับ

ภูมิภาค ระดับโลก ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นภารกิจใหม่ของบริษัท

ที่กำาลังจะเกิดขึ้น

พร้อมกันนี้ บริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันนอกจาก

จะทำาธุรกิจโทรคมนาคมแล้ว จะเห็นภาพใหม่ที่จะเน้นไป

ที่ธุรกิจเทคโนโลยีในเมกะเทรนด์ โลก เช่น ธุรกิจคลาวด์, 

IoT ไปจนถึงศึกษาความเป็นไปได้เรื่องธุรกิจเทคโนโลยี

ทางอวกาศ รวมถึงจะต้องมีการปลุกปั้นสตาร์ทอัปหน้า

ใหม่ โดยการจัดตั้ง VC ที่จะเข้าไปสนับสนุนสตาร์ทอัป

ไทย มูลค่าราว 6.6 พันล้านบาท หรือราวๆ 200 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเป็นการร่วมทำากันอย่างจริงจัง เพื่อ

ต้องการเป็น “Technology Hub” ที่จะสร้างสภาพ

แวดล้อมให้สตาร์ทอัปไทยสามารถเข้าไปแข่งขันในระดับ

ภูมิภาคได้เช่นกัน.

ลงานไตรมาส 3/64 สะท้อนการเทิร์นอะราวด์ชัดเจน 

สำาหรับ บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) ผู้ดำาเนินธุรกิจด้าน

ออกแบบระบบวิศวกรรม ล่าสุดได้ 

3 ขุนพลใหม่มาเสริมทัพ นั่งบริหาร

ร่วมกับคณะกรรมการชุดใหม่ การัน

ตีฝีมือด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน 

งานนี้จะช่วยเสริมเพิ่มความแข็ง 

แกร่งให้กับซีอีโอหญิงคนสวย สุนิสา 

จิระวุฒิกุล สั่งเดินหน้าธุรกิจเต็ม             

สปีดแบบจัดเต็ม ไม่มีสะดุด พร้อม

กระซิบมาว่า มั่นใจ UREKA สร้าง

ผลงานได้โดดเด่น ส่วนจะปัง!!! ขนาด

ไหน...ต้องเกาะติดกันไว้นะจะบอกให้.
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จุดเปลี่ยนวงการโทรคมนาคม

จัดเต็ม

เศรษฐกิจ

ผ

เ

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

สุนิสา จิระวุฒิกุล

ออมสินปล่อยกู้สร้างงาน-อาชีพ
ครม.ตั้ง1.5พันล.แก้หนี้เน่า/KTBช่วยรายย่อย

พระราม 6 • ครม.สั่ง “ออมสิน” ควัก 5 พันล้านบาท ลุยปล่อยกู้สร้าง

งาน สร้างอาชีพ เคาะสูงสุดไม่เกินรายละ 3 แสนบาท พร้อมตั้ง 1.5 

พันล้านบาท ชดเชยกรณีเป็นหนี้เสีย ด้าน “กรุงไทย” ตั้งแท่นช่วยลูกค้า

ธุรกิจ-รายย่อย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 

พ.ย.2564 ได้เห็นชอบมาตรการสิน

เชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ดำาเนิน

การโดยธนาคารออมสิน วงเงิน

รวม 5,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยไม่

เกิน 3.99% ต่อปี ปล่อยกู้ให้รายละ

ไม่เกิน 3 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือ

ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบ

การรายย่อย ทั้งผู้ที่ผ่านการอบรม

อาชีพช่างทุกประเภท และผู้ที่ไม่ใช้

ช่าง เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม 

และร้านขายสินค้าออนไลน์ที่มีใบ

ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรผ่าน

การอบรม หรือมีประสบการณ์ใน

การประกอบอาชีพ รวมทั้งกลุ่มผู้

ประกอบการขนาดย่อม ทั้งค้าปลีก 

ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ และผู้

ขับขี่รถสาธารณะ

โดยระยะเวลาการขอสิน

เชื่อตั้งแต่วันที่ ครม.เห็นชอบถึง 30 

ก.ย.2565 มีระยะเวลาการให้กู้ยืม 

รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำาระ

เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

นอกจากนี้ ครม.ยังได้ตั้งงบ

ประมาณสำาหรับชดเชยความเสีย

หายที่เกิดจากหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดราย

ได้ (เอ็นพีแอล) 100% สำาหรับเอ็น

พีแอล ที่ไม่เกิน 30% ของวงเงิน

สินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด รวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า คาดว่ามาตรการดังกล่าว

จะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถ

กลับมาประกอบอาชีพ หรือดำาเนิน                                              

ธุรกิจต่อไปได้ เสริมสภาพคล่อง

และบรรเทาความเดือดร้อนจาก                                                   

ผลกระทบของโควิด-19 ได้ประ 

มาณ 60,000 ราย

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.

ยังอนุมัติให้ปรับปรุงรายละเอียด

ที่ เป็นสาระสำาคัญของโครงการ

ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้าง

งานในธุรกิจเอสเอ็มอี โดยให้เงิน

อุดหนุนที่รัฐจ่ายให้นายจ้างที่เข้า

ร่วมโครงการจะได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา โดยนายจ้างไม่ต้อง

นำาเงินอุดหนุนนี้ ไปคำานวณเป็น

รายได้และรายจ่ายในการหักภาษี 

รวมทั้งขยายเวลาการลงทะเบียน

ให้นายจ้างที่อยู่ ในฐานทะเบียน

ประกันสังคม ณ วันที่ 16 ต.ค.

2564 โดยผู้ลงทะเบียนรอบที่ 2 

ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.-20 ธ.ค.2564 

จะได้รับเงินอุดหนุนตามจำานวน

การจ้างงานจริงลูกจ้างสัญชาติไทย

เป็นเวลา 2 เดือน

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล                                                

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร

กรุงไทย จำากัด (มหาชน) หรือ 

KTB กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยได้

ออกมาตรการพิเศษสำาหรับลูกค้า

ธุรกิจและรายย่อยที่ ได้รับผลกระ

ทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ขาดสภาพ

คล่อง ต้องการลดค่าใช้จ่าย และ

บริหารจัดการแก้หนี้อย่างมีระบบ 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูก

หนี้ที่ ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน

ในระยะยาว โดยให้สอดคล้องกับ

ประมาณการความสามารถการ

ชำาระหนี้ของลูกหนี้ที่ธนาคารจะ

พิจารณา ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือ

เป็นไปตามมาตรการเพิ่มเติม เพื่อ

ส่งเสริมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 ได้อย่าง

ยั่งยืนของธนาคารกรุงไทย

สำาหรับมาตรการพิ เศษนี้  

ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วย

เหลือลูกค้าครอบคลุมทั้งลดอัตรา

ดอกเบี้ย, ลดค่างวดการชำาระหนี้

แบบ Step Up พักชำาระเงินต้นและ                                                

ชำาระเฉพาะดอกเบี้ย เปลี่ยนประ                                                  

เป็นคำาตอบว่าควรเล่นอย่างไรในตลาดหุ้นบ้านเรา ซึ่งความจริง

สภาพหุ้นธุรกิจและตลาดก็แตกต่างกัน ทำาให้บ่อยครั้งที่ราคาหุ้นจะ

ถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง แต่การเก็งกำาไรไม่ใส่ใจ ยังคงมอง

ว่าแค่ใช้พลังเงินทุนที่ใหญ่ผลักดันก็ทำาให้ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงได้ 

จึงกลายเป็นเชื่อการชี้นำามากกว่าการใช้เหตุผลในการลงทุน ก็คง

ต้องบอกว่าท้ายที่สุดราคาหุ้นยังต้องอิงกับพื้นฐานที่เป็นจริง และ

อิงกับผลประกอบการและการจ่ายเงินปันผลเป็นสำาคัญ ดังนั้นหาก

พบหุ้นที่มีราคาต่ำากว่าความเป็นจริงมากและธุรกิจยังมีพื้นฐานดี 

ก็ควรทยอยเลือกลงทุนต่อไป คิดแล้วยังจะได้ความคุ้มค่าในการ

ลงทุนอยู่ดี ซึ่งตลาดปัจจุบันก็มีหุ้นลักษณะที่กล่าวมามาก 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งแค่ดูการส่งออกที่ยังคง

เพิ่มในอัตราสูงแต่ละเดือน แสดงว่าธุรกิจยังขายได้ดีมีกำาไร รวม

ถึงธุรกิจขนส่งก็จะดีไปด้วย จึงน่ามองที่ JWD, NYT และ KEX 

กลุ่มอาหารธุรกิจยังโตต่อเนื่อง จึงน่ามองที่ TU, APURE และ 

SUN กลุ่มไฟแนนซ์มองแค่ตลาดยังมีวอลุ่มหนาก็บอกชัดว่าธุรกิจ

จะมีรายได้ดี ยกเว้นจะลงทุนผิดพลาดเอง ส่วนธุรกิจจะดี น่ามอง

ที่ TIDLOR, KTC และ BAM กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจมีการฟื้น

ตัวมากขึ้น จึงน่าสนใจกับการลงทุน น่ามองที่ AMATA, PIN และ 

J หุ้นรายตัวที่เตะตามี JMART, LANNA และ MAKRO เป็นต้น

ตลาดยังมีสัญญาณในทางบวก การแกว่งตัวให้มองเป็นจังหวะ

ในการเข้าลงทุน ไม่ควรวิตกกังวลจนพลาดจังหวะในการลงทุน.

หมุนเวียนสลับเก็งกำาไร

ยังคงมีการหมุนเวียนสลับกันซื้อๆ ขายๆ ของนักลงทุนแต่ละ

กลุ่ม ซึ่งมีผลให้ดัชนีตลาดแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ ทางการเก็ง

กำาไรจะมองเป็นการไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 1,650 จุด ก็ไม่ได้มี

ความหมายอะไร เพราะก็ไม่ทำาให้ตลาดพลิกกลับมาอยู่ในขาลงแต่                                                                                    

อย่างใด จะมองเป็นการชะลอตัวของตลาดก็ได้ แต่หากกลับไปพิจารณา

กันให้ลึกลงไปจะพบว่าแต่ละวันยังคงมีการเล่นเก็งกำาไรระยะสั้นๆ 

ตามปกติ ไม่ต่างกับคนหาปลาที่ใช้วิธีการทอดแห ทอดไปแล้วจะได้

มากน้อยเพียงใดไม่สำาคัญ หากได้ปลาก็ถือว่าประสบผลสำาเร็จ ซึ่งก็

เป็นธรรมดาที่จะมีปลาเล็กปลาน้อยติดแห ซึ่งก็เป็นการเข้าไปเล่นเก็ง

กำาไรนั่นเอง จึงไม่ค่อยสนใจกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในเมื่อมีเจตนาที่

จะเข้าร่วมเล่นเก็งกำาไรก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การที่ตลาดมีบรรยากาศอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวล 

ดัชนีจะมีทั้งบวกและลบสลับกันไป ก็ไม่ได้มีความหมายอะไร เป็น

ผลมาจากการเก็งกำาไรเท่านั้นไม่ถึงกับจะเป็นสัญญาณบ่งบอก

ว่าตลาดจะไปในทิศทางไหน ซึ่งไม่ต่างกับตลาดต่างประเทศที่มี

บรรยากาศของการเก็งกำาไรอยู่มากเช่นกัน และปัจจุบันการเลือก

ดูเครื่องชี้นำาการลงทุนดูจะเน้นไปในตลาดล่วงหน้ามากขึ้น เพราะ

ตีความหมายกันว่าอนาคตของตลาดจะเป็นอย่างไร ก็จะนำาเอามา

เภทหนี้ วงเงินกู้หมุนเวียน (Revol-

ving Loan) เป็นวงเงินกู้แบบมี

กำาหนดระยะเวลา (Term Loan) ผ่อน                                                     

สบายๆ แบบมีกำาหนดระยะเวลา 

หรือมาตรการอื่นๆ เช่น การขอ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการโอน

ทรัพย์ชำาระหนี้ การแปลงหนี้เป็นทุน 

การเพิ่มสภาพคล่อง หรือการขยาย

ระยะเวลาผ่อนชำาระ เป็นต้น.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ออสซี่ออยล์รุกธุรกิจพลังงานเกษตร

นายสมโชค เดชะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท

คลังน้ำามัน ออสซี่ออยล์ จำากัด ผู้ดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานเพื่อ

การเกษตร เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้ารุกธุรกิจพลังงานเพื่อ

การเกษตรครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจน้ำามันเพื่อการเกษตรและ

โรงไฟฟ้าชุมชน โดยมีแผนจับมือกองทุนหมู่บ้านผุดโรงไฟฟ้า

ชุมชน ขายไฟฟ้าป้อนสถานีชาร์จไฟฟ้าสำาหรับรถ EV รวมทั้งมี

แผนที่จะขยายธุรกิจแฟรนไชส์สถานีบริการน้ำามัน เพื่อรองรับ

การขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต คาดบริษัทจะเปิด

ตัวธุรกิจนี้ในเดือนมกราคม 2565 ล่าสุดเตรียมจัดโปรโมชั่นพิ

เศษสุดส่งท้ายปี ในงาน SMART SME EXPO 2021 ระหว่างวัน

ที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เซ็นทรัล รีเทล โชว์รับ 5 รางวัลยอดเยี่ยม

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัทได้รับ 5 รางวัล 

Asian Excellence Awards 2021 สะท้อนความเป็นผู้นำาด้านรีเทล

ควบคู่กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดีเยี่ยมใน

ระดับสากล โดยประกอบไปด้วย รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

มอบให้แก่นายญนน์ โภคทรัพย์, รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่ง

เอเชีย มอบให้แก่นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์, รางวัลซีเอสอาร์ยอด

เยี่ยมแห่งเอเชีย, รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และรางวัล

ทีมสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม

PF ขายทิ้งโรงแรม-ลานสกีญี่ปุ่น

นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พร็อพ

เพอร์ตี้ เพอร์เฟค หรือ PF เปิดเผยว่า บริษัทได้ขายธุรกิจโรงแรมคิโรโระ 

รีสอร์ต 2 แห่ง รวม 422 ห้องพัก และลานสกีประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่า

รวม 15,000 ล้านเยน ให้กับบริษัท GKKM และกองทุนทรัสต์ NAPIER 

TMK โดยกระบวนการจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน อย่างไร

ก็ตามบริษัทยังคงเดินหน้าโครงการร่วมทุนในประเทศเพิ่มเติมกับ 3 

พันธมิตร ทั้งฮ่องกง แลนด์, ซูมิโตโม ฟอเรสทรี และเซกิซุย เคมิคัล

ออริจิ้นรุกธุรกิจเฮลท์แคร์

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออริ

จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ OR เปิดเผยว่า บริษัทได้นำาออริจิ้น เฮลท์แคร์ 

เข้าลงทุนในบริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำากัด ผู้ดำาเนินธุรกิจ

ด้านการผลิตและสกัด CBD จากกัญชง ที่มีพันธมิตรแข็งแกร่งจากทั้ง

ออสเตรเลีย แคนาดาและสหรัฐอเมริกา โดยภายหลังการจดทะเบียน

เพิ่มทุนของไทย ลีฟ บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วน 25% ของหุ้นสามัญ

ทั้งหมด รองรับการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD 

จากกัญชงที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จัดโปรโมตข้าวเจาะตลาดแคนาดา

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิด

เผยว่าได้ร่วมกับทูตพาณิชย์ที่แคนาดาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าว

ไทย โดยดึงเซฟชื่อดังเปิดตัวเมนูเพื่อสุขภาพ “ข้าวคลุกมะเขือเทศ” ใช้

ข้าวขาว กข 43 เป็นตัวชูโรง เพื่อตอบโจทย์สายรักสุขภาพในแคนาดา 

มั่นใจได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแน่ อย่างไรก็ตามในช่วง 9 เดือนที่ผ่าน

มานั้นไทยส่งออกข้าวไปแคนาดาปริมาณ 56,350 ตัน ลดลง 32.41% 

แต่ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.2564 การส่งออกข้าวไปยังแคนาดากลับ

มาขยายตัวเพิ่มขึ้น 42.29%

HL เคาะขายไอพีโอ 9.80 บาท/หุ้น

ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เฮลท์ลีด หรือ HL เปิดเผยว่า ได้จำาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ

ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ในราคา 9.80 บาท/หุ้น โดย

มีผู้ร่วมจัดจำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่ายอีก 6 แห่ง

ฟุ้ง 10 เดือน ตปท.ลงทุนไทยกระฉูด

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 10 

เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามา

ลงทุนประกอบธุรกิจในไทย จำานวน 213 ราย เงินลงทุนรวมกว่า 

11,554 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทยกว่า 5,000 คน โดยชาว

ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 82 ราย 

คิดเป็น 38% สิงคโปร์ 33 ราย คิดเป็น 15% และฮ่องกง 20 ราย 

คิดเป็น 9%

ยันรันเวย์ 3 สุวรรณภูมิไม่ทุจริต 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบ

หน้าโครงการก่อสร้างทางวิ่ง (รันเวย์) เส้นที่ 3 ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ (ทสภ.) หลังจากถูกระบุว่ามีการลดสเปกระบบไฟฟ้า

จนอาจกลายเป็นปัญหา ว่า ยืนยันไม่ได้มีปัญหาอะไร ทุกอย่างเป็น

ปกติ ส่วนเรื่องการลดสเปกนั้นไม่น่าเป็นไปได้ เพราะเวลาที่มีการ

ลงนามในสัญญาจะมีรายละเอียดต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ แต่

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสก็ต้องมีการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามการ

ทำางานก็ยังคงเดินหน้า เวลาลงนามในสัญญาจะมีการแบ่งงวดงาน

ต่างๆ ตามขั้นตอน ก็มีการทำางานไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ถ้ามี

การล่าช้าก็ต้องโดนปรับอย่างแน่นอน ยืนยันว่าไม่มีปัญหา.
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‘อีอีซี’ตีปี๊บจัดมาร์เก็ตซาวดิ้งดึงลงทุนMRO
บางรัก • สกพอ.ตีปี๊บจัดมาร์เก็ต

ซาวดิ้ง หวังดึงเอกชนลงทุนศูนย์

ซ่อมบำารุงอากาศยานอู่ตะเภา ฟุ้ง

เปิดให้บริการตามแผนปี 2568 

ชัวร์

นายโชคชัย ปัญญายงค์ ผู้

เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานสำานักงานคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผย

ว่า ในวันที่ 7 ธ.ค.2564 นี้จะ

มีการจัด International Market 

Sounding เชิญชวนนักลงทุนและ

สำารวจความต้องการต่างๆ ของ

โครงการ ที่จะมีการพัฒนาพื้นที่

อุตสาหกรรมการบิน หรือ ATZ  

โดยเฉพาะโครงการศูนย์ซ่อมบำารุง

อากาศยานอู่ตะเภา หรือ MRO 

มูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาท เพื่อ

รองรับอุตสาหกรรมการบิน ใน

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก หรืออีอีซี และผลักดันให้

สนามบินอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลาง

พัฒนาธุรกิจด้านอากาศยาน 

ส่วนความคืบหน้าโครงการ

นั้น ขณะนี้ สกพอ.อยู่ระหว่าง

ออกแบบจัดทำาแผนแม่บทและวาง

ผังภายในพื้นที่กิจกรรม ATZ คาด

หลังจากจัดทำามาร์เก็ตซาวดิ้งแล้ว

เสร็จ จะเริ่มดำาเนินการคัดเลือก

เอกชนผู้เช่าได้ภายในปี 2565 

หลังจากนั้นเอกชนจะสามารถเข้า

พื้นที่เริ่มก่อสร้างโครงการทันทีใน

ปี 2566 และพร้อมเปิดให้บริการ

ในปี 2568 พร้อมกับการเปิดให้

บริการท่าอากาศยานอู่ตะเภาและ

เมืองการบินภาคตะวันออก ขณะ

นี้มี 3 สายการบินสัญชาติไทยแจ้ง

ความประสงค์ที่จะเข้ามาลงทุนใน 

MRO.

IRPCจ่อเท4หมื่นล้าน

เอ็กโกฟุ้งผลิตไฟ65ปัง
ไทยโพสต์ • IRPC วางงบ 5 ปี 

4.3 หมื่นล้านบาท ต่อยอดธุรกิจ

ใหม่  ตั้งเป้าปี 65 รายได้ทิศทางดี 

ลั่นอยู่ระหว่างดีลซื้อกิจการ 2 ราย 

“เอ็กโก” ลั่นปี 65 เพิ่มกำาลังการ

ผลิตอีกเกิน 1 พันเมกฯ หลังจากปี

นี้โครงการลงทุนปัง!

นายชวลิต ทิพพาวนิช 

ประธานเจ้ าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอ

อาร์พีซี จำากัด (มหาชน) หรือ IRPC 

เปิดเผยภายในงาน “Approaches 

on the new journey” ว่า บริษัท

วางงบลงทุนในช่วง 5 ปีข้างหน้า 

(ปี 65-69) ไว้ประมาณ 43,000 

ล้านบาท โดยได้กำาหนดกลยุทธ์

และทิศทางการดำาเนินธุรกิจ ได้แก่ 

การต่อยอดการเติบโตจากกลุ่ม

ธุรกิจในปัจจุบัน, การลงทุนในกลุ่ม

ธุรกิจข้างเคียงและการสร้างธุรกิจ

ใหม่ โดยตั้งเป้าหมายกำาไรก่อนหัก

ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ

ค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA) มากกว่า 

20,000 ล้านบาท ในปี 2568

ขณะที่แผนธุรกิจในปี 65 

บริษัทคาดว่ารายได้และอัตราผล

กำาไรจะเติบโตต่อเนื่องจากปีนี้  

เนื่องจากคาดว่าปริมาณการกลั่น

ปิโตรเลียมจะใกล้เคียงปีนี้ที่ระดับ 

1.85-1.9 แสนบาร์เรลต่อวัน ขณะ

ที่ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีคาดว่าจะยัง

ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจาก

นี้ในปัจจุบันอยู่ระหว่าง M&A อยู่

จำานวน 2 ราย ซึ่งในส่วนของดีล

แรกอยู่ ระหว่ างการตรวจสอบ

วิเคราะห์สถานะทางธุรกิจ (ดิวดิลิ

เจนท์) ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจน

ภายในช่วงไตรมาส 1/65 และอีก 1 

โครงการอยู่ระหว่างการเจรจากับ

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคาด

ว่าจะใช้เวลาพอสมควร

ด้าน นายเทพรัตน์ เทพ

พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 

หรือเอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ในปี 

2564 นี้ บริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วน

กำาลังการผลิตไฟฟ้าได้ เกินกว่า

แผนที่ตั้งไว้ 1,000 เมกะวัตต์ ส่วน

หนึ่งมาจากการปิดดีลการลงทุนใน

บริษัท เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี 

โฮลดิ้ง แอลแอลซี (เอเพ็กซ์) ขณะ

ที่ในปี 2565 นั้นบริษัทคาดว่าจะ

สามารถเพิ่มกำาลังการผลิตไฟฟ้า

ของบริษัทได้อีกมากกว่า 1,000 

เมกะวัตต์ เนื่องจากมีอีกหลาย

โครงการที่ยังอยู่ในแผนการพัฒนา 

ซึ่งเชื่อว่าจะทำาให้ผลประกอบการ

ของบริษัทเติบโตขึ้นด้วย.

ไทยโพสต์ • นายกิตติ 

พัฒนพงศ์พิบูล ประธาน

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไว                                  

รัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ                                 

ต่อภาคธุรกิจและภาคอสังหา 

ริมทรัพย์ รวมถึงภาวะหนี้

ครัวเรือนของประชาชนที่

มีการปรับตัวสูงขึ้น ทำาให้

สถาบันการเงินที่ ให้บริการ

ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยและ

สินเชื่ออื่นๆ ของรัฐและเอก 

ชน ออกมาตรการให้ความ

ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนจากผลกระทบดัง

กล่าวอย่างต่อเนื่องในปี 64

นายพงษ์ศักดิ์ คำานวน

ศิริ รองกรรมการผู้จัดการ 

กลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า 

ธนาคารออกมาตรการให้

ความช่วยเหลือลูกค้าที่ ได้

รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส

โควิด-19 มาตั้งแต่ปี 63 

ภายใต้ โครงการ “ธอส.รวม

ไทย สร้างชาติ” สำาหรับลูก

หนี้ที่สถานะ NPL และลูก

หนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการ

ปรับโครงสร้างหนี้ ได้ขยาย

ระยะเวลาความช่วยเหลือ

ให้กับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่าง

การใช้มาตรการต่อไปถึงวัน

ที่ 31 ธ.ค.2564.

คลอดมาตรการอุ้มลูกค้าบ้าน
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งช่วยเผาผลาญพลังงาน

ที่เรารับประทานเข้าไปได้เช่นเดียวกัน และยัง

ได้ทำางานบ้านไปด้วย ซึ่งให้ประโยชน์กับคนรัก

สุขภาพที่ทำางานบ้านด้วยเองเป็นประจำา

ส่วนผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์ออกกำาลังกายอย่างลู่

วิ่งเคลื่อนที่ ก็สามารถหยิบของใช้ในบ้านอย่าง 

ขวดน้ำา (ขวดน้ำาอัดลมเปล่าด้วยการกรอกน้ำา

เปล่าใส่ลงไป) หรือกระเป๋าเป้ (สำาหรับใส่ของไป

ทำางานนอกบ้านให้หนักพอประมาณ) ในลักษณะ

ท่าออกกายบริหารอย่างการลุกนั่ง ขณะที่มือของ

นช่วงอากาศสะบัดร้อนสะบัดหนาว 

การลุกขึ้นมาขยับร่างกายด้วยท่าบริหาร 

หรือออกกำาลังกายแก้หนาว (บางพื้นที่) 

ที่อาศัยอุปกรณ์ในบ้าน ก็ถือเป็นการ

ดูแลสุขภาพป้องกันโรคอ้วน โรคเครียด และ

โรคเรื้อรังอื่นๆ รวมถึงการปวดเมื่อยกล้าม

เนื้อที่เกิดจากการนั่งทำางานเป็นเวลานาน หรือ

เคลื่อนไหวน้อยลง โดยเฉพาะผู้ที่ต้อง work 

from home อยู่บ้านกันแบบยาวๆ กระทั่งผู้ที่

อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม หรือตึกสูงต่างๆ ที่มี

สถานที่ออกกำาลังกายค่อนข้างน้อย 

 “คุณโอ๊ต-ภคพงศ์ วิเศษสินธุ์” ผู้

เชี่ยวชาญด้านการออกกำาลังกายและเจ้าของ

ธุรกิจฟิตเนส ให้ข้อมูลว่า “การออกกำาลังกาย

ที่ง่ายที่สุดและช่วยทำาให้ร่างกายเผาผลาญดี

นั้น คือการหมั่นขยับร่างกายให้เยอะขึ้นกว่า

ปกติ เพราะการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายครั้งใด

ก็จะทำาให้ร่างกายร้อนขึ้น และนั่น

ก็จะทำาให้พลังงานได้รับ

การเผาผลาญมากขึ้น

เช่นกัน ทั้งนี้ การ

ออกกำาลังกาย

ที่ง่ายที่สุด 

เมื่อเราต้อง

ทำางานอยู่

บ้านมากขึ้น 

ก็แนะนำาให้

หมั่นกระโดด

ตบ หรือแม้แต่

การวิ่งอยู่กับที่ ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ใช้พื้นที่น้อย 

และระยะเวลาที่ฝึกนั้นให้

นับเป็นนาที เช่น ในการทำาท่ากระโดด

ตบแต่ละครั้ง ให้ทำานานประมาณ 10 นาทีต่อ

หมั่นออกกำ�ลัง-ขยับร�่งก�ยวันละนิด

ช่วยห่�งไกลโรคอ้วนเติมคว�มสุขชีวิต

ใ

จ้านาง (CHAONANG) เครื่องสำาอาง

สะท้อนอัตลักษณ์ไทย ตัวช่วยคุณผู้หญิง

สวยครบเครื่อง ตอบโจทย์ความงาม 

เพื่อเพิม่ความมัน่ใจใหก้บัผูห้ญงิในราคาทีส่ามารถ

จับต้องได้ แนะนำาแป้ง

พัฟอัดแข็งผสมรองพื้น 

Chaonang Perfect 

Bright UV 2 Way 

Powder Foundation 

แป้งผสมรองพื้นสูตร

พิเศษที่เน้นการปกปิด 

เกลี่ยง่าย มีคุณสมบัติ

กันน้ำา กันเหงื่อ ติด

เ

าหรับบ้านเราแล้ว มะละกอถือเป็น

สุดยอดอาหารพื้นบ้านที่ช่วยในเรื่อง

การระบาย หาซื้อได้ง่าย แต่สำาหรับ

ฝรั่งมังค่าแล้วเขายกให้ผลไม้เมืองร้อนแสน

อร่อยนี้ เป็นอาหารเพื่อการชะลอวัยค่ะ ด้วยมัน

อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และ

แร่ธาตุต่างๆ ที่อาจช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของ

ผิว เนื่องจากมะละกออุดมไปด้วยวิตามิน A, 

C, K, E และ B แมกนีเซียม แคลเซียม และ

วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพอีกมากมาย 

สารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายในมะละกอ

ยังสามารถช่วยฟื้นฟูความเสียหาย หรือความ

เสื่อมจากสารอนุมูลอิสระ ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ

อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับมะละกอ มะละกอยังมี

เอนไซม์ที่เรียกว่า เอนไซม์ปาเปน (เอนไซม์ปาเปนพบมากในยางมะละกอในส่วนใบ ก้าน และผล

ดิบ) ซึ่งให้ประโยชน์ในการต่อต้านวัยอีกด้วย แนะนำาให้เพิ่มผลไม้นี้ลงในสมูทตี้ตอนเช้าของคุณค่ะ.

ทนนาน ไม่เป็นคราบ แป้งไม่เปลี่ยนสี และ

ไม่ทำาให้ผิวหน้าหมองคล้ำาระหว่างวัน ช่วยให้

ผิวหน้าฉ่ำาวาว แลดูมีสุขภาพดี บำารุงด้วยสาร

สกัดจาก SQUALANE น้ำามันตับปลาฉลามนำา

เข้าจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งช่วยปกป้องผิว

จากรังสี UVA และ UVB อันเป็นสาเหตุของ

การเกิดริ้วรอยก่อนวัย มี MICA นำาเข้าจาก

ประเทศเยอรมนี ซึ่งช่วยในการปกปิด ช่วยให้

ผิวหน้าผ่องเด้งตลอดวัน ด้วยส่วนผสมของ 

SILICA ที่ดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้า 

ร่วมกับเทคโนโลยี 

Soft Focus ซึ่งช่วย

อำาพรางริ้วรอยและ

จุดบกพร่องให้เลือน

หายไปในทันทีที่ใช้ 

และ 99.98% ของผู้

ทดลองใช้ ใช้แล้วไม่

ก่อให้เกิดอาการแพ้

อีกด้วย.

 ามกลางความดี๊ด๊าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ที่ล่าสุดระบุว่า ผลการให้บริการ

วัคซีนโควิด- 19 ใกล้กระทบเป้าหมาย นั่นคือ วันนี้เราฉีด

วัคซีนไปทั้งหมดกว่า 90 ล้านโดส ตามที่นายกรัฐมนตรี

ต้องการเร่งให้ฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดส คาดว่าไม่เกิน

วันที่ 5 ธ.ค.ศกนี้

หวังเหลือเกินว่าคนที่ฉีดวัคซีนเข็มสองกันไปแล้ว

นั้นจะยังคงสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และ

หมั่นทำาความสะอาดล้างมือเป็นนิจสิน เพราะวัคซีนไม่

ได้การันตีป้องกันเชื้อ 100% แต่มันช่วยบรรเทาความ

รุนแรงลงหากเมื่อติดเชื้อเท่านั้น

ส่วนใครที่ยังสองจิตสองใจ กลัวๆ กล้าๆ ไม่ยอมฉีด

นั้น น่าจะตัดสินใจได้แล้วกระมัง เพราะเรื่องราวความ

เชื่อแบบผิดๆ ถูกๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนนั้น 

บัดนี้ก็สะท้อนให้เห็นเป็นเด่นชัดแล้วว่า มิได้ร้ายกาจ น่า

กลัว เป็นเรื่องราวดรามาอย่างที่เล่าสู่กันฟังปากต่อปากใน

ชุมชนของตัวเองซักกะหน่อย

ใครที่มีโอกาสอยู่ใกล้ชุมชน มีการให้บริการฉีด

วัคซีนแบบสะดวกสบายนั้น อยากจะให้ตระหนักรู้ว่ามี

คนอื่นอีกมากมายนะคะที่อยากฉีดก็หาโอกาสไม่ได้ โดย

เฉพาะคนที่อยู่ไกลปืนเที่ยงหรืออยู่ชายขอบห่างไกลความ

เจริญ

ตัวอย่างล่าสุดสดๆ ร้อนๆ พระอานุภาพ ชุนอ่อน 

วัดปลายนาป่ามะม่วง หรือ “หลวงพี่แจ๊ด” ก็เพิ่งบอกบุญ

ว่า นักเรียนชายขอบ โรงเรียนสล่าเจียตอง (เพียงหลวง 

11) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮองสอน ซึ่งทางวัดเคย

เข้าไปช่วยเหลือเกื้อหนุนดูแลตั้งแต่ปี 2559 ในด้านต่างๆ 

เพื่อการศึกษาและสุขภาวะนั้น ปรากฏว่าปัจจุบันเกิด

คลัสเตอร์ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่เด็ก นักเรียนเดือดร้อน

มากเนื่องจากการเข้า-ออกลำาบาก ตอนนี้รถเพิ่งเข้าได้ จึง

ขาดแคลนเครื่องอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก

อนามัย เครื่องตรวจ ATK จำานวนมาก ในเขตนั้นมี 3 

โรงเรียน 

ใครอยากจะช่วยเด็กๆ ชายขอบ สามารถร่วม

บริจาคได้ที่ พระอานุภาพ ชุนอ่อน วัดปลายนาป่า

มะม่วง เลขท่ี บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 404-452184-2 

..งานนี้มนุษย์ป้ารับรองว่าของแท้ไม่มีดรามาค่ะ. 

‘ป้าเอง’

วันนี้..คุณฉีดวัคซีนหรือยัง?!?

ท่

การออกกำาลังกาย 

1 ครั้ง 

นอกจากนี้

มีเวลาว่างช่วงใด

ของวัน ก็สามารถออก

กำาลังด้วยท่ากายบริหาร

ทั้ง 2 ประเภทได้ หรือการ

ขยับร่างกายให้บ่อยขึ้น โดยการ

ทำางานบ้านอย่าง การกวาดถูบ้าน การล้างรถ 

หรือแม้แต่การซักผ้า ก็เป็นการช่วยเสริมสร้าง

เราถือขวดน้ำาเปล่าข้างละ 1 ขวด หรือจะเปลี่ยน

มายกกระเป๋าเป้ทำางาน พร้อมกับการทำาท่ายก

ของได้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของ

แต่ละคน จะเลือกให้เหมาะกับอุปกรณ์ในบ้าน

ที่มี ซึ่งการออกกำาลังกายด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว 

แนะนำาให้ทำาอย่างละ 10-15 ครั้ง (นับ 1-15) 

และพัก

นอกจากนี้ การออกกำาลังกายที่ง่ายที่สุด

คือการเดิน ซึ่งไม่เพียงทำาให้เราได้เคลื่อนไหว

ร่างกายอย่างง่ายๆ แล้ว แต่การเดินออกกำาลัง

กายเป็นสิ่งที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย สามารถ

ทำาได้ตลอดทั้งวันที่เรามีเวลาว่าง ที่สำาคัญการ

เดินออกกำาลังกายเพียง 1 ชั่วโมง ก็ช่วยเผา

ผลาญพลังงานได้ถึง 200 กิโลแคลอรี การเดิน

ขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ก็สามารถเผาผลาญ

พลังงานได้ อีกทั้งยังช่วยทำาให้กล้ามเนื้อต้นขา

กระชับ หัวใจเต้นเร็ว ซึ่งช่วยให้ร่างกายเผา

ผลาญพลังงานได้ดี แต่ทั้งนี้หากมีอาการเจ็บหัว

เข่าก็ควรเลี่ยงการเดินขึ้น-ลงบันได แต่เปลี่ยนไป

เดินออกกำาลังกายช้าๆ แทน 

อีกทั้งข้อดีของการออกกำาลังกายด้วย

การขยับร่างกายบ่อยๆ นอกจากทำาให้ไม่อ้วน

ลงพุงแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความสุขและช่วยลด

ความเครียดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเราจะลืม

ปัญหาไปชั่วขณะ ประกอบกับขณะที่เราออก

กำาลังกายจะทำาให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุข

อย่างสารเอนดอร์ฟินออกมานั่นเอง.

มะละกอ..ชะลอวัย

สำ

marrygun55@gmail.com

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิง

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ พบ

หารือ ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ ระฟ้า 

ดำารงชัยธรรม ผู้บริหารบริษัท เดอะ 

วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) 

พร้อมด้วย ภาวิต  จิตรกร และ ฟ้า

ใหม่ ดำารงชัยธรรม ผู้บริหารบริษัท จี

เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) ทรง

พล วงศ์คนดี ผู้บริหารบริษัท จีดีเอช 

ห้าห้าเก้า จำากัด เรื่องการขับเคลื่อนให้ 

content ของอุตสาหกรรมบันเทิงของ

ไทย ซึ่งเป็น soft power สาขาหนึ่งที่มี

ศักยภาพสูง ให้ขึ้นไปสู่ระดับแนวหน้า

ของโลกเพื่อเปิดโอกาสและลู่ทางทาง

ธุรกิจของสื่อบันเทิงไทยในโลกยุคดิจิทัล 

ที่กระทรวงการต่างประเทศ วันก่อน

โครงการประกวด ‘ต่อต้านการ

ทุจริต’

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหา

คุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการ

ทุจริต รงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการ

ผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำานัก

บริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและ

สื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประ

พาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มทรู และ 

ชนิดา คล้ายพันธ ์Head of Public 

Policy บริษัท ติ๊กต๊อก (ไทยแลนด์) จำากัด 

เปิดโครงการประกวด “ต่อต้านการทุจริต 

ผ่าน TikTok” ประจำาปี 2564 เชิญชวน

นักเรียนทั่วประเทศสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ

ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน 

ต่อการทุจริต” โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่

วันนี้-31 ธันวาคม 2564

แสดงความยินดี

นพ.อนันต์ ประสาน

สุข จัดเลี้ยงแสดงความยินดี 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์

หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ และ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์

หญิงสุจิตรา ประสานสุข ที่ได้รับ

รางวัล “ปูชนียบุคคล” ในโอกาส

ที่มหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ 50 

ปี โดยมี อ.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปิน

แห่งชาติ ด้านสถาปัตยกรรม ร่วม

ด้วย เมื่อวันก่อน ท่ามกลางมิตร

สหายคับคั่ง

เยี่ยมชมโรงงานดีเด่น 

พิเชษ เชษฐาพงศาพันธุ์ ผู้อำานวยการฝ่ายโรงงาน 

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำากัด (กลุ่ม

ธุรกิจในเครือไทยเบฟ) ให้การต้อนรับ โกมล บัวเกตุ รอง

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

พร้อมคณะผู้ติดตามและสถานประกอบการอื่นๆ ที่เข้า

เยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจาก

งาน Thailand Energy Awards 2020 และรางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 2 ASEAN ENERGY AWARDS 2021 ASEAN 

Best Practices for Renewable Energy Project Awards 

ประเภท OFF-GRID (THERMAL) ณ บริษัท คอสมอส 

บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำากัด อำาเภอวังน้อย   จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้

ภคพงศ์ วิเศษสินธุ์
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิด ‘Thailand Biennale, Korat’

นางเกษร กำาเหนิดเพ็ชร รองผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าว

ว่า สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จ.นครราชสีมา 

และทุกภาคส่วน เตรียมจัดโครงการงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ “Thailand Biennale, 

Korat 2021 ครั้งที่ 2 ในชื่อ เซิ้ง...สิน ถิ่นย่าโม” กำาหนดจัดระหว่างวันที่ 18 ธ.ค.2564-

31 มี.ค.2565 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยใช้เวลาเตรียมงาน 2 ปี เป็นการประกาศตัว

ในฐานะเมืองศิลปะให้ทั่วโลกได้รับรู้ ต่อจากการเปิดตัวเมืองกระบี่ ครั้งนี้มีศิลปินชาวไทย

และต่างชาติเข้าร่วมงานจำานวน 53 คน จาก 

25 ประเทศ ทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ เปิด

งานวันที่ 10 ธ.ค.2564 ณ พระตำาหนักทิพย์

พิมาน จ.นครราชสีมา ในการนี้ ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์

สิริศิลปินแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วย

     นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ

จงัหวดันครราชสมีา กลา่ววา่ จงัหวดัจะจดัพธีิ

เปิดงานด้วยขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่ แสดงถึง

ศักยภาพการเป็นเมืองศิลปะของไทยสู่ระดับ

โลก ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรับเปิดประเทศ โดย

มีกิจกรรมคู่ขนานร่วมกับศิลปินท้องถิ่นจัด

สร้างผลงาน 30 ชิ้น ติดตั้งบริเวณคูเมือง 

กำาแพงเมือง และจัดนิทรรศการศิลปะของ

ศิลปิน 3 เมืองศิลปะ ได้แก่ จ.กระบี่ เชียงราย 

และนครราชสีมา จังหวัดละ 100 ผลงาน 

รวม 300 ผลงาน ภายใต้หัวข้อธรรมชาติ

เป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง 

บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 

นอกจากนี้ทางจังหวัดจะส่งเสริมให้ศิลปิน

ได้ร่วมสร้างงานศิลปะตำาบลละ 1 แห่ง มี

การจัดกิจกรรม Passspot ชมงานชิงรางวัล

จากศิลปินระดับนานาชาติ พร้อมจัดทำา

หนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดส่งเสริมให้หน่วย

งานภาคส่วนของแต่ละจังหวัดเดินทางมา

ชมงานศิลปะและท่องเที่ยวนครราชสีมา 

 ด้านนายศักด์ิชาย ผลพานิชย์ ประธาน

หอการค้า จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ได้ร่วมกับ

ภาคเอกชน ทั้งโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดคาราวาน

เบียนนาเล่ คลิปท่องเที่ยวเมืองศิลปะเพื่อแนะนำานักท่องเที่ยว ล่าสุดมีผู้ประกอบการได้

มาตรฐาน SHA แล้ว 303 ราย และ SHA PLUS 50 ราย มีการเตรียมความพร้อมสถาน

ที่ท่องเที่ยวทั้ง 3 พื้นที่หลัก ขณะที่พนักงานในสถานประกอบการฉีดวัคซีนโควิดแล้วร้อย

ละ 98 เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว.

เปอร์ฮี โร่ที่ออกมาโลดแล่นบน

ภาพยนตร์หรือหน้าหนังสือการ์ตูน 

หลายคนนึกถึงสไปเดอร์แมน, 

แบทแมน, เดอะฮัลค์, ไอรอนแมน หรือวัน

เดอร์วูแมน ซูเปอร์ฮีโร่หญิงที่มีพลังอันน่าทึ่ง 

กอบกู้ โลกจากวายร้าย แต่ในสถานการณ์ โรค

ระบาดโควิด-19 ที่กระทบชีวิตผู้คนตั้งแต่เรื่อง

สุขภาพ ปากท้อง อาชีพ รวมทั้งความสัมพันธ์

ระหว่างกัน ยอดมนุษย์ที่มีพลังต่อกรกับไวรัส

สายพันธุ์ ใหม่ พาทุกคนรอดพ้นวิกฤตไปได้ 

จะมีหน้าตาเป็นเช่นไร อยากชวนทุกคนมา

ทำาความรู้จักผ่านผลงานศิลปะในโครงการ 

COVID Superheroes ยอดมนุษย์ผู้พิชิต 

โควิด จัดโดย ATTA ‘N’ ATTA Art Space ที่มี 

วิภู ศรีวิลาศ ศิลปินระดับโลกรับหน้าที่ภัณฑารักษ์

วิภู ศรีวิลาศ เป็นศิลปินเซรามิกไทยใน

ออสเตรเลีย คร่ำาหวอดในวงการศิลปกรรม

มากว่า 20 ปี ตอบคำาถามนี้ด้วยการริเร่ิม

โครงการ “COVID Superheroes ยอด

มนุษย์ผู้พิชิตโควิด” ขึ้นมาในออสเตรเลีย มี

ความตั้งใจกระตุ้นให้คนทั่วไปได้จินตนาการ

ถึงยอดมนุษย์ที่มีพลังพิเศษที่สามารถต่อสู้

กับ COVID-19 และสามารถที่จะช่วยให้

ผู้คนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ ไปได้ “COVID  

Superheroes ยอดมนุษย์ผู้พิชิตโควิด” เป็น

เสมือนการบันทึกความรู้สึกและ

ประสบการณ์ของสถานการณ์

อันเลวร้ายในรูปแบบที่

สร้างสรรค์ และเต็มไป

ด้วยพลังบวก

ก่ อ น ห น้ า นี้  

ภั ณฑา รั ก ษ์ แ ล ะ 

ATTA ‘N’ ATTA Art  

S p a c e  ช ว น

ประชาชนร่วมทำา

โครงการนี้ด้วยกัน  

โดยส่งภาพวาด

ลายเส้น COVID 

Superheroes ยอด

มนุษย์ผู้พิชิตโควิด  

เพื่อเข้าร่วม ประกวด

คัดเลือกไปเป็นต้นแบบ

การสร้างงานประติมากรรม 

โดยสามารถส่งภาพวาดเข้า

ร่วมโครงการได้คน 

ละ 1 ภาพ  หลังจาก

นั้นวิภูได้พิจารณาคัด

เลือกผลงานที่น่าสนใจที่สุดจำานวน 12 ชิ้น 

ส่งต่อให้เหล่าศิลปินชายและหญิงใช้เป็นแรง

บันดาลใจในการรังสรรค์ประติมากรรมท่ีทรง

พลัง I Talk To my self และมนุษย์แกงแดง 

ล้วนเป็นผลงานประติมากรรมสุดสร้างสรรค์

จากภาพวาดต้นแบบดังกล่าว

‘วิภู ศรีวิลาศ’ชวนปั้น 12 ยอดมนุษย์ผู้พิชิตโควิด

สำ าหรั บ  12 

ศิลปินร่วมสมัยที่ ให้

กำาเนิดซูเปอร์ฮี โร่อย่าง 

ชนากานต์ เสมาชัย, ธง 

ยาเลหลา, ศรีวรรณ เจน

หัตถการกิจ, ถาวร 

ความสวัสด์ิ, กนก

มาส มัทนารมยกิจ, 

ไพโรจน์ โพธิพงศ์สกุล, กรุณา รวมธรรมรักษ์, 

ฤดี ตันเจริญ, คมกฤษ เทพเทียน, ณรงค์ยศ 

ทองอยู่, ก้องศักดิ์ พูนผลวัฒนาภรณ์ และ

ชนาธิป ชื่นบำารุง ต่างบรรลุความมุ่งมั่นใน

การสร้างซูเปอร์ฮีโร่

จากภาพวาดยังนำาไปพัฒนาสู่การ

เขียนเรื่องสั้นหัวข้อยอดมนุษย์ผู้พิชิตโควิดลง

บนหน้ากระดาษ โดยนักเขียนรับเชิญ 12 คน 

ประกอบด้วย อนิมมาล เล็กสวัสดิ์, อารยา

อิสรีย์ เอกอุชุกร, อรุณี ชูบุญราษฎร์ , 

ผศ.นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ, เดชนันท์ บุญ

พละ, คงชลัช เครืออยู่, โลจน์ นันทิวัชรินทร์, 

ลัญชนา ศาสตร์หนู, มยุรี ภักดี, นิศารัตน์  

สีตะสุวรรณ, นภพรรณ รักษิตานนท์, ศักดิ์ชัย 

ศรีวัฒนาปิติกุล แต่ละคนเป็นนักเขียนที่ผลิต

วรรณกรรมสร้างสรรค์มามากมาย

ขึ้นชื่อว่า ยอดมนุษย์ เป็นตัวแทนของ

การต่อสู้ที่ยาวนานระหว่างความดีและความ

เลวร้าย ในปี 2562 ทั่วโลกมีวายร้ายชนิด

ใหม่เกิดข้ึนในรูปแบบของไวรัส ทำาให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการใช้ชีวิต และ

เปลี่ยนโฉมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและ

กันของมนุษยชาติ นักวิทยาศาสตร์ต่างคิดค้น

หาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่สุดเอาชนะไวรัส

ตัวร้าย เพื่อมอบความหวังให้ทุกคน แต่ขณะ

เดียวกันคนจำานวนหนึ่งเลือกที่จะอยู่ร่วมกับ

โควิดอย่างปลอดภัย เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เผชิญ

นี้จะจบลงเมื่อไหร่ ในทางศิลปะโควิดเป็นแรง

บันดาลใจให้เกิดผลงานศิลป์มากมาย สะท้อน

ตั้งแต่ความทุกข์ ความหวัง อีกทั้งการช่วย

เหลือเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับชิ้นงานมากมาย

ในโครงการนี้ กำาหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2564-9 มกราคม 2565 จะ

มีพิธีเปิดค่ำาวันที่ 26 พฤศจิกายน ณ ATTA 

‘N’ ATTA Art Space เจริญกรุง ซึ่งตรงกับวัน 

Galleries’ Nights 2021: art is the solution 

ของสถานทูตฝรั่งเศสพอดี พลาดไม่ได้แล้ว. 

ซู

ผลงาน “ยอดมนุษย์แกงแดง” โดย ชนากานต์ เสมาชัย ประติมากรรม COVID Superheroes โดย 

กรุณา รวมธรรมรักษ์

ผลงาน I Talk To my self โดย ณรงค์

ยศ ทองอยู่

วิภู ศรีวิลาศ ศิลปินไทยระดับโลก ภัณฑารักษ์

กรุงเทพฯ • หมอจุฬาฯ เผยไทยกำาลังศึกษา

วัคซีนเข็มกระตุ้น อาจใช้ขนาดโดสท่ีลดลงใน

เข็ม 3 เข็ม 4 พร้อมกับมี 4 สูตรไขว้เป็นทางเลือก 

ส่วนแอสตร้าฯ 2 เข็ม 3 เดือนภูมิลด ด้านโม 

เดอร์นาและโนวาแวกซ์เร่ิมทำาวิจัยทางคลินิก

รวมวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิดไว้ในเข็มเดียว

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ร่วมกับ

องค์การอนามัยโลก จัดเสวนาออนไลน์เปิด

ข้อมูล (ไม่) ลับ กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตอน 

ร่วมเปิดใจ พร้อมไขทุกข้อสงสัย “วัคซีนโควิด 

19 กับก้าวต่อไปของคนไทย” โดย นพ.วีรวัฒน์ 

มโนสุทธิ รองผู้อำานวยการสถาบัน กลุ่มแผน

ปฏิบัติการชาติฯ สถาบันบำาราศนราดูร กล่าว

ว่า สถานการณ์โควิด-19 ในไทย จากข้อมูล

สัดส่วนสายพันธ์ุท่ีมีการเฝ้าระวัง ต้ังแต่วัน

ท่ี 6-12 พ.ย.64 พบสายพันธ์ุเดลตาระบาด

ครอบคลุมในประเทศถึง 99.74% ส่วนสาย

พันธ์ุเบตาท่ีหลายคนกังวล ขณะน้ีพบการ

ระบาดเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา ยะลา

“สำาหรับวัคซีน จากผลวิจัยเบ้ืองต้นของ

หมอจุฬาฯเผยไทยเล็งลดโดสวัคซีนเข็มกระตุ้น
กำาลังศึกษาขนาดความเหมาะสม/มีข้อมูลแอสตร้าฯ2เข็มภูมิลดลงหลัง3เดือน

ศึกษาธิการ • ครม.อนุมัติงบฯ 1.16 พันล้าน 

สร้างช่างฝีมือผ่านโครงการ รร.พระดาบสต่อ

อีก 10 ปี ถือเป็นการสร้างโอกาส ลดเหลื่อมล้ำา

ให้กับเด็กยากไร้ ด้อยโอกาส ชายขอบ พร้อม

กับขยายโครงการผ่านวิทยาลัย 30 แห่ง 

กระจายทั่วภูมิภาค

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า 

ที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้สำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำาเนิน

โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทาง

โรงเรียนพระดาบส โดยจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษาจำานวน 30 แห่ง กระจายทั่ว

ถึงทุกภูมิภาค เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2566-2575 ใช้งบประมาณ

ทั้งสิ้น 1,169 ล้านบาทเศษ สำาหรับการเลือก

ผู้เรียนให้พิจารณาผู้ที่ขาดโอกาส ยากไร้ 

ฐานะยากจนและมีทัศนคติที่ดี จบแล้วให้

ทำางานทันที เพื่อให้มีรายได้ในการใช้จ่ายใน

ครอบครัวได้ ไม่ได้กำาหนดวุฒิการศึกษา อายุ

ตั้งแต่ 18-35 ปี ทั้งนี้หากนอกเหนือจากช่วง

อายุดังกล่าวให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้บริหาร

สถานศึกษา อย่างไรก็ตามโครงการนี้มีการ

ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และพบว่าผู้เรียน

จบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้จริง ซึ่ง

ตนเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถยกระดับผู้ที่

ขาดโอกาส ยากไร้ ฐานะยากจนให้มีพื้นที่ มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมได้

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า จากนโยบายของ 

ครม. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2557 เรื่องการลดความ

เหลื่อมล้ำาของสังคมและการสร้างโอกาสการ

เข้าถึงภาครัฐ ทาง สอศ.ได้ดำาเนินโครงการ

อาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียน

พระดาบส จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้าน

อาชีพระยะเวลา 1 ปีมาแล้วจำานวน 3 รุ่น 

ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. จำานวน 12 แห่ง 

ตั้งแต่ปีงบฯ 2561 ซึ่งผลการดำาเนินงานที่ผ่าน

มาโครงการสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษา

ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่าง

ไกล ชายแดน ชายขอบ เขตชนบท และเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาส

ทางการศึกษา หรือว่างงาน เข้ารับการศึกษา

หลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพ ลดปัญหาความ

เหลื่อมล้ำาได้จริง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการ

ฝึกอบรมรุ่นที่ 4 และมีสถานศึกษาให้ความ

สนใจสมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนมาก 

เนื่องจากในพื้นที่บริการมีเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่มีความ

ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ

จำานวนมาก ดังนั้น ครม.จึงมีมติให้ขยายเวลา

การดำาเนินโครงการนี้ออกไปอีก 10 ปี

สำาหรับวิทยาลัยทั้ง 30 แห่งมีดังนี้  

1.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี 2.วิทยาลัย 

การอาชีพเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 3.วิทยาลัย 

สารพัดช่างเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 4.วิทยาลัย 

เกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 

5 .วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุ รี 

จ.กาญจนบุรี 6.วิทยาลัยการอาชีพศรีสำาโรง 

จ.สุโขทัย 7.วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จ.ตาก  

8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จ.พิจิตร 

9.วิทยาลัยการอาชีพอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

10.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จ.น่าน 11.วิทยาลัย 

เทคนิคกาญจนาภิ เษกปัตตานี  จ .ปัตตานี   

12.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

จ.สระแก้ว 13.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี 

แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 14.วิทยาลัยการ 

อาชีพแจ้ห่ม จ.ลำาปาง

15.วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำาพูน 

16.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดิน

แดง จ.บุรีรัมย์ 17.วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 

จ.กาฬสินธุ์ 18.วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ จ.ศรี 

สะเกษ 19.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

จ.ยโสธร 20.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อย 

เอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 21.วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 

จ.หนองบัวลำาภู 22.วิทยาลัยเกษตรและเทค 

โนโลยีอุดรธานี จ.อุดรธานี 23.วิทยาลัยการ 

อาชีพนาแก จ.นครพนม 24.วิทยาลัยเทคนิค 

พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 25.วิทยาลัย 

เทคนิคโคกสำาโรง จ.ลพบุรี 26.วิทยาลัยเทคนิค 

นนทบุรี จ.นนทบุรี 27.วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

จ.นครศรีธรรมราช 28.วิทยาลัยเกษตรและ 

เทคโนโลยีชุมพร จ.ชุมพร 29.วิทยาลัยการ 

อาชีพตะกั่วป่า จ.พังงา และ 30.วิทยาลัย 

เกษตรและเทคโนโลยีระนอง จ.ระนอง.

‘ครม.’ทุ่ม1.16พันล้านบาท

ให้ทุนอาชีวะพระดาบส10ปี

ทางศิริราชฯ ในการศึกษาความปลอดภัยและการ

ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในคนไทยของวัคซีนซิโน

แวค พบว่า เมื่อฉีด 2 เข็มภูมิคุ้มกันข้ึนสูง แต่

ไม่เท่ากับการฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็มท่ีภูมิจะข้ึนสูง

กว่า ส่วนผลวิจัยการฉีดสูตรไขว้ท่ีใช้กันจำานวน

มากอย่างซิโนแวคไขว้แอสตร้าฯ พบว่าภูมิข้ึนสูง

กว่าฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็ม ขณะเดียวกันการฉีดด้วย

แอสตร้าฯ ไขว้ซิโนแวคภูมิจะข้ึนค่อนข้างน้อย ดัง

น้ันทาง สธ.จึงไม่นำาสูตรน้ีมาใช้ ส่วนการฉีดแอส 

ตร้าฯ ไขว้ไฟเซอร์ พบภูมิคุ้มกันข้ึนไปสูงมากย่ิงข้ึน 

ท้ังน้ียังพบว่าฉีดซิโนแวคไขว้ไฟเซอร์ภูมิก็ข้ึนใกล้

เคียงเช่นกัน ดังน้ันข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นแนวทาง

ในการให้วัคซีนในประเทศไทย 4 แนวทาง คือ ซิโน

แวคไขว้แอสตร้าฯ, แอสตร้าฯ ไขว้ไฟเซอร์, แอส 

ตร้าฯ 2 เข็ม และไฟเซอร์ 2 เข็ม” นพ.วีรวัฒน์กล่าว

นพ.วีรวัฒน์กล่าวอีกว่า เมื่อดูจากข้อมูล

วันท่ี 1 เม.ย.-4 พ.ย.64 ในจำานวนผู้เสียชีวิต 

19,413 คน พบว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อยู่

ท่ีช่วงอายุประมาณ 67 ปี หรือในกลุ่มผู้สูงอายุ 

ซ่ึง 16% ไม่ได้รับวัคซีน ส่วนกลุ่มท่ีมีโรคประจำา

ตัวพบเสียชีวิตประมาณ 16,795 คน อาทิ โรค

ความดัน โรคหัวใจ เป็นต้น พบไม่ได้รับวัคซีนถึง 

79% ไม่มีโรคประจำาตัว 1,627 คน อีกกลุ่มคือ

หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีจำานวนผู้เสียชีวิตถึง 68 คน พบ

ไม่ได้รับวัคซีน 1.6% ได้รับเพียง 3.2% ซ่ึง 3 กลุ่ม

เส่ียงดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นในการฉีดวัคซีน

อย่างไรก็ตาม มีคนไทยท่ียังไม่ได้รับ

วัคซีนอีกกว่า 10 ล้านคน โดยได้รับวัคซีน

ท้ังหมดอยู่ท่ี 80.4 ล้านโดส ส่วนท่ีได้รับวัคซีน

เข็มท่ี 1 พบว่าในจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพฯ 

สมุทรปราการ ครอบคลุมกว่า 80% รองลง

มาคือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ครอบคลุมกว่า 

70% ส่วนเข็มท่ี 2 ภาพรวมท้ังประเทศอยู่ท่ี 

58.32% มีเพียงจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ 

ท่ีได้รับวัคซีนครอบคลุมกว่า 80% ขณะท่ี

เข็มท่ี 3 ภาพรวมท้ังประเทศได้รับวัคซีนอยู่ท่ี 

4.5% ดังน้ันแผนการฉีดวัคซีนในเดือน ธ.ค.64 

สำาหรับเป้าหมายใหม่คือ ประชากรต้องได้รับ

วัคซีนเข็มท่ี 1 ในเดือน พ.ย. อย่างน้อย 70% 

และเดือน ธ.ค. อย่างน้อย 80% ส่วนเข็มท่ี 

2 ในเดือน ธ.ค. ต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย 70%

หลายคนท่ียังไม่ได้รับวัคซีน อาจจะ

กังวลเรื่องผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึง

ประสงค์ นพ.วีรวัฒน์กล่าวว่า วัคซีนซิโนแวค

ท่ีมีการฉีดไปกว่า 25 ล้านโดส สัดส่วนการฉีด 

7.47 ต่อแสนโดส พบแพ้รุนแรง 37 คน เช่น มี

ผื่น ภาวะช็อก เป็นต้น เสียชีวิต 1 คน ส่วนวัค

ซีนแอสตร้าฯ มีอัตราการฉีดอยู่ท่ี 35 ล้านโดส 

พบสัดส่วนแพ้  6.60 ต่อแสนโดส แพ้รุนแรง 

11 คน มีภาวะ VITT 4 คน  ในจำานวนน้ีเสีย

ชีวิต 2 คน วัคซีนซิโนฟาร์ม มีการฉีดไปกว่า 

12.9 ล้านโดส จากสัดส่วนการฉีด 3.43 ต่อ

แสนโดส พบแพ้รุนแรงเพียง 1 คน ไม่มีผู้เสีย

ชีวิต และไฟเซอร์ท่ีฉีดไปกว่า 7.19 ล้านโดส 

โดยสัดส่วน 4.63 ต่อแสนโดส พบแพ้รุนแรง 1 

คน มีภาวะ Probable Myocarditis/Pericarditis 

8 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต จึงสรุปได้ว่าจากการได้

รับรายงานผู้เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนจำานวน 

1,436 คน พบเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนเพียง 

4 คน ดังน้ันจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีกลุ่มเส่ียง 608 

ควรเข้ารับวัคซีนเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและ

ความรุนแรงของโรคโควิด-19

ด้าน ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชา

กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กล่าวถึงภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีน

ว่า การได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือเคยป่วยโควิด-

19 จะทำาให้มีภูมิคุ้มกันข้ึนมา แต่เมื่อระยะเวลา

ผ่านไปภูมิคุ้มกันก็จะลดลง อย่างในประเทศท่ี

ประชากรได้รับวัคซีนครอบคลุมกว่าไทยก็ยังพบ

การติดเช้ือซ้ำา เนื่องจากปัจจัย เช่น เช้ือกลาย

พันธ์ุ ภูมิลดลง และยกเลิกการใส่หน้ากาก

อนามัย หรือผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง

ศ.พญ.ธันยวีร์กล่าวว่า ในการศึกษา

ประเทศอิสราเอล สำาหรับระดับภูมิคุ้มกัน

ในช่วง 6 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 

พบว่า ในผู้สูงอายุภูมิจะลดระดับลงไวกว่าใน

วัยอื่น จึงแนะนำาให้มีการเข้ารับเข็มกระตุ้น

ใน 3-6 เดือนหลังได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 

หรือปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับเข็มกระตุ้น 

สอดคล้องกับงานวิจัยจุฬาฯ ระบุว่า การฉีด

วัคซีนสูตรซิโนแวค 2 เข็ม พบว่าเมื่อฉีดครบ

โดสหลัง 1 เดือนภูมิข้ึนดีในระดับหน่ึง เกิน

เกณฑ์ 60% แต่เมื่อเป็นวัคซีนเช้ือตายควรได้รับ

วัคซีนเข็มกระตุ้น เช่น แอสตร้าฯ หรือ mRNA 

ส่วนสูตรแอสตร้าฯ 2 เข็ม พบว่าใน 3 เดือน

ภูมิเร่ิมลดลง ประกอบกับการแพร่กระจายของ

เช้ือเดลตา จึงมีการปรับให้มีการฉีดสูตรไขว้

แทน อาทิ แอสตร้าฯ ไขว้ไฟเซอร์ เป็นต้น และ

การให้วัคซีนในหญิงต้ังครรภ์ เพราะสามารถ

เกิดภาวะฉุกเฉินได้ทุกเมื่อหากติดเช้ือโควิด-19 

การรักษาก็จะซับซ้อนกว่าคนปกติ ดังน้ันเมื่อได้

รับวัคซีนภูมิคุ้มกันก็จะถูกส่งต่อไปยังทารกใน

ครรภ์โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก

ศ.พญ.ธันยวีร์กล่าวเสริมว่า สายพันธ์ุท่ีมี

การระบาดในไทยมีผลต่อระดับภูมิคุ้มกัน เพราะ

เมื่อสายพันธ์ุเปล่ียน ความสามารถในการยับย้ัง

เช้ือก็จะลดลง อย่างสายพันธ์ุเดลตา ลดลง 2-3 

เท่า สายพันธ์ุเบตา ลดลงไปถึง 6 เท่า นับว่า

ยังเป็นโชคดีท่ีการระบาดส่วนใหญ่คือสายพันธ์ุ

เดลตา และสายพันธ์ุเบตามีคุณลักษณะในการ

แพร่กระจายเช้ือได้น้อย อีกข้อมูลท่ีน่าสนใจคือ 

งานวิจัยของวัคซีนโมเดอร์นาท่ีฉีดครบ 2 โดสใน

ขนาด 100 ไมโครกรัม พบว่า 50 ไมโครกรัมจะ

กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีในสายพันธ์ุด้ังเดิม และใน

อเมริกามีการแนะนำาว่าหากฉีดโมเดอร์นาครบ 

2 โดส ควรให้เข็มท่ี 3 เพียงคร่ึงโดส ก็สามารถ

กระตุ้นภูมิได้ดีในเช้ือกลายพันธ์ุ ซ่ึงขณะน้ีไทย

กำาลังทำาวิจัยการฉีดเข็มกระตุ้นท่ี 3 ท่ี 4 ในขนาด

ท่ีลดลง ท้ังน้ีการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 ในไทยจะเป็น

สูตรไขว้ ไม่ว่าจะเป็นแอสตร้าฯ หรือ mRNA 

สามารถฉีดได้ จึงไม่จำาเป็นต้องรอวัคซีนสำาหรับ

เช้ือกลายพันธ์ุท่ีจะเกิดข้ึน เพราะโควิดคงจะอยู่

กับเราไปอีกอย่างน้อย 1 ปี

“คำาแนะนำาในอเมริกาเมื่อเดือน ต.ค.64 

ระบุว่า ประชาชนสามารถรับวัคซีนเข็มบูสเตอร์

หรือฉีดสูตรไขว้ได้ โดยเฉพาะผู้ท่ีมีอายุเกิน 65 

ปี หรืออายุ 18 ปีข้ึนไปท่ีเส่ียงหรือมีโรคประจำา

ตัว สำาหรับกลุ่มอื่นๆ แพทย์สามารถพิจารณาให้

วัคซีนเข็มบูสเตอร์ได้ โดยพิจารณาหลังจากได้รับ

เข็มสุดท้ายไปแล้ว 6 เดือน ดังน้ันการฉีดวัคซีนโค

วิดอาจจะใกล้เคียงกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ท่ีมีการฉีดในทุกปี และเมื่อมีการระบาดโควิดใน

ต่างประเทศก็มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัด

ใหญ่ ซ่ึงสามารถฉีดวัคซีนโควิดในวันเดียวกัน

ได้ ซ่ึงทางโมเดอร์นาและโนวาแวกซ์ก็เร่ิมทำาการ

ศึกษาวิจัยทางคลินิกในการรวมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

และโควิดในเข็มเดียวกัน” ศ.พญ.ธันยวีร์กล่าว
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ดีตบ-ถีบบนเรือของผู้กำ�กับดังยังคุยโขมง (ไม่เฉพ�ะบ่�ยส�มโมงตรง)!

และจากบทความของผมวานนี้ มีผู้กำากับภาพยนตร์ท่านหนึ่งคันมือคัน

ไม้ ได้ โทรไปขอเนื้อที่ตรงนี้ พร้อมกับชวนผมให้ลองถ่ายทำาหนังเล่นๆ 

กันสักฉากกับ “บท” ที่เขาปั้น!

ก็..อยากชวนท่านผู้อ่านล้อมวงนั่งดูไปด้วยกัน จุ๊ๆ..แต่อย่าเสียงดังนะ 

เดี๋ยวนักแสดงเขาไม่มีสมาธิ

1.ท่าเรือเจ้าพระยา-ดาดฟ้าเรือ กลางคืน

หญิงสาวหน้าตาสะสวย เดินนำาหน้าเพื่อนชายหญิงสองคนขึ้นไปบนดาด                                                                                                           

ฟ้าเรือ เธอมองไปยังโต๊ะยาว บนโต๊ะมีเครื่องดื่มมากกว่าอาหาร มีกลุ่มชาย

ฉกรรจ์นั่งรอบโต๊ะ

ทุกคนมองมายังหญิงสาวพร้อมผู้ติดตาม ชายร่างเล็กคนหนึ่งยืนกอดอก 

อิงราวกั้นดาดฟ้า ท่าทีขรึมเครียด มองหญิงสาวเช่นกัน

หญิงสาวเดินเข้าไปหยุดยืนที่ท้ายโต๊ะ กวาดตามองทุกคนแบบผ่านๆ 

พลางยิ้ม

หญิงสาว.. “บรรยากาศเหมือนขึ้นมาคุยกับมาเฟียเลย”

ชายร่างเล็กเดินเข้าไปที่หัวโต๊ะ ท่วงทีมีพาว เขาเท้าสองแขนลงคุมหัว

โต๊ะ ทวงท่าที่ดีไซน์ในใจแล้วว่า เป็นทรงท่าที่มีบารมีที่สุด

ชายร่างเล็ก (มองหญิงสาว).. “ก็มึงกำาลังเล่นกะมาเฟียอยู่ไง”! หญิงสาว.. 

“อ้อเหรอ งั้นเข้าเรื่องเลยมั้ย”?

พวกของชายร่างเล็กเดินเข้ามาที่หญิงสาวท่าทางไม่มีไมตรี

ชาย #1 (เข้ม).. “เวลาพูด อย่าข่มพี่กู” หญิงสาว.. “ข่มเข่มอะไรตรงไหน 

ฟังยังไงว่าข่ม”?

ชาย #1.. “กูไม่ได้ฟัง กูดู มึงข่ม” หญิงสาว.. “ตกลง จะหาเรื่องว่างั้น

เหอะ”? ...

ชาย #1 ยื่นหน้าเข้าใกล้หญิงสาว พลางกัดฟันกรอดๆ ได้ยินทั่วดาดฟ้า

หญิงสาว (ตกใจ ผงะนิดหนึ่ง).. “เฮ้ย! ฉีดวัคซีนรึยังเนี่ย”? ชาย #1.. “กู

ต้องไฟเซอร์ เซินเจิ้น กูไม่ฉีด” หญิงสาว.. “กูหมายถึงวัคซีนพิษสุนัขบ้า” 

ชาย #1 (ตวาด).. “นั่งลง”! หญิงสาว.. “ก็กูไม่อยากนั่ง จะทำาไม? เป็น

พ่อกูเหรอ”?

ชาย #1.. “กูไม่ใช่พ่อมึง แต่มึงข่มพี่กู” ...หญิงสาวหันไปมองชายร่างเล็ก 

ซึ่งยังเท้าแขนคุมหัวโต๊ะ มองดูเธอเช่นกัน

หญิงสาว (พูดกับชาย #1).. “ก็ปกติ กูข่มตรงไหน”? ชาย #1 ยื่นหน้า

เข้าไปพูดเบาๆ ข้างหูหญิงสาว

ชาย #1.. “ตัวมึงสูง ยืนข่มหัวพี่เค้า”  หญิงสาว.. “อ้าว เหรอ ... ได้

ได้ นั่งก็ได้”

ชาย #1.. “อย่าเพิ่ง คิวต้องให้กูตวาดมึงก่อน ค่อยนั่ง” ชาย #1 ขยับ

ห่างออกแล้ว...

ชาย #1 (ตวาด).. “อีปั้นน้ำาเป็นตัว นั่งลง”! หญิงสาว.. “มึงก็ยกเก้าอี้

มาเดะ บนพื้นกูไม่นั่ง ประชาธิปไตยต้องเท่าเทียม”

ชาย #1.. “มึงพูดง้ีได้ไง ประชาธิปไตยต้องเท่าเทียม อีป้ันน้ำาเป็นตัว มึง

รู้ตัวม้ัยว่า พูดเอ้ียอะไรออกมาน่ะ? พูดผิดพูดใหม่ได้นะ ไม่ง้ันมึงเจอลูกถีบพ่ีกูนะ”

หญิงสาว (งง).. “พูดผิดตรงไหน”? ชาย #1.. “ผิดซี! เท่าเทียมก็แปลว่า 

มันเท่าไม่จริง โง่อิ๊บอ๋ายเลยเมิงเนี่ย ประชาธิปไตย มันต้องเท่าจริง ไม่ใช่เทียม 

ถอนคำาพูดเดี๋ยวนี้”! 

หญิงสาว.. “พ่องมึง”...ชาย #1 ยัวะ หันไปไปตะโกนสั่งชายร่างเล็กยืน

เท้าหัวโต๊ะ

ชาย #1.. “มาถีบมันเดี๋ยวนี้”! ชายร่างเล็ก.. “ตกลงมึงสั่งกูเหรอ กูลูกพี่

มึงนะ”

ชาย #1 (ยกมือไหว้ขอโทษ).. “ขอโทษๆ ผมลืมไป ขอโทษจริงๆ พี่ เชิญ

พี่ตามสะดวกเลยครับบาทาลูบพักตร์เลยพี่”

ชายร่างเล็ก.. “กูถีบไม่ถึง ท่าอื่นได้มั้ย หงส์ร่อนมังกรรำาดีกว่ามั้ย”? ชาย 

#1.. “ขึ้นอยู่กับอีปั้นน้ำาเป็นตัวละครับ มันโอเคมั้ย”?

ชายร่างเล็ก (ตวาดลั่น) “พวกมึงถอยไป”...ลูกน้องของชายร่างเล็กต่าง

ขยับออกจากโต๊ะกันพึ่บพั่บ! 

ชายร่างเล็กวาดลีลากังฟู กระยึกกระยักแล้วกระโดดขึ้นไปบนอากาศ

พร้อมกับร้องดังจ๊ากกกก! ร่างหมุนตีลังกาสองตลบกลางอากาศก่อนจะตกลงใส่

หญิงสาว แต่...

หญิงสาวขยับตัวว่องไวพร้อมกับดีดสันแข้งเข้าที่ชายโครงของชายร่าง

เล็กดังสนั่น ส่งให้เขาปลิวตกจากดาดฟ้าลงไปในสายน้ำาเสียงดังตูม พร้อมกับน้ำา

กระจาย!

(เสียงผู้กำ�กับ) คัต!.. “รีบลงไปงมมันขึ้นม�”!.

แอ็กชั่น-คอมิดี

ค

• บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ 

และ โดม-ปกรณ์ ลัม ร่วมกิจกรรม

ฉลองการเปิดสาขาใหม่ ไทวัสดุ 

ศรีสมาน ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สาขา

ลำาดับที่ 60 บนพื้นที่ 20,000 ตาราง

เมตร ด้วยการมาร่วมสร้างสีสัน 

พร้อมเผยเคล็ดลับในการดูแลและตกแต่งบ้านของ

ตนเอง พร้อมแนะนำาการช็อปของถูกและดีในราคาที่

ดีที่สุด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่ไทวัสดุ และบีเอ็นบี 

โฮม สาขาศรีสมานแห่งนี้

• ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงวัยรุ่นคุณภาพ

มากความสามารถ ที่ไม่ว่าจะบทบาทไหนก็ทุ่มเท

แสดงออกมาได้ดีและโดนใจคนดูสุดๆ สำาหรับ นนน-

กรภัทร์ เกิดพันธุ์ ที่ล่าสุดได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์แค่

เพื่อนครับเพื่อน กับบทบาท ปร�ณ หนุ่มเนี้ยบ เจ้า

ระเบียบ รักความสะอาดขั้นสุด จนแฟนๆ ต่างชื่น

ชอบในความน่ารักของคาแร็กเตอร์นี้ แถมเจ้าตัวเอง

ก็ได้ทุ่มเทเต็มที่ พร้อมเอ่ยปากว่าเล่นแล้วอินขั้นสุด 

จนติดคาแร็กเตอร์ปราณมาในชีวิตจริงอีกด้วย

• เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับพันธมิตร 

ต้อนรับฤดูหนาวเอาใจชาวมูฟ

วีเลิฟเวอร์ จัดงาน Cinema 

In The City By The River 

ชวนมาดูหนังแบบ Outdoor 

ที่ทุกคนรอคอย ครั้งนี้มอบ

ประสบการณ์สุดพิเศษให้ดูหนัง

แบบฟินๆ ท่ามกลางลมหนาว

และวิวแม่น้ำาเจ้าพระยายามค่ำาคืน ณ ริเวอร์ พาร์ค 

ไอคอนสยาม ที่จะถูกเนรมิตสร้างสีสันให้กลายเป็นโรง

ภาพยนตร์กลางแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 

2564 วันละ 1 รอบ รอบเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป มี

ภาพยนตร์ให้เลือกชมฟรี 4 เรื่อง

• ทำาเอาชาวร็อกลุ้นกันสนั่นโซเซียลว่าเกิด

อะไรขึ้น! เมื่อจู่ๆ สมาชิกวงบิ๊กแอส จากค่ายจีนี่ 

เรคคอร์ดส โพสต์ภาพสีดำาพร้อมกัน ก่อนจะมาเฉลย

ด้วยภาพลุคส์ใหม่สุดเท่ กับซิงเกิลแรกจากอัลบั้มชุด

ที่ 9 เรื่องโง่ขอให้บอก ที่วงใช้เวลาบ่มเพาะยาวนาน

เกือบ 2 ปี โดยเพลงนี้ เจ๋ง นักร้องนำาเป็นผู้แต่ง

ทำานอง ส่วนเนื้อร้องแป็นหน้าที่ของ กบ ขจรเดช 

และ เหนือวงศ์.  

รักชิด

�พยนตร์เรื่อง 4KINGS นอก 

จากจะเป็นภาพยนตร์ที่ พุฒิ-

พุฒิพงษ์ นาคทอง ผู้กำากับเลือด

อาชีวะตัวจริง ได้กำากับเป็นเรื่อง

แรกในชีวิตแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถือ

เป็นการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิต

ของจ๋าย-อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี นัก

ดนตรีและนักร้องนำาวงไททศมิตรอีกด้วย 

โดยเรื่องนื้ จ๋าย ไททศมิตร รับบท บิลลี่ 

เด็กหนุ่มจากอินทรอาชีวศึกษาที่มีนิสัยนิ่ง

เงียบ เก็บกด แต่ก็โผงผาง บ้าดีเดือด 

“ผมได้รับทาบทามจากผู้กำากับพี่พุฒิ เหมือนเคยฟังเพลง

ผ่านวงแล้วเห็นอะไรบางอย่างในการแสดงโชว์ เห็นเอนเนอร์จี้

บางอย่าง ก็เลยนัดคุยกัน ปรากฏว่าประสบการณ์ส่วนตัวค่อนข้าง

ตรงกับตัวละครก็เลยได้มาร่วมในโปรเจ็กต์นี้ ซึ่งจริงๆ แล้วผมห่าง

การแสดงไปนานมาก และเป็นการแสดงละครเวที ไม่เคยผ่าน

ภาพยนตร์ ทำาให้กลัวว่าทำาได้ไม่ดี จริงๆ 

แล้ว ศาสตร์ละครเวทีกับศาสตร์ภาพยนตร์

ต่างกันมาก ผมจบละครเวทีมาโดยตรง สิ่ง

ที่ต่างกันมากๆ คือละครเวทีมีการซ้อมแบบ

รูปธรรม และการแสดงไล่เรียงจาก 1-100 

ขณะที่ภาพยนตร์เราต้องมีวินัยในการซ้อม

เองสูงมาก ใช้จินตนาการสูงมาก และการ

ถ่ายทำาก็สลับคิวไปมา ทำาให้ไม่คุ้นชิน

แต่พอรู้ว่ามีพี่เป้ อารักษ์ เล่นด้วย

ก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้น เพราะรู้จัก

เป็นการส่วนตัว 

สบายใจได้ว่ามี

พี่เป้ให้คำาปรึกษา 

ผมรับบทเป็นบิล

ลี่ อินทร ซึ่งพี่บิล

ลี่มีชีวิตอยู่จริง ใน

บทก็แค่เอาชื่อมา 

สร้างเป็นตัวละคร

เฉยๆ ไม่ได้อิงจากตัวจริงเท่าไหร่ หนังทั้งหมดแทบจะดำาเนินเรื่อง

ผ่านบิลลี่เป็นหลัก เขาเป็นตัวแทนของเด็กที่ได้รับความกดดันจาก

ครอบครัว เมื่อเขาไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว เขาก็ต้องหา

สิ่งเติมเต็มจากทางอื่น นั่นก็คือเพื่อน ฉะนั้นเพื่อนจึงเป็นสิ่งสำาคัญ

เดียวในชีวิตที่เขาต้องรักษา ต้องปกป้อง ส่งผลให้บิลลี่ต้องเผชิญ

หน้ากับความขัดแย้งต่างๆ”.

ตามติดชีวิต • รายการตามสัญญา จะพาไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ที่ต้องใช้เวลา

เคลียร์คิวกันนานหลายเดือน สำาหรับ ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา ที่เป็นทั้งศิลปินและพระเอก

ขวัญใจสาวๆ โดย ดู๋-สัญญา คุณากร ไม่พลาดขอตามติดชีวิตแบบสุดพิเศษ ซึ่งปกติ ก้อง 

สหรัถ จะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากนัก ติดตามได้รายการตามสัญญา ตอน ความ

เรียบง่ายท่ีไม่ธรรมดา ของก้อง-สหรัถ สังคปรีชา วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายนน้ี เวลา 22.15 น. 

ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ภ

ดีตรันนิงแบ็ก NFL แซ็ก สเตซี ว�งเงินประกันเป็น

พันธบัตรมูลค่า 10,000 ยูเอสดอลลาร์ เมื่อวันศุกร์ 

หลังจากที่เขาโดนจับกุมและถูกตั้งข้อหาหนัก จาก

คลิปวิดีโอที่ถูกปล่อยออกมาโดยแฟนสาวที่แยกทางกัน

มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นหลักฐานว่าเขาเข้าไปทำาร้าย

เธอในบ้านต่อหน้าลูกชายวัย 5 ขวบ

สเตซี อดีตตัววิ่งเซนต์หลุยส์ แรมส์ และนิวยอร์ก 

เจ็ตส์ ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาฟลอริดาแล้ว แต่

ทนายความของเหยื่อหวังว่าผู้พิพากษาจะกลับคำาตัดสิน

นั้น

คริสติน อีแวนส์ อดีตแฟนของสเตซี ซึ่งตกลงที่

จะเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะในการให้สัมภาษณ์กับ 

WESH ในฟลอริดา บอกกับสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่ของ                                                              

ออร์แลนโดว่า เธอหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัย ซึ่ง

ทนายของเธอก็หวังว่าศาลจะเพิ่มเงินประกันของสเต 

ซี อีกทั้งควรใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกจับตาดูความ

เคลื่อนไหวของเขาโดยตลอดหากไม่ถูกจำาคุก

อีแวนส์พยายามที่จะเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี 

แต่ไม่สามารถมาถึงได้ทันเวลาหลังจากที่เวลาถูกเปลี่ยน

ให้เร็วขึ้นตามตารางของศาล เธอดูการพิจารณาทางออนไลน์ และ

บอกว่าเธอผิดหวังกับผลที่ออกมา

อีแวนส์กับสเตซีพบกันในเดือนมกราคม 2019 เนื่องจากทั้ง

คู่ทำางานด้วยกันที่เมมฟิส ก่อน

ตกลงคบกันหลายเดือนหลังจาก

นั้น ตอนแรกฝ่ายชายก็ดูเป็นคน

ตลก มีอะไรคล้ายๆ กัน เธอตั้ง

ท้องในปี 2021 และสเตซีย้ายไป

ฟลอริดาในเดือนเมษายนเพราะ

บริหารยิมอยู่ แล้วความสัมพันธ์

ของทั้งคู่ก็ขึ้นๆ ลงๆ หนักขึ้น 

และแยกกันอยู่มาตั้งแต่เดือน

สิงหาคม

เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้น

เมื่ออดีตนักฟุตบอลเอ็นเอฟแอล

ไปเย่ียมลูกชายท่ีบ้านของอีแวนส์                                      

เวลาราวบ่ายสองของเมื่อวัน

เสาร์ที่ผ่านมา

“มันคือนรกชัดๆ และฉัน

รู้ว่ามีผู้หญิงมากมายที่เจอเรื่อง    

ที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้” อีแวนส์                                   

กล่าว

เธอยังบอกด้วยว่า คลิป

วิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทางโซเชียล                

นั้นมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง     

ของประสบการณ์ของเธอกับ    

สเตซี ซึ่งก็ยังมีอีกครั้งที่ลืมไม่ลง 

คือตอนที่เธอตั้งครรภ์ แต่ฝ่าย

ชายก็ยังจัดหนักไม่เว้น

“เขาบูลลี่ฉันเป็นเวลานาน 

จนฉันชักเชื่อว่ามันเป็นความผิด

ของฉันจริงๆ มันทั้งน่ารำาคาญ

และขยะแขยงที่เห็นสิ่งต่างๆ ที่

ผู้คนพูดกันทางออนไลน์เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันทำา 

ฉันไม่ได้ทำาอะไร ไม่เคยทำาอะไรที่สมควร

ต้องได้รับสิ่งเหล่านี้”

“การทำาร้ายร่างกายจริงๆ เริ่มต้น   

ในเดือนพฤษภาคม แต่ฉันยังไม่ได้แจ้ง

ตำารวจ ตอนนั้นฉันตั้งท้อง ฉันต้องการให้

พ่อของลูกยังอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า และอยู่

ด้วยกันในวันเกิดของลูกคนแรก ดังนั้นฉัน

ให้อภัยเขา”

อีแวนส์ คุณแม่ลูกหนึ่ง วัย 32               

ได้ยื่นเรื่องขอยับยั้งการปล่อยตัวสเตซี                

แล้ว เนื่องจากกลัวเรื่องความปลอดภัย 

ตอนนี้เธอยอมรับว่าหลับไม่ลง ไม่มีใครรู้ว่าคู่กรณีหลบซ่อนตัวอยู่                                                              

ที่ไหน แต่ก็เชื่อว่าเพื่อนของเขาบางคนน่าจะให้ความช่วยเหลือ                  

อยู่

“เขาจะไม่หยุดแน่ เขาจะฆ่าฉัน และเขาจะรู้สึกว่าชอบ

ธรรมในการกระทำาของเขา”.

interthaipost69@gmail.com

อ

‘จ๋าย ไททศมิตร’ลุย‘4KINGS’

กับบทนำาในภาพยนตร์เรื่องแรก

ศาลปล่อยตัว‘แซ็ก’อดีตแฟนผวาโดนตามฆ่า

‘เติร์ด ทรินิตี้’ฉลองอ�ยุครบ23ปี

ส่งคว�มสุขให้‘บ�้นเด็กอ่อนเสือใหญ่’

ใกล้ถึงวันเกิดอ�ยุครบ 23 ปีของเติร์ด-ลภัส ง�มเชวง 

หรือเติร์ด ทรินิตี้ ศิลปินในสังกัด 4NOLOGUE (โฟร์ โนล็อค) 

ได้เดินทางไปทำาบุญวันเกิด (ล่วงหน้า) พร้อมด้วย วุธ-อนุวัติ              

วิเชียรณรัตน์ บิ๊กบอสโฟร์ โนล็อค โดยได้ร่วมบริจาคเงิน

สมทบทุนทำาถุง

ยังชีพให้กับบ้าน

เด็กอ่อนเสือใหญ่ 

มูลนิธิเด็กอ่อน

ในสลัม

ซึ่งเติร์ดกล่าวความ

รู้สึกว่า “สำาหรับวันเกิดปี

นี้ มีโอกาสได้ร่วมทำาบุญ

กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 

บ้านเสือใหญ่ครับ ได้นำา

ของใช้จำาเป็น เงินสมทบ

ทุนมามอบให้ และได้เลี้ยง

ขนมน้องๆ ในช่วงอาหาร

กลางวันด้วยครับ ซึ่ง

น้องๆ น่ารักมาก มีการ

เซอร์ไพรส์ผมกลับด้วย 

คือน้องๆ ถือเค้กและร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ ผมรู้สึกแฮปปี้

มากครับ และนอกจากนี้ผมอยากขอบคุณ TWILIGHT ทุกคนที่ทำา

โปรเจ็กต์หลายๆ อย่างให้ในวันเกิด ผมได้มีโอกาสเห็น และรู้สึก

ดีใจมากเลยครับ ผมอยากให้ทุกคนคอยติดตามผลงานของพวกเรา 

TRINITY ด้วยนะครับ”.



12 ขาวประชาสัมพันธ

เบทา กร เคอรี่ เอ็ก เพรส เปดตัว 
แพลต อรมขนสงดวนแบบควบคุมอุณหภมิดวยเทค น ลยีล้ําสมัยรายแรกใน ทย

นายวสิ  แต พสิ พง  ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

เครือเบทาโกร และนายอเล็กซ อึ้ง ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รวมลงนามสัญญาการรวมทุน (   ) 

รวมกันอยางเปนทางการ รุกธุรกิจขนสงดวนแบบควบคุมอุณหภูมิรายแรกในไทย 

  ดวยเทคโนโลยีล้ําสมัย เพ� อตอบสนองประสบการณลูกคาทั่วไทย 

ณ สํานักงานใหญ เคอรี่ เอ็กซเพรส เม� อเร็ว  นี้

ก ินพระราชทาน      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  พระราชทาน

ผาพระกฐิน ตามท่ี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ขอพระราชทานไปทอดถวายยังชุมนุมสง  ณ วัดอางทองวรวิหาร ตําบลบางแกว อําเภอเมือง

อางทอง จังหวัดอางทอง  

วันอาทิตยที่  ธันวาคม  วันพอ

ปนี้มารวมฉลองเทศกาลวันแหงความรักให

กับคุณพอของคุณ พรอมสรางความสุข สง

มอบรอบยิ้ม และความประทับใจ ดวยอาหาร

หลากหลายเมนูเลิศรสกับบุฟเฟต บร้ันซ เพ� อ

มอบเปนของขวัญตอบแทนคําวารักแดคุณ

พอคนสําคัญ พรอมรวมเฉลิมฉลองโอกาส

พิเศษนี้เน� องในวันพอแหงชาติ กับโปรโมชั่น

พิเศษใหคุณพอทานบุฟเฟตฟรี เพียงแคมา

พรอมครอบครัวอยางนอย  ทาน ในราคา

สุดคุมท่ีจะทําใหการรับประทานอาหารระหวาง

คุณและคุณพอ เปนชวงเวลาที่นาจดจํา เต็ม

เปยมไปดวยความรักและความอบอุน

หองอาหารเวนติ ี (ชั้น ) พบกับ

ความอรอยหลากหลายของบุฟเฟตอาหาร

นานาชาติ ท้ังเมนูซิกเนเจอรท้ังอิตาเลียน-ไทย 

หลากหลายเมนูใหคุณไดอิ่มไมอั้น อาหาร

ชวนคุณบอกรักพอใหช� นใจ พรอมสงมอบความประทับใจ 

ดวยอาหารมื้อพิเศษ กับบุฟเฟตบรั้นซ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด  เซ็นทรัลเวิลด  

ญี่ปุนซูชิ ซาซิมิ ซีฟูดออนไอซวางเรียงราย

ละลานตา และอาหารยุโรปหลากหลาย ปดทาย

ดวยเมนูของหวานนานาชนิด อาทิ ไอศกรีม

โ มเมด เคก ผลไมตามฤดูกาล และของหวาน

อ� น  ใหคุณลูกและคุณพอสุดที่รักไดอิ่มอรอย

กันแบบไมอ้ัน ในราคาเพียง ,  บาท/ทาน 

รวมเคร� องด� มแพ็กเกจพรีเมียม พิเศษเม� อ 

มา  ทาน คุณพอทานฟรี ต้ังแตเวลา .  น. 

- .  น.

หองอาหารจีนไดนาสตี้ (ชั้น ) รวม

สัมผัสความอรอยแบบฟนทุกคํา เนื้อแนน

ทุกช้ิน คุณภาพลนเขง กับบุฟเฟตต่ิมซําคําโต  

ไมวาจะเปนของนึ่ง ของทอด 

เรามีใหเลือกกวา  รายการ 

ติ่ ม ซํ า ป น ส ด ใ ห ม ทุ ก วั น 

รังสรรคเมนูความอรอยโดย 

เชฟกองซุน แซเลี่ยง หัวหนา

พอครัวประจําหองอาหาร 

ด วยวัตถุดิบคุณภาพเกรด

พรีเมียม สะอาด สดใหม พรอม

ใหคุณไดอิ่มอรอยแบบไมอั้น

กับบุฟเฟตต่ิมซํา รวมเมนูไ ไลท

อยางเปดปกกิ่ง  ชิ้นตอทาน 

ในราคาเพียง ,  บาท/ทาน รวมเคร� อง

ด� มชารอนหรือเย็นไมอ้ัน พิเศษเม� อ มา  ทาน 

คุณพอทานฟรี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือสํารองที่นั ่งไดที่ โทร. - -  

หรือ อีเมล  . .

พิ ีมงคลสมรส     ธีร ชุติวรากรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช  

เปนประธานในพิธีมงคลสมรส ระหวาง กิรณี ยาวิชัย บุตรี ประภา ยาวิชัย และ อภิวั น อภิลักษณ 

บุตร เปรมรัตน  อภิลักษณ และศิวัช อภิลักษณ ท่ีหองแกรนดบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โดยมี 

สิริกุล ไกรบุญ ผูชวยผูจัดการทั่วไป โรงแรมแมนดาริน รวมงาน

บริ ทั บี. บราวน (ประเทศ ทย) 

บริจาคผลิตภัณ  เจลลางมือ

แอลกอ อล ซอฟตา-เจล  รวม 

,  ขวด ใหแกสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต

โครงการ บี. บราวน ฟอร ชิลเดรน  

( .   ) เพ� อ

ปกปองและพั นาสุขภาพใหแก

ครูและนักเรียนทั่วประเทศ รับการประกาศ

เปดเรียนอยางเปนทางการ

โดยโครงการดังกลาวจัดต้ังเม� อ พ.ศ.  

ดวยความรับผิดชอบตอสังคมผานการสนับสนุน

โครงการในภูมิภาคตาง  ของบี. บราวน เพ� อ

ชวยเหลือดูแลเยาวชนท่ี

ดอยโอกาสในดานสุขภาพ 

การแพทย และการศึกษา 

การบริจาคในคร้ังน้ีไดตอกยํ้า

ถึงวิสัยทัศนท่ีวา เราปกปอง

และพั นาสุ ขภาพของ

ผูคนทั่วโลก  

นายสายัณห รอย กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บี. บราวน (ประเทศไทย) จํากัด พรอมดวย

ตัวแทนจากชมรม บี. บราวน ไทยแลนด ซี

เอสอารคลับ  ( .    ) 

รวมสงมอบเจลลางมือแอลกอ อล ใหแก

นายเทอดชาติ ชัยพงษ ผูชวยเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูชวย

เลขาธิการ กพฐ.)  พรอมกลาววา พวกเรา

ขอใหการสงตอ ซอฟตา-เจล  ผลิตภัณ 

เจลลางมือแอลกอ อลในครั้งนี้ เปนอีกหนึ่ง

กิจกรรมที่ชวยสนับสนุนบุค

คลากรทางการศึกษาและ

นักเรียนในประเทศไทย 

เพื่ อปกป้ อ งพวก เขา ให้

ปลอดภัยและหางไกลจาก

การติดเชื้อ ซึ่งเราเช� อมั่นวา

นักเรียนเหลานี้คืออนาคตที่

จะสงตอการปกปองใหกับคนรุนตอไปได

นายเทอดชาติ ชัยพง  ผูชวยเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูชวย

เลขาธิการ กพฐ.) กลาวเสริมวา กพฐ. ขอ

ขอบคุณตอการสนับสนุนของบี. บราวน ที่มี

บี. บราวน ปกปองครและนักเรียนทั่วประเทศรับเปดเรียนอยางเปนทางการ

มอบเจลลางมอแอลกอ อล อ ตา เจล  ,  ขวด ลดเสี่ยง ควิด

สวนชวยดูแลและปกปองครูและนักเรียนทั่ว

ประเทศไทยในชวงวิกฤติโควิด-  นี้ และ

ขอสนับสนุนใหบริษัท  เดินหนาสรางสรรค

กิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม

ตอไปในอนาคต เพ� อสรางความแข็งแกรง

ใหแกภาคการศึกษา เพ� อสงเสริมสุขภาพครู

และนักเรียนใหพรอมพั นาประสิทธิผลดาน

การศึกษาของไทยใหกาวหนาอยางยั่งยืน

ทั้งนี้ ซอฟตา-เจล  เปนผลิตภัณ 

เจลลางมือแอลกอ อลท่ีผลิตเพ� อใชทางการแพทย 

ที่ผานการทดสอบตามมาตรฐานระดับโลก 

  ซึ่งเปนมาตรฐานการทดสอบ

ประสิทธิภาพในการตอตานไวรัสชนิดมีเปลือกหุม 

ซ่ึงรวมถึงไวรัสโคโรนา   ขององคการ

อนามัยโลก และมาตรฐาน   จาก

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข) 

และไดรับความไววางใจใน  โรงพยาบาล

ทั่วประเทศ  

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาววิจิตรา คลายอุบล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย แทนการมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคํา

ส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง ปคนหรอชดใชคนใหแกผเสียหาย แทนการมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดิน 

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน สุพรรณบุรี เลขท่ีบัญชี 

๔๑๐-๐-๕๐๘๐๙-๑ช� อบัญชี นางสาว

วิจิตรา คลายอุบล

- นางสาว

วิจิตรา 

คลายอุบล 

๑๐,๘๐๓.๘๘ บาท (ณ 

วันท่ี ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 

๔๑๐-๐-๖๐๒๐๒-๓ ช� อบัญชี 

นางสาวอริญยา คายาดี

- นางสาว

อริญยา 

คายาดี 

๑๗,๒๐๔.๔๖ 

บาท (ณ วันที่ ๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเท

สโก โลตัส สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 

๙๔๔-๒-๒๓๔๑๒-๐ ช� อบัญชี 

นายเชษฐภูมิ ดีประเสริฐ

นายเชษฐภูมิ 

ดีประเสริฐ

๔,๗๐๓.๓๐ บาท (ณ 

วันที่ ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาบาง

เด� อ ปทุมธานี เลขที่บัญชี ๔๓๖-๐-

๓๐๒๒๒-๗ ช� อบัญชี นายธวัชชัย 

ดีประเสริฐ

นายธวัชชัย 

ดีประเสริฐ 

๕๐,๓๐๕.๐๕ บาท(ณ 

วันที่ ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๕-๗-

๓๕๗๙๐-๓ ช� อบัญชี นางสาว

วิจิตรา คลายอุบล

นางสาว

วิจิตรา 

คลายอุบล

๙,๓๗๘.๒๑ บาท(ณ 

วันที่ ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๕ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๙ , ๙๔.๙๐ บาท 

(เกาหม� นสองพันสามรอยเกาสิบส่ีบาทเกาสิบสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล ขอใหมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิด ปคนหรอชดใชคนใหแกผเสียหาย แทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายนางสาววิจิตรา คลายอุบล กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายปฐวี จันทรบุตร)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(เกาหม� นสองพันสามรอยเกาสิบส่ีบาทเกาสิบสตางค) พรอมดอกผล

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวศุภรัสม์ิ คําแดง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑. ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๗๓๖๑๗ เลขท่ีดิน ๖๗๒ หนา

สํารวจ ๑๗๘๗๐ ตําบลรอบเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย เน้ือท่ี ๓๙ ๒/๑๐ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

เลขท่ี ๑๔๔/๓๘ ตําบลรอบเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย

-  นางสาว

สมจิต หรือ 

โสภิต สันธิ

๔๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๒. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี

กรมธรรม ๒๒๖๒๗๕๔๑ ผูเอา

ประกันภัย นางสาวศุภรัสม์ิ 

คําแดง 

- นางสาว

ศุภรัสม์ิ 

คําแดง

 ๒๐,๐๕๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔)

-

๓. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี

กรมธรรม ๒๒๖๕๙๓๑๖ผูเอา

ประกันภัย นางสาวศุภรัสม์ิ 

คําแดง 

- นางสาว

ศุภรัสม์ิ 

คําแดง

 ๑๑,๖๙๒ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔)

-

๔. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี

กรมธรรม ๒๒๖๘๘๙๑๑ ผูเอา

ประกันภัย นางสาวศุภรัสม์ิ 

คําแดง 

- นางสาว

ศุภรัสม์ิ 

คําแดง

๓,๘๙๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔)

-

๕. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี

กรมธรรม ๒๒๙๓๗๖๕๗ ผูเอา

ประกันภัย นางสาวศุภรัสม์ิ 

คําแดง 

- นางสาว

ศุภรัสม์ิ 

คําแดง

๒,๙๙๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔)

-

๖. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลขท่ี

กรมธรรม ๒๓๐๐๕๗๔๕ ผูเอา

ประกันภัย นางสุบิน สันธิ 

- นางสุบิน 

สันธิ

๑๖,๙๓๒ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔)

-

๗. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลขท่ี

กรมธรรม ๒๒๖๒๒๙๔๕ ผูเอา

ประกันภัย นายโยธิน วงคทอง 

-  นายโยธิน 

วงคทอง

๑๙,๔๘๓ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔)

-

๘. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลขท่ี

กรมธรรม ๒๒๗๑๒๘๐๘ ผูเอา

ประกันภัย นายโยธิน วงคทอง 

- นายโยธิน 

วงคทอง

 ๑๔,๖๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔)

-

๙. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย เลข

ท่ีบัญชี ๖๗๗-๙-๒๐๕๗๔-๕ ช� อ

บัญชี นางสาวสมจิต สันธิ 

- นางสาว

สมจิต 

สันธิ

๔๐,๘๑๔.๗๘ 

บาท ( ณ วัน

ที่ ๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕๘๐,๔๖๐.๗๘ บาท

(หาแสนแปดหม� นส่ีรอยหกสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นางสาวศุภรัสม์ิ คําแดง กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

(นายรัฐกิจ ประเสริฐภัควงศ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ 



13ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ศึกษาดูงาน      ทีม TO BE NUMBER ONE จ.กาฬสินธุและ จ.รอยเอ็ด รวมถายภาพเปนที่

ระลึก ในโอกาสเขาศึกษาดูงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE และอําเภอ TO BE 

NUMBER ONE ของ จ.รอยเอ็ด เพ� อแลกเปลี่ยนเรียนรู โครงการ TO BE NUMBER ONE 

และเปนการเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินในระดับพื้นที่และการประกวดในระดับ

ประเทศ เม� อเร็วๆนี้ ณ หองประชุมแกวมุกดาสํานักงานสาธารณสุข จ.รอยเอ็ด

โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 

เชิญทุกทานอ่ิมอรอยกับอาหารกลางวัน

บุฟเฟตนานาชาติ อาทิ ซุปสามเซียน ซุปฟกทอง 

พิซซาเม็กซิกัน ไสกรอกบารบีคิว มันอบชีส 

แซลมอนรมควัน สลัดบาร เก๊ียวซา ซูชิ ขาวมันไก 

ขาวขาหมู ขาวคลุกกะป ขนมจีนซาวนํ้า ผัดไทย

กุงสด แกงหมูใบชะพลู น้ําพริกมะขาม ยํา

แหนมสด สมตํา ขาวเกรียบปากหมอ สาคูไสหมู 

เมี่ยงคํา ขนมกุยชายทอด กลวยทอด เคก 

ขนมไทย ไอศกรีม และ ผลไมสด คุณภาพ

เกินราคา 400 บาท ปลอดภัยกับมาตรการ

การปองกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ท่ีหองอาหารเปรมประชากร โทร.0-2575-5599

บริษัท ท่ีนอนดารล่ิง ขอนแกน ผูผลิต

และจัดจําหน่ายที่นอนและชุดเครื่องนอน

ดารลิ่ง (Darling deluxe) เปดโรงงานที่นอน

ดารลิ่งจังหวัดขอนแกน จัดมหกรรมลดราคา

ทาลมหนาวเปนครั้งแรก กระหน่ําลดสูงสุด

แบบซื้อ 1 แถมฟรี!! 1 เปนของขวัญปใหมให

แกพี่นองชาวขอนแกนและจังหวัดใกลเคียง 

ดวยสินคามากมายหลายรายการ อาทิ ท่ีนอน 

ผาหม ผานวม ทั้งชุดเล็ก ชุดใหญ รวมทั้งสินคา

แบบซ้ือ 1 แถม 1 ท่ีไมควรพลาด เตรียมไปชอ

ปกันไดตั้งแตวันนี้ – 3 ธันวาคม บริการวัน

จันทร - เสาร เวลา 08.00 - 17.00 น. พิกัดเสน

ทางโรงงานท่ีนอนดารล่ิง ขอนแกน (อ.นํ้าพอง) 

ไดท่ี https://goo.gl/maps/8ZSudBh5bifneqvJ7 

หรือโทรสอบถามโปรโมช่ันไดท่ี 06-3308-1771 

และ 0-4344-1031

โลตัส คาร ไทยแลนด ผูนําเขาและ

ตัวแทนจําหน�ายสปอรตคารสัญชาติอังกฤษ 

ดําเนินงานโดยบริษัท เวิรนส ออโตโมทีฟ 

ประเทศไทย ประกาศกลับมาลุยตลาดรถยนต

หรูในไทยอีกครั้ง พรอมเปดตัวสุดยิ่งใหญ

ในงาน “มหกรรมยานยนต คร้ังท่ี 38 Motor 

Expo 2021” ขอเชิญชวนแฟนพันธุแทและ

ผูหลงใหลรถหรูสปอรตคาร รวมยลโฉมกับ 

Lotus Exige Sport 350 และ Lotus Elise 

Sport 220 สองรุนหรูล็อตสุดทายของตลาด

และเปนท่ีสุดแหงความอมตะของตระกลู

สปอรตคารระดับโลก พิเศษภายในงาน !! เปดใหจอง 

The New Lotus Emira สปอรตคารระดับ

พรีเมียมที่มียอดจองถลมทลายท่ัวโลก พรอม

ใหคุณไดครอบครองกอนใครเฉพาะงานน้ีเทาน้ัน 

พบกันในงานมหกรรมยานยนต ครั้งที่ 38 

Motor Expo 2021 ต้ังแตวันท่ี 1-12 ธันวาคม 

ณ บูธโลตัส หมายเลข B07 อาคารชาเลน

เจอรฮอลล 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ศูนยการคาฟวเจอรพารค จัดงาน

เซลลลดกระหนํ่าสงทายป กับงาน “ชอปมันส 

สนั่นหาง By โรบินสัน” ชอปสินคาแฟชั่น 

เคร� องหนัง เคร� องใชไฟฟา เคร� องนอน ของใช

ภายในบาน ฯลฯ จากแบรนดชั้นนํา ในราคา

ลดสุดพิเศษถึง 80% พลาดไมได สินคาเซลล

ราคาดี สงทายปกับงาน “ชอปมันส สนั่นหาง 

By โรบินสัน” ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 

– 7 ธันวาคม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น บี ศูนย

การคาฟวเจอรพารค

ศูนยการคาเดอะมอลล รวมกับ บริษัท 

ไทยน้ําทิพย และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จัด

งาน THE MALL BANGKOK FOOD EXPO 

ชวนชิมรานดังอรอยฮิตติดเทรนด 2021 ใน

งานมหกรรมอาหารสงทายป คัดสรรท่ีสุดของ

รานอาหารและสุดยอดสตรีทฟูดเมืองไทย 

มาประชันความอรอยกับหลากหลายเมนู

กวา 100 รานคา งานจัดขึ้นระหวางวันที่ 

18 – 24 พฤศจิกายน  บริเวณแกรนด ฮอลล 

ชั้น G เดอะมอลล บางกะป , และวันที่ 25 

พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม บริเวณแกรนด 

ฮอลล ชั้น G เดอะมอลล บางแค

“VIPA” แพลตฟอรมวิดี โอสตรีมมิง

สัญชาติไทย นองใหมจากไทยพีบีเอส (Thai 

PBS) ศูนยรวมคอนเทนตคุณภาพ สาระและ

บันเทิงครบรส สําหรับทุกคนในสังคม รวมกับ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม 

“VIPA Play & Learn : เพลินกับการเรียนรู” 

โดยมีกติกางายๆ เพียงรวมแสดงความคิดเห็น 

“รายการใดของ VIPA สามารถเปนส� อเพ� อ

การเรียนรูได พรอมบอกเหตุผล” รวมสนุก! 

ผานชองทางเพจเฟซบุก “VIPA” และ “OBEC 

Channel” ไดตั้งแตวันนี้ – 30 พฤศจิกายน 

50 คําตอบโดนใจ! รับไปเลย! ชุดปลอดภัย 

“VIPA Anti- COVID” โดยจะประกาศรายช� อ

ผู โชคดีวันที่ 1 ธันวาคม 

เร� องอินเทรนดตองยกให รวิศรา 

จิราธิวัฒน ผูบริหารหางเซ็นทรัล ลาสุด 

จับกระแสเอาใจแฟนๆ ซีรีสเกาหลีช� อดัง 

“Squid Game” (สควิดเกม) ใน Netflix ยก

นอง Young-hee (ยองฮี) ตุกตา AEIOU 

ขนาดสูงกวา 2.5 เมตร พรอมกิมมิกสามารถ

หมุนหัวไดแบบในซีรีส มาใหบรรดาแฟนๆ 

ไดสนุกกับการพิชิต 3 มิชชั่นดังสุดทาทาย

เสมือนหลุดเขาไปอยูในเกม พรอมปกหมุด

เช็คอินแบบไมตกกระแส! ดวยการแตงตัว

ตามคาแรคเตอรจาก Squid Game เพ� อชิง

ของรางวัลกลับบานมากมาย ในงาน “Squid 

Game at Central Ladprao” ต้ังแตวันท่ี 18 - 30 

พฤศจิกายน ที่ชั้น 2 หางเซ็นทรัลลาดพราว 

“แลคตาซอยพรีเซนต ตรี ชัยณรงค 

ปอนปอน ออนสเตจ คอนเสิรต” ครั้งแรก

กับ Live Concert ของ “ตรี ชัยณรงค” ในรูป

แบบของ Virtual Concert โชวสุดพิเศษของ

ตรี กับ แสง สี เสียง สุดปง อลังการ แบบที่

ไมเคยมีมากอน  เต็มอิ่มตลอด Live พรอมกับ

เซอรไพรสสุดพิเศษ  เฉพาะในไลฟเทานั้น!! 

นอกจากนี้ แลคตาซอยยังมอบความพิเศษ

ใหกับ 30 ทานที่มียอดสั่งซื้อ Giftset 199.- 

แลคตาซอย x ตรี ผูที่มียอดสั่งซื้อสูงสุดผาน

ทาง Line @LactasoyClub >> https://bit.

ly/3pNCyd1 โดยหลังจบคอนเสิรตแลวจะได 

VDO Call พูดคุยกับ “ตรี ชัยณรงค” ทาง

ออนไลนแบบสดๆ และใกลชิดสุดๆ แฟนคลับ

เตรียมเฝารอหนาจอชมกิจกรรม Live Concert 

ไดในวันศุกรท่ี 26 พฤศจิกายน เวลา19.00 น. 

ทาง FB: Lactasoy https://www.facebook.

com/lactasoyclub สามารถติดตามรายละเอียด

กิจกรรมในคร้ังตอไปไดวาจะมีศิลปนคนใดอีกบางท่ี

จะมาสรางความสุขใหกับทุกคน ได ทาง FB : 

Lactasoy https://www.facebook.com/lactasoyclub

เคร� องสําอาง COVERMARK THAI-

LAND (คัฟเวอรมารค ประเทศไทย) จัดโปร

โมชั่น “3 DAYS SPECIAL” ใหสาว ๆ สาย

บิวตี้เลิฟเวอรชอปเคร� องสําอางชิ้นใดก็ได ลด

ทันที 20% เฉพาะวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 

ที่เคานเตอร COVERMARK ทุกสาขา ณ 

หางสรรพสินคาชั้นนํา หรือชอปที่บานอยาง

ปลอดภัยไดที่ www.central.co.th เง� อนไข

เปนไปตามที่บริษัทกําหนด

Hario  Café  (ฮาริโอะ  คาเฟ)

Specialty Coffee & Slow Bar สัญชาติญี่ปุน 

ที่ ไดรับการยอมรับ จากคนรักกาแฟใหเปน

ผูนําแบรนดผูผลิตเคร� องชงกาแฟแบบ Slow Bar 

ที่คอกาแฟอยากมีไวติดบาน โดยเฉพาะ 

ดริปเปอรมีครีบ ที่สาวกกาแฟหลงใหล จัด

โปรโมชั่นชุดพิเศษฉลองการเปดสาขาใหม

ที่บริเวณดานหนาอาคาร ธนิยะพลาซา 

ใจกลางสีลม และตอกย้ําความเปน Flagship 

Store ที่รวบรวมสินคาภายใตแบรนดฮาริโอะ 

ท่ีใหญท่ีสุดสาขาแรกในเอเชีย ท้ังโปรโมช่ันอ่ิม 

ฟน กันแบบดับเบ้ิล! ไดทันทีเม� อซ้ือเคร� องด� ม

และขนม ครบ 350 บาท  รับฟรีคูปอง !  ซื้อ 

2 แถม 1 สําหรับซื้อครั้งตอไปหรือเลือกอิ่ม

ฟน ครบ 600 บาท รับฟรี Hario Cafe Tote 

Bag ไซส S มูลคา 250 บาททันที ! และ

สําหรับสายชอปที่รักการชงเพียงซื้ออุปกรณ

การชง HARIO ครบ 2,500 บาท  รับสวนลด 

30% ในการซื้อครั้งถัดไป (ยกเวน Paper Fil-

ter และ Plastic Dripper) ตั้งแตวันนี้ -30 

พฤศจิกายน หรือจนกวาของจะหมด เฉพาะ

ที่ Hario Café (ฮาริโอะ คาเฟ)  สาขา ธนิยะ

พลาซา เทาน้ัน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดท่ี 06-1412-3015 หรือ แอดไลน @hariocafebkk

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

“บางกอก อารต เบียนนาเล 2022” ประกาศรายช� อ 20 ศิลปนกลุมแรก      ศาสตราจารย 

ดร.อภินันท โปษยานนท ประธานอํานวยการ และผูอํานวยการศิลป บางกอก อารต เบียนนาเล 

จัดงานแถลงขาว “บางกอก อารต เบียนนาเล 2022” พรอมประกาศรายช� อ 20 ศิลปนที่เขา

รวมแสดง ผลงาน ภายใตแนวคิดใหม CHAOS : CALM  โกลาหล : สงบสุข โดยมี ประวิช สุขุม 

พลภัทร สุวรรณศร เสริมคุณ คุณาวงศ ลักขณา คุณาวิชยานนท จรินทรทิพย ชูหม� นไวย 

เจรมัย  พิทักษวงศ รวมภายในงาน ณ อาคารไทยเบฟควอเตอร

ทีเส็บควา 3 รางวัลเกียรติยศ หนึ่งลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน     สํานักงานสง

เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ ไดรับ 3 รางวัลเกียรติยศ 

ประจําป 2564 จากโครงการหน่ึงลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน โดยมูลนิธิเพ� อสังคมไทย 

โดย จิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการทีเส็บ เขารับรางวัลองคกรดีเดนแหงป สาขา

องคกรที่ทําคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ และรางวัลนักบริหารดีเดนแหงป สาขา

บริหารจัดการองคกรภาครัฐ พรอมดวย วิชญา สุนทรศารทูล อดีตรองผูอํานวยการ สายงานบริหาร 

ทีเส็บ ไดรับรางวัลสตรีตัวอยางแหงป สาขาผูทําคุณประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ โดยมี 

ภูริพันธ บุนนาค รองผูอํานวยการ สายงานบริหาร ทีเส็บ รวมแสดงความยินดี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

กรุงเทพประกันชีวิต ควารางวัลสุดยอดองคกรครองใจผูบริโภค จากงานประกาศรางวัล 

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021      โชน โสภณพนิช กรรมการผูจัดการ

ใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต รับมอบรางวัลสุดยอดองคกร

ครองใจผูบริโภค “MOST ADMIRED COMPANY AWARD” จากงาน THAILAND TOP 

COMPANY AWARDS 2021 จัดโดยนิตยสาร Business+ รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สะทอนความมุงมั่นในการพัฒนาองคกรในหลากหลายมิติ ตลอดจนการรองรับความตองการ

ของผูบริโภคในยุคปจจุบันไดอยางครอบคลุมและเปนที่จดจําและสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคา โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษมวัฒนชัย องคมนตรี เปน

ประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

บี.เอ็ล.ฮั้ว และบริษัทในเครือ บริจาคยาและเวชภัณฑทางการแพทย 

มูลคา 1,207,709 บาท เพ� อผูปวยในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ใหสมาคมไทย-พมา เพ� อมิตรภาพ

ดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

พรอมดวย พรพิมล กาญจนลักษณ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ, จุฬามณี 

ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวง, อุรีรัชต เจริญ อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ, พืชภพ 

มงคลนาวิน รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ, รอยโทพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา รอง

อธิบดีกรมอาเซียน และ เพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ไดรวมพิธีรับ

มอบเวชภัณฑทางการแพทยจาก ธีระพงศ ปงศรีวงศ กรรมการบริหาร บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว 

พงศวรุตม ปงศรีวงศ ผูชวยกรรมการบริหาร และสุเทพ นําวงษสําราญ ผูจัดการทั่วไป บริษัท 

เอ็ม แอนด เอ็ช แมนูแฟคเจอร่ิง ในนามบริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว บริษัท เอ็ม แอนด เอ็ช แมนูแฟคเจอร่ิง 

และบริษัทในเครือ จํานวน 1,207,709 บาท ใหแก สมาคมไทย-พมา เพ� อมิตรภาพ ภายใตการ

สนับสนุนจากกระทรวงการตางประเทศ เพ� อผูปวยในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ในการ

ตอสูกับการระบาดของ COVID-19 ณ กระทรวงการตางประเทศ

กรมการคาภายใน รวมกับ ตลาดย่ิงเจริญ 

โดยมี วัฒนศักย เสือเอ่ียม อธิบดีกรมการคา

ภายใน เขาเยี่ยมชมการจําหน�ายอาหารปรุง

สําเร็จในตลาดยิ่งเจริญ ที่เขารวมและเปด 

“โครงการเมนูปรุงสําเร็จอ่ิมทอง ราคาโดนใจ” 

ในเมนู “ย่ิงเจริญสูวิกฤต” โดยการจัดจําหน�วย

เมนูอาหารปรุงสําเร็จ ในราคาไมเกิน 35 บาท 

เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน 

และเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหแกผูบริโภค ซึ่ง

มีรานคารวมโครงการฯ กวา 25 ราน ดําเนิน

ตลาดยิ่งเจริญรวมกรมการคาภายใน คลิก “เมนูยิ่งเจริญ สูวิกฤต”

ยืนราคาอาหารปรุงสําเร็จ ไมเกิน 35 บาท ชวยลดภาระคาครองชีพประชาชน

การรวม 40 วันตอเน� อง ตั้งแตวันที่ 20 

พฤศจิกายน จนถึงส้ินปน้ี โดยมีอริย ธรรมวัฒนะ 

กรรมการบริหารตลาดย่ิงเจริญ สายชล สวัสดิชัย 

ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด ใหการตอนรับ 

บริเวณครัวยิ่งเจริญ อาคารกลาง และศูนย

อาหาร ตลาดยิ่งเจริญ

สํานักงาน กสทช. มอบนโยบาย กทปส. เพ� อขับเคล� อนดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

กิจการโทรคมนาคมในอนาคต     ไตรรัตน วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. 

ประชุมมอบนโยบายการดําเนินงาน กทปส. โดยทิศทางดานการจัดสรรเงินกองทุนดําเนินการ

ตามนโยบายของ กสทช. ชุดปจจุบันเพ� อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ ไดกําหนดกรอบนโยบายภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ� อสรางรากฐานที่แข็งแรงของภาคอุตสาหกรรมดานวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมในอนาคต กองทุนฯ ไดประกาศใชแผนปฏิบัติการกองทุน

ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563-2566 ไว โดยแผนดังกลาวไดมีการกําหนดใหตองมีการประเมินผล 

เม� อดําเนินการไปไดครึ่งทางของแผนดังนั้นในป 2564 นี้ กองทุนจะตองมีการประเมินผล 

รวมถึงทบทวน ปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับแนวนโยบายระดับชาติที่มีการประกาศใชใหม 

อาทิ แผน AI แหงชาติ รวมถึงนโยบายแหงรัฐที่มีการกําหนดขึ้นใหมเพ� อใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน ทั้งนี้เพ� อใหแผนฯ ของ กทปส. สอดรับและเปนไปทิศทางเดียวกันกับ

นโยบายระดับชาติ ในสวนของการการดําเนินงานตามกรอบนโยบายของ กทปส. ในป 2564 

ดานการจัดสรรใหทุนในการวิจัยพัฒนา 

ประเพณีลอยกระทง    คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุม

โรงแรมมณเฑียร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ร่วมลอยประทีป สดับสังคีตศิลป์” 

โดยมี มณเฑียร ตันตกิตติ์ สิปปทัศน ทับสุวรรณ ประยุทธ ตามธรรม และปรางทอง ณ สงขลา 

มารวมขอพรจากสายน้ําอยางอบอุน ณ ศาลาริมน้ํา โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด



ส่วนข้อเสนอของผู้ประกอบการ

ด้านขนส่งนั้น รัฐบาลจะพิจารณาเป็น

ข้อๆ ไป หวังว่าเรื่องสถานการณ์ราคา

น้ำามันจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ขณะเดียวกัน ก็ช่วยเหลือดูแลค่าใช้

จ่ายประชาชน ผ่านโครงการต่างๆ ทั้ง

โครงการคนละครึ่ง การคงสภาพการ

จ้างงาน แต่แนวทางที่คิดว่าจะเป็น

ทางออกที่ดีที่สุดคือการพยายามเปิด

ประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ให้มีสถานการณ์

โควิดมาซ้ำาเติมระลอกใหม่ อย่างไร

ก็ตาม แม้ โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ยัง

ไม่มีการพิจารณาในตอนนี้ แต่รัฐบาล

กำาลังพยายามหาของขวัญปีใหม่มาให้

กับประชาชน

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวด้วยว่า 

วงเงินกู้ 2 หมื่นล้านบาทที่เตรียมไว้ 

คาดว่าจะใช้แก้ปัญหาได้ 4-5 เดือน 

สำาหรับข้อเรียกร้องให้ลดราคาน้ำามัน

ดีเซลเหลือ 25 บาทต่อลิตรนั้น มองว่า

ทำาไม่ได้ เพราะจะต้องใช้งบตกวันละ 

500 ล้านบาท หรือเดือนละ 15,000 

ล้านบาท หรือตกปีละ 180,000 ล้าน

บาท 

ด้านนายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาล

พยายามตอบสนองข้อเรียกร้องของ

สมาพันธ์ต่างๆ เราฟังเสียงทุกเสียง ซึ่ง

นายกฯ สั่งการเชิงนโยบายให้รัฐมนตรี

และปลัดกระทรวงพลังงาน 

เมื่อถามว่า นายกฯ กังวลเรื่อง

กลุ่มรถบรรทุกที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือ 

ไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ได้กังวล

ตรงนั้น แต่กังวลความเดือดร้อนของ

ผู้ประกอบการมากกว่า พยายามหาวิธี

แก้ไข ซึ่งปลัดกระทรวงพลังงานระบุว่า

จะมีมาตรการอาจจะหลังต้นเดือน ธ.ค. 

แต่นายกฯ กำาชับให้เสร็จโดยเร็วที่สุด 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ราคาน้ำามัน

ดีเซลจะต่ำากว่า 30 บาทต่อลิตรใช่หรือ

ไม่ นายอนุทินตอบว่า ใช่ ต้องเป็นอย่าง

นั้น ส่วนจะต่ำากว่าเท่าไหร่ก็พยายามให้

เยอะที่สุด นี่คือสิ่งที่รัฐบาลรับฟัง.

ซื้อ ‘ไฟเซอร์’

หายป่วยเพิ่มข้ึน 7,748 ราย ทำาให้มี

ยอดหายป่วยสะสม 1,972,553 ราย อยู่

ระหว่างรักษา 83,093 ราย อาการหนัก 

1,535 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 363 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มข้ึน 53 ราย เป็นชาย 26 

ราย หญิง 27 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่อายุ 

60 ปีข้ึนไป 38 ราย มีโรคเรื้อรัง 12 

ราย ผู้เสียชีวิตมากสุดอยู่ใน จ.ปัตตานี

และสงขลา จังหวัดละ 6 ราย ทำาให้มี

ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,489 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ

สูงสุดวันที่ 23 พ.ย. ได้แก่ กทม. 765 

ราย, สงขลา 456 ราย, นครศรีธรรมราช 

330 ราย, สุราษฎร์ธานี 266 ราย, 

เชียงใหม่ 197 ราย, ปัตตานี 158 ราย, 

ชลบุรี 147 ราย, สมุทรปราการ 128 

ราย, ตรัง 128 ราย, อุบลราชธานี 115 

ราย 

ส่วนยอดผู้ ได้รับวัคซีนเมื่อวัน

ที่ 22 พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 

347,556 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 89,336,791 

โดส 

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) โดยมีรายงานว่า ในช่วง

ท้ายการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์

ระบุถึงเรื่องวัคซีนว่า ถ้าเรามีวัคซีน

เพียงพอ ให้เราคิดเรื่องการบริจาคให้

กับประเทศเพื่อนบ้านดู ขณะที่ขณะ

นี้ ไทยได้รับการบริจาควัคซีนอย่างต่อ

เน่ือง โดยได้รับบริจาควัคซีนโมเดอร์

นาจากสหรัฐอเมริกา เดี๋ยวฝรั่งเศสจะ

มีบริจาควัคซีนไฟเซอร์อีก 4 แสนโดส 

“วัคซีนโมเดอร์นานั้นจะให้ฉีด

เป็นบูสเตอร์ เพราะหากเอามาฉีดเป็น

เข็มแรกจะมีปัญหาในเข็มที่สอง เพราะ

วัคซีนดังกล่าวไม่ได้เป็นวัคซีนหลัก แต่

เป็นวัคซีนทางเลือก” แหล่งข่าวอ้างคำา

พูด พล.อ.ประยุทธ์  

จากนั้น นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ครม.มีมติ

รับทราบการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-

19 สำาหรับปี 2565 จากบริษัท ไฟเซอร์ 

จำากัด (Pfizer) เพิ่มเติมจำานวน 30 ล้าน

โดส และเห็นชอบการลงนามในสัญญา 

Third Amendment to Manufacturing 

and Supply Agreement ระหว่างกรม

ควบคุมโรคและบริษัท ไฟเซอร์ จำากัด 

โดยให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มี

อำานาจลงนามในสัญญาดังกล่าว ตามที่

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

ซื้อไฟเซอร์เพิ่ม 30 ล้านโดส

นายธนกรกล่าวว่า ที่ผ่านมา 

กรมควบคุมโรคได้เจรจาจัดหาวัคซีนเพ่ิม

เติมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ไฟเซอร์ฯ                                                   

จะจัดหาวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมจำานวน 

30 ล้านโดส โดยมีกำาหนดส่งมอบใน                                                   

ไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2565 ซึ่งครอบ                                                         

คลุมกรณีที่บริษัท ไฟเซอร์ฯ ได้รับ

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัคซีนในประ 

เทศไทย จากวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้

เป็นวัคซีนที่มีการพัฒนาใหม่เมื่อมีการ

พัฒนาสำาเร็จเป็นวัคซีน Gen ใหม่ที่เป็น

วัคซีนสำาหรับเด็ก 

“การดำาเนินการจัดซื้อวัคซีน

เป็นตามสัญญา Manufacturing and 

Supply Agreement ที่เป็นสัญญาหลัก 

ทำาให้มีจำานวนวัคซีนที่ประเทศไทยจัด

ซื้อจาก บจ.ไฟเซอร์ รวมทั้งสิ้น 60 ล้าน

โดส” นายธนกรกล่าว

ต่อมานายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษา

ราชการชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย เข้า

เยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อมอบ

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทโม  

เดอร์นาจำานวน 1 ล้านโดส จากรัฐบาล

สหรัฐ (ครั้งที่ 2) อย่างเป็นทางการ

นายธนกรกล่าวว่า ไทยได้รับ

ความช่วยเหลือวัคซีนจากสหรัฐ ซึ่ง

สะท้อนถึงความเป็นมิตรแท้ ในยาม

ยาก โดยนายกฯ ได้ย้ำาจะนำาวัคซีนที่

ได้รับมอบในครั้งนี้ ไปกระจายฉีดให้

อย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและเพื่อ

ความปลอดภัยของประชาชนไทย ส่วน

อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐกล่าว

ยินดีที่มีส่วนสำาคัญในการมอบวัคซีน

จากสหรัฐ และภูมิใจที่ ได้มีส่วนร่วม

สนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึง

การจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส 

ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐว่า การจัดสรร

ข้ึนอยู่กับกรมควบคุมโรคที่จะจัดสรรให้

ทั่วประเทศ โดยสิ่งที่ต้องเร่งดำาเนินการ

ภายใน 2 สัปดาห์นี้ คือการฉีดวัคซีน 

ซึ่งได้กำาชับให้นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดและสำานักงานควบคุมโรคทั่ว

ประเทศ เร่งปิดเกมในคนที่ยังไม่ได้ฉีด

เข็ม 1 ที่มีอยู่ 2 ประเภทคือ รอวัคซีน

ต้องการเช่นไฟเซอร์ และโมเดอร์นา 

ทั้งที่ ไม่ควรรอ จึงขอให้ทิ้งวัคซีนที่จอง

ไว้ก่อน แล้วมารับของรัฐบาลอย่าไปรอ 

แล้วค่อยไปหาวิธีขอคืนวัคซีนที่จองไว้ 

เช่น อาจเป็นส่วนลดจากโรงพยาบาล

เอกชน คนที่จองโมเดอร์นาไปแล้วยัง

ไม่ได้ให้มาบอกจะจัดวัคซีนไฟเซอร์ให้

ถามว่า สธ.จะเจรจากับสมาคม

โรงพยาบาลเอกชนให้ใช่หรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า ไม่เจรจา ขอให้มาฉีดเอง 

ซักว่าหมายถึงจะเจรจาเรื่องการ

ชดเชย หากทิ้งวัคซีนที่จองไว้แล้วมารับ

ของรัฐ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีชดเชย 

หรือไปเจรจาเพ่ือขอคืนเงินอะไรให้ 

ไม่มี เพราะไม่ใช่หน้าที่ แต่หมายถึงว่า

ใครจองไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะได้ฉีดเม่ือ

ไหร่จากโรงพยาบาลเอกชน ขอให้มา

ฉีดของรัฐ เพราะเคยบอกไปแล้วว่าไม่

ต้องจอง 

ถามว่าในสิ้นเดือน พ.ย.นี้จะฉีด

วัคซีนได้ตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส 

หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า วันนี้ฉีด

วัคซีนทะลุไป 90 ล้านโดส และส้ิน

เดือนนี้ตัวเลขคงใกล้เคียงแล้ว เห็นได้

ว่าความสามารถในการฉีดวัคซีนได้วัน

ละล้านเข็มสบายมาก แต่ตอนนี้ฉีดน้อย

ลง เพราะคนฉีดไปเยอะ และที่ฉีดน้อย

ส่วนใหญ่ห่างไกลข้อมูล ได้ส่ังการผู้ที่

เกี่ยวข้องไปสำารวจและเร่งดำาเนินการ

แล้ว และตอนนี้กำาลังเร่งเพื่อให้ฉีดเข็ม 

3 ให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้มีผลต่อการ

ผ่อนคลายมาตรการให้มากที่สุด 

รองนายกฯ กล่าวว่า ในการ

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 26 พ.ย.นี้ 

จะหารือเพื่อผ่อนคลายมาตรการให้ได้

มากที่สุด แต่ขอให้ดูสถานการณ์ เช่น 

ในยุโรป ที่กลับมาล็อกดาวน์อีกคร้ัง 

ส่วนสถานการณ์ของบ้านเราเร่ิมนิ่ง

แล้ว และอยากให้นิ่งไปให้นานที่สุด เรา

ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

“เรื่องที่กลุ่มผู้ประกอบการสถาน

บันเทิงต้องการให้ผ่อนคลายเร็วข้ึน จะ

มีการหารือกันในที่ประชุม ศบค.ชุด

ใหญ่ เราจะพยายามหามาตรการที่ดี

ที่สุด และให้ความสำาคัญกับเรื่องความ

ปลอดภัยของประชาชนส่วนใหญ่ให้

ได้ มาจนถึงขณะนี้สามารถผ่อนคลาย

มาตรการไปได้มากแล้ว และเห็นใจ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยเช่นกันตอน

นี้มีตัวกรองเรื่องความเสี่ยงคือการ

ฉีดวัคซีน โดยการทยอยฉีดเข็ม 3 ไป

ได้เร่ือยๆ ขณะเดียวกันขอให้ทุกคน

ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาแม้ฉีดวัคซีน 3 

เข็มแล้ว” รองนายกฯ กล่าว

เร่งเป้าวัคซีน 100 ล.โดส

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต                                                 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประ                                              

ธานการประชุมสำานักงานปลัดกระ 

ทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคนอกสถานที่คร้ังที่ 1 ประจำา

ปีงบประมาณ 2565 

นพ.เกียรติภูมิกล่าวตอนหนึ่งว่า 

ได้ย้ำานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและ

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลทุกแห่งให้จัด

ทีมฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุก เพ่ือเร่งรัด

การฉีดวัคซีนในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด

เตียง และขยายการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่ม

แรงงานต่างด้าว พร้อมให้จัดกิจกรรม

รณรงค์สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด-

19 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-5 ธ.ค.2564 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส 

เพิ่มความครอบคลุมวัคซีนให้ถึง 70% 

ของประชากร ซึ่งจะช่วยควบคุมการ

แพร่ระบาด และทำาให้เราสามารถเดิน

หน้าเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย 

วันเดียวกัน สหภาพคนทำางาน

บันเทิงร่วมกับกลุ่มนักดนตรีมี เสียง

จำานวน 10 คน ชุมนุมบริเวณแยก

สวนมิสกวัน โดยตั้งเครื่องดนตรีเพื่อ

แสดงออกคัดค้านคำาสั่ง ศบค.ที่ให้เลื่อน

เปิดสถานบันเทิงไปวันที่ 16 ม.ค.65 

โดยขอให้เปิดวันที่ 1 ธ.ค. เนื่องจาก

ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ นายสม

พาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำานักงานปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนมารับ

หนังสือดังกล่าว

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

ยืนยันว่า นายกฯ กำาลังให้ ศบค.เร่ง

พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่ง

ฝ่ายผู้ประกอบการต้องร่วมมือร่วมรับ

ผิดชอบ เน้นเรื่องการป้องกันการแพร่

ระบาด การฉีดวัคซีน มาตรการของ

สถานประกอบการ การขึ้นทะเบียน เร่ง

เปิดให้เร็วขึ้น 

ด้าน พญ.สุนัยนา กิจเกษตร

ไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิว

ติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย แจ้งว่า 

วันที่ 23 พ.ย. สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติเพิ่มแหล่ง

ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาสำาหรับ

วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาแล้ว ซึ่งจะ

ทำาให้บริษัทซิลลิคสามารถนำาเข้าวัคซีน

โควิด-19 โมเดอร์นางวดถัดไปจำานวน 

1.4 ล้านโดส จากแหล่งผลิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยจะเริ่มทยอยนำาเข้า

ในช่วงประมาณปลายเดือน พ.ย.ถึง

ต้นเดือน ธ.ค.นี้ โดยเม่ือเข้ามาแล้ว

จะส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรมและ

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนต่อไป ทำาให้

ยอดรวมการส่งมอบวัคซีนทั้งหมดในปี 

2564 รวมจำานวน 1.9 ล้านโดส. 
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

NUGคุยขายพันธบัตรได้208ล้าน

‘ชอน ดูฮวาน’ อดีตผู้นำาเกาหลีใต้ถึงแก่อสัญกรรม

โซล • อดีตประธานาธิบดีชอน ดูฮวาน อดีตผู้นำาเผด็จการ

เกาหลีใต้ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน ด้วย

วัย 90 ปี รายงานเอเอฟพีและรอยเตอร์อ้างการเปิดเผยของ 

มิน จุงกี ผู้ช่วยคนสนิทของอดีตผู้นำาเผด็จการรายนี้ ว่า ชอน 

ดูฮวานซึ่งเป็นมะเร็งและสุขภาพทรุดโทรม เสียชีวิตท่ีบ้านของ

เขาในกรุงโซลเมื่อเช้าวันเดียวกัน อดีตผู้บัญชาการทหารราย

นี้ขึ้นสู่อำานาจจากการก่อรัฐประหารเมื่อปี 2522 ภายหลังการ

ลอบสังหารปัก ชองฮี เขาเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระหว่าง

ปี 2523-2531 โดยปกครองด้วยกฎเหล็กและปราบปรามฝ่าย

ค้านอย่างรุนแรง รวมถึงอยู่เบื้องหลังคำาสั่งให้ทหารสังหารหมู่ผู้

ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่เมืองควังจูเมื่อปี 2523 ซึ่งตัวเลข

ทางการระบุว่ามีคนเสียชีวิตหรือสูญหายราว 200 คน ชอน

ถูกพิพากษาเมื่อปี 2539 ว่ามีความผิดฐานกบฏและถูกตัดสิน

ประหารชีวิต แต่ต่อมาเขาได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดี 

โนห์ แทวู อดีตประธานาธิบดีที่ร่วมก่อรัฐประหารกับเขา ถึงแก่

อสัญกรรมด้วยวัย 88 ปีเมื่อ 1 เดือนก่อน

ฮ่องกงจำาคุกนักเคลื่อนไหวหนุ่ม 3 ปี 6 เดือน

ฮ่องกง • ศาลฮ่องกงตัดสินจำาคุก 3 ปี 6 เดือน โทนี ชุง วัย 

20 ปี นักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย เมื่อวันอังคารที่ 

23 พฤศจิกายน หลังเมื่อต้นเดือนท่ีผ่านมาเขายอมรับผิดฐานแบ่ง

แยกดินแดนตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติและข้อหาฟอก

เงิน ชุงเป็นผู้ถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายนี้ของฮ่องกงที่อายุน้อย

ที่สุด ก่อนหน้านี้ชุงเป็นแกนนำากลุ่ม “สติวเดนต์ โลคอลลิซึม” 

กลุ่มเล็กๆ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 5 ปีก่อน ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษา

ในฮ่องกงออกมาร่วมเรียกร้องให้ฮ่องกงเป็นเอกราชจากจีน เจ้า

หน้าที่กล่าวหาชุนว่ายังดำาเนินกิจกรรมของกลุ่มนี้ โดยได้รับ

ความช่วยเหลือจากนักเคลื่อนไหวต่างชาติ และมีการเชิญชวน

บริจาคให้กลุ่มผ่านทางเพย์พาล ที่ทำาให้เขาโดนดำาเนินคดีข้อหา

ฟอกเงิน อัยการระบุว่า กลุ่มของชุงโพสต์ทางโซเชียลมีเดีย

มากกว่า 1,000 โพสต์ ด้วยข้อความเช่น “กำาจัดกฎอาณานิคม

คอมมิวนิสต์จีน” และ “สร้างสาธารณรัฐฮ่องกง” บางโพสต์เกิด

ขึ้นก่อนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ

ตำารวจดัตช์จับคนก่อเหตุไม่สงบคืนที่ 4

ซโวลเลอ • ตำารวจดัตช์เผยเมื่อวันอังคารว่า จับผู้ก่อเหตุอย่าง

น้อย 21 รายในคืนที่ 4 ที่มีการก่อเหตุความไม่สงบของกลุ่ม

คนที่ต่อต้านมาตรการควบคุมไวรัสโคโรนาของรัฐบาล แม้

สถานการณ์ทั่วไปจะไม่เกิดเหตุรุนแรง โดยมีกลุ่มเล็กๆ ที่สร้าง

ปัญหาในเมืองซโวลเลอ, โกรนิงเงิน และโรเซนดาล ตำารวจ

ท้องถิ่นเมืองซโวลเลอโพสต์ทางทวิตเตอร์ว่า จับกุม 13 คนที่

วางแผนจะก่อจลาจล สถานีโทรทัศน์อาร์ทีแอลรายงานผู้ต้อง

สงสัยถูกจับฐานครอบครองดอกไม้ไฟ, ไม่เชื่อฟังคำาสั่งตำารวจ

และไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน สำานักข่าวเอเอ็นพีรายงาน

มีผู้ โดนจับ 8 คนที่เมืองโรเซนดาล โดย 3 คนโดนข้อหาจุด

ไฟเผา.

กรุงเทพฯ • รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (เอ็นยูจี) ที่เป็นรัฐบาลเงาของ 

เมียนมา ประกาศเมื่อวันอังคารว่าสามารถระดมเงินได้ถึง 6.3 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 208.4 ล้านบาท จากการขายพันธบัตรวันแรกใน

เวลาไม่ถึง 12 ช่ัวโมงเมื่อวันจันทร์ สำาหรับใช้เป็นทุนสนับสนุน “การ

ปฏิวัติ” โค่นล้มระบอบทหาร 

รายงานของสำานักข่าวรอย

เตอร์และสื่อท้องถิ่นของเมียนมา

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 

2564 อ้างคำากล่าวของตัวแทน

รัฐบาลเงาเอ็นยูจี ซ่ึงเป็นกลุ่ม

พนัธมติรฝา่ยคา้นจากการจบัมอืกนั

ของกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตย, 

กองกำาลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และ

สมาชิกในรัฐบาลพลเรือนของ

นางอองซาน ซูจี ที่ โดนทหารก่อ

รัฐประหารยึดอำานาจเมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ พันธบัตรที่เอ็นยูจีออก

ขายเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์เป็น

พันธบัตรระยะ 2 ปี โดยส่วนใหญ่

ขายให้แก่ชาวเมียนมาที่อยู่ต่าง

แดน มีมูลค่าตั้งแต่หน่วยละ 100 

ดอลลาร์, 500 ดอลลาร์, 1,000 

ดอลลาร์ และ 5,000 ดอลลาร์ 

เอ็นยู จี กล่ าวว่ า  แม้ ว่ า

พันธบัตรของพวกเขาจะไม่ก่อราย

ได้ที่เป็นดอกเบี้ยแก่ผู้ถือครอง แต่

ใน 3 ชั่วโมงแรกก็สามารถขายได้

ถึง 3 ล้านดอลลาร์ และภายใน

เวลาไม่ถึง 12 ชั่วโมง ตั้งแต่ 14.00 

น.ถึงเที่ยงคืนของวันจันทร์ ยอด

ขายพันธบัตรก็สูงถึง 6.3 ล้าน

ดอลลาร์ รอยเตอร์กล่าวว่า เอ็นยู

จีตั้งเป้าหมายโดยรวมไว้ที่ 1,000 

ล้านดอลลาร์

สำานักข่าวอิรวดีอ้างแถลง 

การณ์ของเอ็นยูจีท่ีเผยแพร่ผ่าน

สถานีโทรทัศน์เสียงประชาชน (พี

วี ทีวี) ของรัฐบาลเงา เมื่อเช้าวัน

อังคารว่า ความสนใจระดับสูงต่อ

การขายพันธบัตรของเอ็นยูจีย่ิงเป็น

ข้อพิสูจน์เพ่ิมเติมว่า ความปรารถนา

ของประชาชนท่ีจะถอนรากถอนโคน

เผด็จการน้ันมีมากมายมหาศาล

ดร.ซาซา โฆษกของเอ็นยูจี 

กล่าวในเฟซบุ๊กว่า จากสิ่งนี้ตัวเขา

ได้ประจักษ์ถึงความกระตือรือร้น

ของประชาชนในการทำาลายกอง 

ทัพฟาสซิสต์ให้สิ้นซาก

โฆษกของรฐับาลเมยีนมายงั

ไมม่ปีฏกิริยิาตอ่คำาประกาศของเอน็

ยูจี รัฐบาลทหารประกาศให้เอ็นยูจี

เป็นกลุ่มนอกกฎหมาย โดยระบุว่า

เป็นขบวนการ “ก่อการร้าย” 

เอน็ยจูยีงัไม่ไดเ้ปดิเผยวา่จะ

นำาเงินกองทุนนี้ ไปใช้อย่างไร พวก

เขากล่าวว่า ผู้ซื้อพันธบัตรจ่าย

เงินผ่านการทำาธุรกรรมระหว่าง

ประเทศเขา้บญัชธีนาคารบญัชหีนึง่

ในสาธารณรัฐเช็ก 

พลเมอืงเมยีนมาวยั 27 ป ีที่

ปฏิเสธการเปิดเผยตัวตนเนื่องจาก

ห่วงความปลอดภัย บอกว่า เธอ

ลงทนุซือ้พนัธบตัรไป 500 ดอลลาร ์

แต่ก็ไม่คาดหวังว่าจะได้เงินคืน

หลังครบ 2 ปี “เราซ้ือมันเพราะ

เราต้องการลงขันช่วยการปฏิวัติ” 

เธอกล่าวกับรอยเตอร์

กลุ่มฝ่ายค้านเมียนมาหวัง

ขัดขวางความพยายามของกองทัพ

ในการยึดกุมอำานาจด้วยการปลุก

เร้าชาวเมียนมาอย่าได้จ่ายภาษี 

และให้เข้าร่วมการประท้วง, การ

รณรงค์อารยะขัดขืน และการคว่ำา

บาตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ 

รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล 

อ ูทนิ ทนุ นาย รฐัมนตรดีา้น                                                      

การวางแผน, การเงิน และการลงทุน                                                

ของเอ็นยูจี เรียกร้องชาวเมียนมา

ทั้งในประเทศและในต่างแดนให้

เข้าร่วมการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อ

ช่วยให้การปฏิวัติประสบชัยชนะ 

การซื้อพันธบัตรคือ 1 ใน 3 วิธี

การที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิวัติ 

นอกเหนือจากการซ้ือสลากชิงโชค

และจา่ยภาษีโดยสมคัรใจแกเ่อน็ยจูี

หากไม่นับการใช้จ่ายทาง

ทหาร เอ็นยูจีหวังว่าจะระดมเงิน

ได้อย่างน้อย 800 ล้านดอลลาร์

มาใช้สนับสนุนด้านสังคมและ

มนุษยธรรม รวมถึงการดูแลสุข 

ภาพ, การศึกษา, สวัสดิการสังคม 

และเป็นเงินทุนสำาหรับทหารและ

ตำารวจที่แปรพักตร์.

โซเฟีย • เกิดเหตุไฟไหม้ลุก

ท่วมรถบัสทางใต้ของเมืองหลวง

บัลแกเรียเม่ือเช้ามืดวันอังคาร 

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 45 คน 

โดยมีเด็กตายจากอุบัติเหตุครั้ง

นี้ 12 คน ผู้ โดยสารบนรถบัสคัน

นี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวนอร์ทมา

ซิโดเนีย

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานว่า เจ้าหน้าที่บัลแกเรียยัง

ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่เกิดไฟไหม้

รถบัส โดยรถบัสคันนี้ชนกับราว

กั้นของถนนทั้งก่อนและหลังเกิด

ไฟไหม้ 

อุบัติ เหตุกับรถบัสคันนี้

ไม่มียานพาหนะคันอื่นเกี่ยวข้อง 

เกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 02.00 น. 

วันอังคารตามเวลาท้องถิ่น บน

ทางหลวงห่างจากทางใต้ของ

กรุงโซเฟียของบัลแกเรียราว 40 

กิโลเมตร 

สตานีเมียร์ สตาเนฟ ผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติบัลแก 

เรีย เผยกับสถานีโทรทัศน์บีทีวีว่า 

ไฟไหม้รถบัสทำาให้มีผู้เสียชีวิต 45 

คน จากผู้ โดยสารบนรถทั้งหมด 

52 คน ผู้เสียชีวิต 12 คนอายุไม่

ถึง 18 ปี

นิโคเลย์ นิโคลอฟ อธิบดี

กรมความปลอดภัยจากไฟไหม้

และป้องกันภัยพลเรือน สังกัด

กระทรวงมหาดไทยบัลแกเรีย 

เผยกับบีเอ็นที สถานี โทรทัศน์

สาธารณะของบัลแกเรีย ว่าผู้

โดยสารบนรถบัสคันนี้รอดชีวิต 

7 คน พวกเขาโดนไฟไหม้ร้าย

แรง ส่งรักษาตัวในโรงพยาบาล

ที่กรุงโซเฟีย 

บอริสลาฟ ซาราฟอฟ ผู้

อำานวยการสำานักสอบสวนบัลแก 

เรีย เปิดเผยว่า มีรถบัส 4 คัน

จากบริษัทท่องเที่ยวของนอร์ทมา

ซิโดเนีย เดินทางจากตุรกีเข้ามา

บัลแกเรียเมื่อค่ำาวันจันทร์ 

บูจาร์ ออสมานี รัฐมนตรี

ต่างประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย 

กล่าวว่า รถบัสที่ประสบอุบัติเหตุ

กำาลังเดินทางกลับกรุงสโกเปีย 

หลังจากไปเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์ที่

นครอิสตันบูล

สเตฟาน ยาเนฟ รักษา

การนายกรัฐมนตรีบัลแกเรีย 

และบอยโก รัชคอฟ รัฐมนตรี

มหาดไทย เดินทางไปที่ เกิด

อุบัติเหตุกับรถบัสคันนี้เมื่อเช้า

วันอังคาร รัชคอฟเผยกับผู้สื่อ

ข่าวในที่เกิดเหตุว่า เป็นภาพที่

น่ากลัวที่ ไม่เคยเห็นมาก่อน ผู้

โดยสารที่เสียชีวิตถูกไฟไหม้จน

เป็นเถ้า.

ไฟไหม้รถบัสในบัลแกเรียเสียชีวิต45คน

รถบัสไหม้ • ซากรถบัสที่ไฟไหม้วอดทั้งคันบนทางหลวงใกล้กรุงโซเฟียของบัลแกเรียเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ทำาให้ไฟคลอกผู้ โดยสารบน

รถที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวนอร์ทมาซิโดเนีย เสียชีวิต 45 คน.

ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระ 

ทรวงกำาหนดขนาด ลักษณะ และสี ของแผ่นป้าย

ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ

และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสำาหรับรถยนต์

นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่

ต้องการหรือเป็นที่นิยม อาจมีตัวอักษรประจำาหมวดมากกว่า 

2 ตัวอักษร หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ก็ได้ เพื่อ

ให้การกำาหนดตัวอักษรประจำาหมวดมีความหลากหลายและ

เหมาะสมยิ่งขึ้น  

สำาหรับการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะแผ่นป้ายทะเบียน

ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในกฎกระทรวง

กำาหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และ

การแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการ

เสียภาษีประจำาปี 2554 โดยกำาหนดให้แผ่นป้ายทะเบียนรถ

แบ่งออกเป็น 2 บรรทัดดังนี้คือ บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยตัว

อักษรประจำาหมวดตัวที่ 1 ตัวอักษรประจำาหมวดตัวที่ 2 และ

หมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก บรรทัดที่ 2 เป็นตัวอักษร

แสดงชื่อกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่จดทะเบียน 

ที่

ตรึงน้ำามัน

เรื่องการแก้ไขปัญหาราคาน้ำามัน                                                    

ที่ตึกไทยคู่ฟ้า โดยมี พล.อ.ประ 

วิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี, นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์

มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รมว.พลังงาน, นายอนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุข, นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พาณิชย์, นายศักดิ์

สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง เข้าร่วมหารือ โดย

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

จากนั้นนายสุพัฒนพงษ์

เปิดเผยผลการหารือว่า ขณะ

นี้รัฐบาลยังชดเชยราคาน้ำามัน

อยู่ ส่งผลให้มีราคาต่ำากว่า 30 

บาทต่อลิตร และปัจจุบันราคา

อยู่ที่  28 บาทต่อลิตร และ

พรุ่ ง นี้ ร าคาน้ำ า มั นจะลดลง

อีก หลังจาก ปตท.ประกาศลด

ราคาน้ำามัน คาดว่าจะส่งผลให้

สถานีบริการรายอื่นลดลงตาม

ไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยังต้อง

จับตาสถานการณ์ โลก ภาย

หลังประเทศมหาอำานาจ อาทิ 

สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และ

อินเดีย นำาน้ำามันสำารองออกมา

ใช้ ส่งผลให้ประเทศกลุ่มโอเปก

รู้สึกขุ่นเคือง จึงต้องจับตาดูการ

ประชุมของกลุ่มโอเปกที่อาจมี

การทบทวนเรื่องกำาลังการผลิต

ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้

“ไทยเราก็น่าจะเห็นราคา                                               

น้ำามันลิตรละ 28 บาทกลางๆ                                               

ต่อไป แต่ยังต้องติดตามสถาน                                             

การณ์ของกลุ่มประเทศมหา 

อำานาจเกี่ยวกับการเอาน้ำามัน

สำารองออกมาใช้จ่ายด้วย หาก

สามารถกดดันราคาให้ลดลงได้

อีก เราก็จะได้ประโยชน์ในส่วน

นี้” นายสุพัฒนพงษ์ระบุ
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15กีฬา

‘บ๊ิกป้อม’ แจ้ง ครม.กฎหมายสารต้องห้ามกีฬาเสร็จแล้ว  

ไทยโพสต์ • รายงานข่าวจากทำาเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ได้รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญ 

ญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล ว่าขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้

แก้ไขเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการส่งไปให้องค์กรต่อต้านการใช้สาร

ต้องห้ามโลก หรือวาดา ตรวจสอบเนื้อหา หากเขาไม่มีข้อท้วง

ติง จะมีการส่งกลับมาให้ ครม.เพื่อพิจารณา และเสนอสภาต่อไป 

โดยก่อนหน้านี้องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือวาดา 

ได้ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ว่า ประเทศไทย 

อินโดนีเซีย และเกาหลีเหนือ ทำาผิดกฎเรื่องสารต้องห้ามเกี่ยวกับ

นักกีฬา เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎของวาดา ที่ต้องการให้แยก

หน่วยงานตรวจสารกระตุ้นเป็นอิสระ ส่งผลให้ไทยไม่สามารถ

จัดแข่งขันระดับนานาชาติทั้งระดับภูมิภาค ทวีป หรือระดับโลก, 

บุคลากรไม่มีสิทธ์ิร่วมคณะกรรมการบอร์ด หน่วยงานการกีฬาต่างๆ 

และการแข่งระดับนานาชาติ แม้จะลงแข่งได้ แต่จะไม่ให้ใช้ธง 

ชาติไทย

ประธานเอเชียนทัวร์ชื่นชมความอดทนของสมาชิก

ภูเก็ต • โชว์ มิน ตัน ประธานเอเชียนทัวร์ยกย่องสมาชิกสำาหรับ

ความอดทนหลังจากผ่านไป 2 ปีที่ยากลำาบาก ก่อนที่เอเชียนทัวร์

จะกลับมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ในรายการบูลแคนยอน ภูเก็ต แชม

เปียนชิพ ที่ใช้แคนยอนคอร์สเป็นสังเวียน “สัปดาห์นี้จะช่วยให้

เราเริ่มต้นกระบวนการในการจบฤดูกาลของเราในที่สุด ตามช่วง

เวลาที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรา แต่ที่สำาคัญกว่านั้น มัน

จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้น เอเชียน                 

ทัวร์ ไม่มีการเล่นแม้แต่รายการเดียวหลังจากจบการแข่งขัน

มาเลเซีย โอเพ่น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2020 และเราต่างก็เผชิญ

กับความไม่แน่นอนเกือบ 19 เดือน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตอนนี้

เรายังคงเผชิญกับการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แต่เราพบว่า

เราไม่เพียงแต่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เท่านั้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์

ของทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของเราอีกด้วย เมื่อทัวร์เข้า

ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับ แอลไอวี 

กอล์ฟ อินเวสต์เมนต์ส ที่นำาโดย เกร็ก นอร์เมน จะมีรายการใหม่

เกิดขึ้น 10 รายการ แต่ละรายการมีเงินรางวัลมากกว่า 1 ล้าน

เหรียญสหรัฐ การเป็นหุ้นส่วนครั้งใหม่นี้จะช่วยให้ช่วงพักฟื้นและ

มีเสถียรภาพตามมาด้วยการเติบโตอย่างมีนัยสำาคัญ” 

สอยคิวจัดสนุกเกอร์หญิงชนะแชมป์ประเทศไทย

ไทยโพสต์ • “บิ๊กฮง” สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียด

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่สมาคมกีฬาบิลเลียดได้ทำาโปร                                                              

แกรมการแข่งขันสนุกเกอร์-บิลเลียดและพูล มาตลอด 3 เดือน

เต็ม ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนี้ ซึ่งนักกีฬาต้องประ 

ลองติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสนุกเกอร์ไทยแลนด์ แรง 

กิ้ง 7 รายการ, สนุกเกอร์เยาวชน ประเทศไทย, พูล 9 ลูก ชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย และบิลเลียดชิงแชมป์ประเทศไทย โดย

การจัดการแข่งขันติดๆ กันทุกรายการก็ทำาเพื่อนักกีฬาทุกคนได้มี

การแข่งขันมีรายได้ ซึ่งกีฬาอื่นๆ หลายสมาคม ตลอด 2 ปี ยัง

ไม่มีการจัดการแข่งรายการใดเลย แม้แต่ชิงแชมป์ประเทศไทย 

เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำาให้ต้อง

หยุดทุกอย่าง แต่สมาคมกีฬาบิลเลียดมีมาตรการการป้องกันอย่าง                                                                                

เข้มงวดทุกอย่าง แม้แต่ไม่มีผู้ชมเราก็ยังจัดให้มีการแข่งขัน ซึ่งทุก

สิ่งทุกอย่างเราทำาเพื่อวงการสอยคิวให้พัฒนาไปได้ด้วยดี “ล่าสุด

สมาคมเตรียมจัดการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงชนะเลิศแห่งประ 

เทศไทย ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 64 ที่ห้องแข่งขันสมาคม

กีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ราชมังคลากีฬาสถาน ภายในการ

กีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก โดยรายการนี้ ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจะคัดเลือกนักสนุก 

เกอร์หญิงให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการระดับ

นานาชาติในปีหน้าด้วย”

เจ็ตสกี โปรทัวร์ตรวจโควิดกว่า 800 คนผลเป็นลบ 

ชลบุรี • ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021” 

สนามที่ 2 ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 

20-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี โดยการรักษามาตรการด้านสาธารณสุขในการจัด 

การแข่งขันยังเข้มข้น ประสบผลสำาเร็จไปด้วยดี นักกีฬาและเจ้า

หน้าที่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 800 คน ให้ความร่วมมือใน

มาตรการเป็นอย่างดีในการตรวจหาเชื้อ มีผลเป็นลบทั้งหมด ถือ

เป็นการจัดการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียน

กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโรงแรม ร้านอาหาร ในพื้นที่

จัดการแข่งขันเมืองพัทยาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ซึ่งนายวุฒิ

ศักด์ิ เร่ิมกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าว

ว่า “หลังจากท่ีรัฐบาลให้เปิดประเทศ ทางเมืองพัทยาเองก็ได้เตรียม

พร้อมท่ีจะจัดกิจกรรมกีฬาเต็มรูปแบบ ซ่ึงการจัดการแข่งขันศึกเจ็ต

สกีชิงแชมป์ประเทศไทย “เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021” นี้ ถือเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำาให้การท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม ร้านอาหาร 

ในพื้นที่จัดการแข่งขันเมืองพัทยาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ถือ

เป็นการเปิดเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบในรูปแบบนิวนอร์มอล”   

‘พชรพัชร์-กันตพัฒน์’ แชมป์รถคาร์ทโตโยต้า อายุ 9, 10 ปี   

กรุงเทพฯ • โครงการ “ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรน

นิ่ง 2021” ปีที่ 20 เมื่อวันที่ 20-21 พ.ย. ที่สนามคาร์ท ดอทเน็ต 

อาร์ซีเอ ที่เป็นความร่วมมือของ 2 พันธมิตรหลัก ได้แก่ บริษัท โต

โยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำากัด 

(มหาชน) พร้อมพันธมิตรท่ีร่วมสร้างกิจกรรมการฝึกอบรมรถคาร์ท

สำาหรับเยาวชนอายุ 8-11 ปี โดยกิจกรรมในวันแรกได้สอนให้

เยาวชนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีในเรื่องเครื่องหมายจราจรและกฎ

จราจร และภาคปฏิบัติในการเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของรถโก

คาร์ท ซึ่งกิจกรรมในวันที่สอง ทางโครงการยังเน้นในเรื่องของการ

ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 

โดยผลการเรียนรู้ทดสอบจับเวลาในแต่ละกลุ่มอายุ มีดังนี้ รุ่นอายุ 

9 ปี แชมป์ เด็กชายพชรพัชร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ ทำาเวลาได้ 34.358 

วินาที, ที่ 2 เด็กชายณดล อิ่มจิตรปัญญา 35.102 วินาที, ที่ 3 เด็ก

ชายกฤชท์ ไทยชาติ 35.785 วินาที, ที่ 4 เด็กชายธนัช ฮั่นตระกูล 

36.116 วินาที, ที่ 5 เด็กชายพิสิษฐ์ วิสุทธิรานนท์ 36.302 วินาที, 

รุ่นอายุ 10 ปี แชมป์ เด็กชายกันตพัฒน์ นรินทร์สุขสันติ 36.073 

วินาที, ที่ 2 เด็กชายชัฒช์ชนันท์ สำาราญราษฎร์ 36.074 วินาที, ที่ 

3  เด็กชายฐาวรุฒ จิวัฒน์ธนากุล 36.735 วินาที, ที่ 4 เด็กชาย

กฤชคุณ เชาว์สิทธิเดช 36.819 วินาที, ที่ 5 เด็กชายกฤตธเนศ์ 

เจริญดีทรัพย์สิริ 37.997 วินาที. 

ไทยชนะทั้งชายหญิง

ศึกเทนนิสเอเชียยู12

แก้วเผยสเปก

นายกคนใหม่

ส.มวยสากล

สองล้อทัวร์ออฟไทยแลนด์สุดคึกคัก

‘เลวานดอฟสกี’ลุ้นยอดเยี่ยมฟีฟ่า2ปีซ้อน

คาซัคสถาน • การแข่งขันเทนนิส

ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประเภททีม                                                 

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ “ไอ                                                

ทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อัน 

เดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น ไฟนอลส์ 

2021” ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศ

คาซัคสถาน เมื่อค่ำาวันที่ 22 พ.ย.

2564 เป็นวันแรก โดยทีมไทยได้

รับเกียรติจาก เรือเอกชัชวรรณ สา                                                   

ครสินธ์ุ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-                                                    

ซุลตัน และนายวงศกร ชัยชนะ เลขา                                                                  

นุการเอกเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-

ซุลตัน ได้เดินทางมาให้กำาลังใจแก่                                                                 

คณะเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยด้วย

การแข่งขันครั้งนี้ ทีมชาย

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มเอและบี) 

ทีมหญิง 2 กลุ่ม (กลุ่มเอและบี) 

ใช้ระบบการแข่งขันพบกันหมดใน

กลุ่ม เพื่อจัดอันดับ 1-4 โดยทีมที่

ร้ังอันดับ 1 และ 2 ของกลุ่ม ได้ผ่าน                                                      

เข้ารอบรองชนะเลิศ (1 เอ จะพบ  2 

บี และ 2 เอ จะพบ  1 บี) ส่วนทีมที่

ได้อันดับ 3 และ 4 ของแต่ละกลุ่ม 

แข่งขันรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไป

ผลการแข่งขันนัดแรก ทีม

ชายไทย (กลุ่มเอ) ประกอบด้วย กานต์

ธัช สุรฤทธ์ิโยธิน, ปังยะ ผลพิรุฬห์ และ

แพทริก แค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน 

เอาชนะ ทีมจอร์แดน 2-1 คู่ (เดี่ยว

มือ 2 ปังยะ ชนะ ทาลาล ชาทารา                                               

6-0, 6-2, เด่ียวมือ 1 กานต์ธัช แพ้ 

อามีร์ จาเบอร์ 4-6, 3-6 และประ 

เภทคู่ ปังยะ-กานต์ธัช ชนะ ทาลาล 

ชาทารา-อามีร์ จาเบอร์ 6-3, 6-0

ทีมหญิงไทย (กลุ่มเอ) ประ 

กอบด้วย ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา, 

จิณห์นิภา ตราชูวณิช และพิชญาภัค 

ศรีมุกข์ ชนะ ปากีสถาน 3-0 คู่ (เด่ียว

มือ 2 จิณห์นิภา ชนะ ซาจิด ลาลารุข 

6-0, 6-0, เด่ียวมือ 1 ณัฐรดา ชนะ ซู

ไรชา นูร์ 6-0, 6-2 และประเภทคู่ 

ณัฐรดา-พิชญาภัค ชนะ ซาจิด ลา

ลารุข-ซูไรชา นูร์ 6-0, 6-1 สำาหรับ

การเล่นนัดท่ี 2 วันท่ี 23 พ.ย. ทีม

ชายไทยจะพบคาซัคสถาน ส่วนทีม

หญิงไทยจะพบอุซเบกิสถาน.

โลซานน์ • โรเบิร์ต เลวานดอฟ

สกี มีลุ้นคว้ารางวัลนักฟุตบอล

ยอดเย่ียมแห่งปีของสหพันธ์ฟุตบอล                                                 

นานาชาติ หรือ เบสต์ ฟีฟ่า เมนส์                                               

เพลเยอร์ อวอร์ด หลังมีชื่อติด 

11 คนสุดท้ายเคียงข้างกับ คาริม 

เบนเซมา และจอร์จินโญ

นอกจาก 3 รายชื่อดัง

กล่าวแล้วยังมี ลิโอเนล เมสซี, 

คริสเตียโน โรนัลโด รวมถึงเนย์

มาร์, โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ และคี

เลียน เอ็มบาปเป ที่มีลุ้นที่จะคว้า

รางวัลนี้ ซึ่งมีการประกาศอย่าง

เป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2017 ที่

ผ่านมา

ส่วนรายชื่ออีก 3 คนสุด 

ท้าย ประกอบด้วย เออร์ลิง ฮา

แลนด์, เอ็นโกโล ก็องเต และเค

วิน เดอ บรุยน์

ทางฝั่งนักฟุตบอลหญิงมี 

4 ผู้เล่นของบาร์เซโลนาที่มีชื่อ

เข้ารอบสุดท้าย อาทิ อเล็กเซีย 

ปูเตยาส, เจนนิเฟอร์ เฮอร์ โมโซ, 

ไอตานา บอนมาติ และแคโรไลน์ 

เกรแฮม แฮนเซน

ขณะที่เชลซีที่เมื่อฤดูกาล

ที่ผ่านมาโดนบาร์เซโลนาเอาชนะ

ไปในนัดชิงชนะเลิศ วีเมนส์ แชม

เปียนส์ลีก ก็มีผู้เล่นเข้ารอบมา 

4 คน ประกอบด้วย แซม เคอร์, 

จิ โซยุน, แมกดาลีนา อีริคส์สัน 

และเพอร์นิลล์ ฮาร์เดอร์

ลูซี บรอนซ์ ซึ่งคว้ารางวัล

นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมเมื่อปี

ที่แล้วก็มีชื่อติดโผ เช่นเดียวกับ 

เอเลน ไวต์ เพื่อนร่วมทีมชาติ

อังกฤษ รวมถึง คริสติน ซินแคลร์ 

ที่ ไปได้เหรียญทองโอลิมปิกกับ

แคนาดา และสตินา แบล็กสเตนิ

อัส จากสวีเดน

โธมัส ทูเคิล เป็นตัวเต็งที่

จะคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่ง

ปีหลังพาเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่า แชม

เปียนส์ลีก มาครอง โดยมีคู่แข่ง

คนสำาคัญอย่าง โรเบอร์ โต มาน

ชินี ที่มีผลงานเด็ดคือพาทีมชาติ

อิตาลีคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์

แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 2020

กุนซือคนอื่นๆ ที่มีรายชื่อ

เข้ารอบสุดท้าย ประกอบด้วย ฮัน                                                  

ซี ฟลิก, เป๊ป กวาร์ดิโอลา, อันโต

นิโอ คอนเต, ดิเอโก ซิเอโอเน 

และลิโอเนล สกาโลนี บอสทีม

ฟ้าขาวอาร์เจนตินา

รางวัลสำาหรับนักฟุตบอล

ชายและหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี 

โค้ชและผู้รักษาประตูจะถูกโหวต

โดยกัปตันและโค้ชทีมชาติต่างๆ 

ทั่วโลก รวมถึงการโหวตทางออน 

ไลน์จากบรรดาแฟนและผู้สื่อข่าว

ที่ ได้รับคัดเลือกจำานวนหนึ่งด้วย 

โดยการโหวตจะมีขึ้นในช่วง 22 

พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคมนี้

ผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้ายใน

แต่ละหมวดหมู่นั้นจะได้รับการ

เปิดเผยในช่วงต้นเดือนมกราคม

ปีหน้า ส่วนพิธีมอบรางวัลจะจัด

ขึ้นที่สำานักงานใหญ่ของสหพันธ์

ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ที่ซู

ริก ในวันที่ 17 มกราคม 2565.

กรุงเทพฯ • ร้อยเอกแก้ว พงษ์                                                 

ประยูร ฮีโร่เหรียญเงินกีฬา                                          

โอลิมปิก 2012 ที่กรุงลอนดอน                                                       

อังกฤษ เปิดเผยว่า จากที่ตน 

เองติดตามข่าวว่าสมาคมกีฬา

มวยสากลแห่งประเทศไทยจะ

มีการประชุมใหญ่ โดยมีวาระ

สำาคัญคือการเลือกตั้งนายก

สมาคมคนใหม่ เนื่องจาก นาย

พิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคม

ปัจจุบัน และคณะกรรมการ

บริหารชุดนี้หมดวาระลง โดย

จะจัดการเลือกตั้งในวันที่ 19 

ธันวาคมนี้ ที่โรงแรมเอบีน่า 

เฮาส์ ย่านวิภาวดีนั้น

แก้ว พงษ์ประยูร กล่าว

ว่า การเลือกตั้งนายกสมาคม

กีฬามวยสากลครั้งใหม่นี้ ใน

ความคิดเห็นส่วนตัว ตนก็อยาก

ได้นายกสมาคมท่ีมีความพร้อม

ทุกด้าน ทั้งในด้านการบริหาร

สมาคม ที่จะพัฒนานักมวย

สากลของไทยอย่างเต็มที่ โดย

เฉพาะการส่งไปแข่งขันในระดับ

นานาชาติ และรายการสำาคัญ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริม

ประสบการณ์และกระดูกมวย

ให้นักชกทีมชาติไทย

ที่สำาคัญฮีโร่เหรียญเงิน

โอลิมปิกชาวไทย แก้ว พงษ์

ประยูร ชี้ว่า ตนอยากให้ผู้ที่จะ

เข้ามาเป็นนายกสมาคม นอก 

จากมีความพร้อมทุกด้าน มี

ใจรักมวย รู้เรื่องมวยจริงแล้ว 

ยังต้องมีเวลาทุ่มเทให้กับการ

ทำางานอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะ

ดูแลนักมวยอย่างใกล้ชิด มี

เวลาไปตรวจเยี่ยม ให้กำาลังใจ

นักมวย ทั้งในการฝึกซ้อมและ

การแข่งขัน ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญ 

เป็นขวัญกำาลังใจมากในการ

ไปทำาศึกใหญ่ๆ รายการสำาคัญ 

เพื่อได้เห็นข้อมูลในการพัฒนา

นักมวยโดยตรง ไม่ใช่แค่จาก

การรายงานเท่านั้น

แก้ว พงษ์ประยูร กล่าวอีก

ว่า ได้ติดตามความเคลื่อนไหว

ของนักชกทีมชาติอยู่ เสมอ 

และทราบว่า นายสมชาย พูล

สวัสดิ์ ประธานฝ่ายพัฒนาเทค                                          

นิคสมาคมกีฬามวยสากลฯ ใน

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุ 

บัน ก็มีความพร้อมที่จะเข้ามา

ทำาหน้าที่สำาคัญ นอกจากนั้น

ยังรักกีฬามวย รู้เรื่องมวยจริง 

และมีเวลาอย่างเต็มที่ในการ

ดูแลนักมวยอย่างใกล้ชิด ทั้ง

ตอนซ้อมและแข่งขัน อย่างไร

ก็ตาม ใครจะเลือกใครก็ขึ้นอยู่

กับสโมสรสมาชิกจะตัดสินใจ

อย่างไร ไว้วางใจใคร ไม่ว่าจะ

เป็นนายกสมาคมคนเดิม หรือคน

ใหม่ท่ีขันอาสาเข้ามาทำางาน ตน

ก็เคารพการตัดสินใจของทุก

สโมสรสมาชิกเสมอ. 

ไทยโพสต์ • ศึกสองล้อ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” คึกคักทุก

จังหวัดเตรียมความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจ

ประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

เปิดและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยาน ประเภททีมชาย สเตจที่ 2 ในวัน

ที่ 2 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่ชายหาดแสนสุขลำาปำา จังหวัดพัทลุง 

ขณะที่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ในฐานะชาวจังหวัดตรัง ได้ยืนยันให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

เปิดและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยาน สเตจที่ 4 ในวันที่ 4 ธ.ค.64 เวลา 

09.00 น. ที่สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จังหวัดตรัง

พลเอกเดชา เหมกระศรี                                       

นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูป                                                        

ถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคม

กีฬาจักรยานได้เตรียมจัดการแข่ง 

ขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 

“ทัวร์ ออฟไทยแลนด์ 2021” ชิง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ซึ่งจะแข่งขันระหว่าง

วันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 โดย

ประเภททีมชาย แข่งขันระหว่าง

วันที่ 1-6 ธันวาคม เส้นทางใน

จังหวัดสงขลา-สตูล-นครศรี ธรรม

ราช-ตรัง-พัทลุง ระยะทาง 979.50                                    

กิโลเมตร ส่วนประเภททีมหญิง                                              

แข่งขันระหว่างวันที่ 8-10 ธัน 

วาคม เส้นทางภายในจังหวัดสง                                       

ขลา ระยะทาง 241.10 กิโลเมตร 

ระยะทางรวมทั้งสิ้น 1,220.60 

กิโลเมตร โดยสมาคมในฐานะ

ฝ่ายจัดการแข่งขันก็เดินหน้าเตรียม

ความพร้อมในทุกด้านอย่างเต็มที่ 

เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆ ที่ร่วม

เป็นเจ้าภาพก็มีความพร้อม 100 

เปอร์เซ็นต์

พลเอกเดชากล่าวว่า สำา 

หรับการแข่งขันทัวร์ ออฟ ไทย

แลนด์ 2021 ในประเภททีมชาย

น้ัน จะเร่ิมการแข่งขันต้ังแต่วันท่ี 

1 ธันวาคม จากนั้นก็จะตระเวน                                            

ไปตามเส้นทางในจังหวัดพัทลุง, 

นครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล 

และมาจบการแข่งขันในวันท่ี 6 

ธันวาคม เส้นชัยท่ีบริเวณหน้าพระ 

พุทธมงคลมหาราช บนยอดเขาคอ

หงส์สวนสาธารณะหาดใหญ่ ซ่ึง

เป็นแลนด์มาร์กสำาคัญของอำาเภอ

หาดใหญ่ มีทัศนียภาพสวยงาม

มาก ในขณะท่ีเส้นทางการแข่งขัน

ตลอดท้ัง 6 สเตจ ของทัวร์ ออฟ 

ไทยแลนด์ 2021 ก็ผ่านสถาน

ท่ีท่องเท่ียวสำาคัญของแต่ละจัง 

หวัดไปตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะ

เป็นทะเลสาบสงขลา, เมืองเก่า

สงขลา, ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง, 

หาดปากเม็ง จังหวัดตรัง และ

หาดทุ่งสะโบ๊ะ จังหวัดสตูล เป็น 

ต้น

นายกสองล้อยังเปิดเผยอีก

ว่า การแข่งขันคร้ังน้ี นายพิพัฒน์ 

รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้

เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ

แข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬาจักร                                                   

ยาน ประเภททีมชาย สเตจที่                                                

2 ในวันที่ 2 ธันวาคม เวลา 

09.00 น. ณ ชายหาดแสนสุข

ลำาปำา จังหวัดพัทลุง ขณะเดียว 

กันได้รับแจ้งข่าวล่าสุดจาก นาย

ณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำานวยการ

สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทยจังหวัดตรัง ฯพณฯ ชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภา และประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะชาว

จังหวัดตรัง ได้ยืนยันให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่ง 

ขันและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยาน 

ประเภททีมชาย สเตจที่ 4 ในวัน

ที่ 4 ธันวาคม เวลา 09.00 น. ณ 

สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จังหวัดตรัง. 

เป็นกำ�ลังใจ • มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ สุทองวัน รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด มอบเงิน 2 ล้านบาท ให้แก่คณะ

กรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เพื่อให้กำาลังใจนักกีฬาที่สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมในพาราลิมปิกเกมส์ 

โตเกียว 2020 โดยมี พลตรีโอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับ

มอบ ที่ศูนย์ทดสอบรถยนต์ โตโยต้า บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

การประชุมสมัชชาใหญ่ สภาโอลิมปิกแห่ง

เอเชีย หรือ โอซีเอ ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา วาระสำาคัญคือ 

กัมพูชาได้ลงนามกับโอซีเอ เพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนยูธเกมส์ ปี 2029 ซึ่งถือ

เป็นครั้งแรกที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันใน

ส่วนของโอซีเอ โดยรายการนี้จะมีขึ้นหลังจากกัมพูชา

เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ในปี 2023..••..นอกจาก

นั้น กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ก็ได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมโอซีเอให้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันกีฬา เอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ต

เกมส์ ปี 2025 ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน

ที่จะรับหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ในปี 

2034..••..“บิ๊กฮง” สุนทร จารุมนต ์นายกสมาคม

กีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ลั่นโปรแกรมประลองคิว

แน่นเอี้ยดไม่มีวันหยุด เตรียมจัดการแข่งขัน สนุกเกอร์

หญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ขึ้นระหว่างวันที่ 

3-5 ธันวาคม 2564 ที่ห้องแข่งขันสมาคมกีฬาบิลเลียด

แห่งประเทศไทย ราชมังคลากีฬาสถาน ภายในการ

กีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก รายการนี้จะคัดเลือก

นักสนุกเกอร์หญิงให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขัน

รายการระดับนานาชาติในปีหน้า โดยเปิดรับสมัคร

นักสนุกเกอร์หญิงทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 

พฤศจิกายนนี้..••..กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันกอล์ฟ

สตรีระดับโลก ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 ใน

โอกาสฉลองครบรอบการจัดแข่งขันเป็นปีที่ 15 ฮอนด้า 

และไอเอ็มจี พร้อมจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-13 

มีนาคม 2565 ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา 

จังหวัดชลบุรี ชิงเงินรางวัลรวม 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 53 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวโลโก้พิเศษ

ครบรอบ 15 ปี เพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางสู่ความ

สำาเร็จอันยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของทัวร์นา

เมนต์นี้..••..ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้ว ซึ่งยังไม่รู้จะ

เย็นนานขนาดไหน สายแคมปิ้งที่อยากได้มุมชิลลอง

ไปสัมผัสกับ ฟาร์มออนออน อันแสนอบอุ่นที่รอบล้อม

วิวเขา 360 องศา ทุ่งนาเขียวสบายตา บ้านพักแบบ

ลานกางเต็นท์สไตล์ Canopy ยกระดับจากพื้นเพื่อเพิ่ม

มุมมอง พิกัดบ้านหนองหอน ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน 

จ.เชียงใหม่ สนใจขอไปส่องเฟซบุ๊ก “สถานที่กางเต็นท์ 

ฟาร์มออนออน” หรือ โทร.สอบถาม 06-1564-1946 

หรือ 09-5361-6456..••

      

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao18@gmail.com

วิ่งเป็นนะ • ทอม เบรดี (ซ้าย) ควอเตอร์แบ็กหมายเลข 12 ของแทมปาเบย์ บักคาเนียร์ส พยายามวิ่งทำาระยะด้วยตัวเองในเกมอเมริกันฟุตบอล

เอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 11 คู่มันเดย์ไนต์ ซึ่งบักคาเนียร์สเปิดเรย์มอนด์ เจมส์ สเตเดียม ในแทมปา รัฐฟลอริดา เอาชนะ นิวยอร์ก ไจแอนต์ส 
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

16

กม.ลูก

ควรจัดประชุมร่วมกันระหว่าง กกต.กับ

พรรคร่วมรัฐบาล โดยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพ 

ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมหรือไม่นั้น 

ไม่ทราบ 

“การหารือเพื่อจูนกัน อะไรปรับกันได้

ก็ปรับก่อน เพื่อให้กลมกลืน ประหยัดเวลา

สภา แต่อะไรที่ปรับไม่ได้ก็ให้กรรมาธิการ 

(กมธ.) แก้ไขกันในที่ประชุมร่วมสภา โดย

ทั้งสองร่างดังกล่าวต่างคนต่างไป แต่จะไป

ประกบกันในชั้น กมธ.โดยใช้ร่างของรัฐบาล

เป็นหลัก โดยร่างที่ว่าหมายถึงร่างของ กกต.

เพราะรัฐบาลเสนอเองไม่ได้ อย่างไรก็ตาม 

หากฝ่ายค้านอยากยื่นร่างของตัวเองด้วยเขา

ก็มีสิทธิ์ และ ส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย”

เมื่อถามถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.… กกต.จะส่งให้

รัฐบาลเมื่อใด นายวิษณุกล่าวว่า ร่างดัง

กล่าว กกต.ใหญ่ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่ง

ก็ต้องดำาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเหมือน 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยคาดว่า

กฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะเข้าพิจารณาในสภา

พร้อมกัน คาดว่าเป็นช่วงเดือน ม.ค.2565

ถามว่าหากมีการยุบสภาขณะท่ีกฎ 

หมายลูกเก่ียวกับการเลือกตั้งยังไม่ประกาศ

ใช้ จะทำาให้ยุ่งหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ยุ่ง 

อย่านึกเลย ส่วนจะมีทางออกหรือไม่นั้น อย่า

พูดเลย ได้แต่ภาวนาขออย่าให้มันเกิด ส่วน

ที่มีบางพรรคเตรียมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เข้ามาอีกคร้ังก็แล้วแต่เขา จะยื่นหลายครั้ง

ก็ได้ แต่ยังไม่ทราบว่าจะแก้เรื่องอะไร แต่

ถ้าแก้เรื่องเดียวกันอาจยุ่ง

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ ตอบคำาถามสื่อมวลชน 

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ 

และ รมว.กลาโหม มอบหมายถึงเรื่อง

บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ ว่าเป็นความเห็นของ

พรรคการเมืองที่เสนอเข้าพิจารณาในสภา 

นายกฯ ไม่มีความเห็น แต่หวังจะได้ ส.ส.ที่

มีคุณภาพทำางานเพื่อประชาชนที่เลือกเข้าไป 

ซึ่งขึ้นอยู่กับประชาชนที่เลือก ส่วนเรื่องของ

กฎหมายลูก 2 ฉบับนั้น ที่ยังมีความคิดเห็น

ไม่ตรงกันนั้น นายกฯ ให้เป็นกระบวนการ

ของสภา พรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่าย

ค้าน และ กกต.

เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่เมื่อมีการ

แก้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเสร็จสิ้นจะ

ยุบสภา นายธนกรกล่าวว่า นายกฯ ชี้แจงยัง

ไม่มีแนวคิดในเรื่องนี้ และเมื่อถามถึงข่าวว่า

จะไปสังกัดพรรคไทยสร้างสรรค์ นายธนกร

กล่าวว่า นายกฯ ชี้แจงว่าไม่มีความคิดใน

เรื่องนี้ เป็นเรื่องของการเสนอข่าวจากโซเชียล 

มีเดีย นายกฯ ยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ในฐานะที่พรรค พปชร.เสนอชื่อเป็น 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ในช่วงที่ผ่านมา

นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะ

กรรมการประสานงาน (วิป) พรรคร่วม

รัฐบาล ระบุว่า ในวันที่ 24-25 พ.ย. คณะ

ทำางานวิปรัฐบาลเพื่อพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะนัดประชุม

เพื่อพิจารณาเนื้อหาก่อนเสนอต่อรัฐสภา 

และจะเชิญ กกต.เข้าชี้แจงในรายละเอียด

ต่อร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่อยู่

ระหว่างการรับฟังความเห็น ส่วนกรณีกังวล

ว่าระหว่างกฎหมายลูกไม่แล้วเสร็จอาจยุบ

สภานั้น หากเกิดจริง ครม.อาจนำาร่างแก้ไข

ของ กกต.มาพิจารณาประกาศเป็นพระราช

กำาหนดเพื่อประกาศใช้และเดินหน้าจัดการ

เลือกตั้งได้

ฉบับก้าวไกลส่อแท้งแน่

นายนิกรยังกล่าวถึงข้อเรียกร้อง

ของพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ท่ีให้ใช้ระบบการ

คำานวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบ 

MMP หรือแบบสัดส่วนส่วนผสมมาใช้ว่า ไม่

สามารถนำามาใช้ได้ เพราะรัฐธรรมนูญแก้ไข

เพิ่มเติมกำาหนดชัดเจนถึงการคิดคำานวณ

คะแนนที่ระบุว่าต้องเป็นคะแนนสัดส่วน

ที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนรวม ซึ่ง

เป็นการคิดคะแนนแบบทางตรง ส่วนแบบ 

MMP เป็นแบบคะแนนโดยอ้อม จึงถือว่า

ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่าอาจจะยึดร่าง กกต.

พิจารณาเป็นหลักที่มีอยู่ 37 มาตรา ซึ่งจะ

เป็นร่างของ ครม.ด้วย โดยมาตรา 61/1 

บัญญัติให้พรรคการเมืองใช้เบอร์เดียวทั้ง 

ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และมาตรา 

128 บัญญัติเกี่ยวกับการคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ ซึ่งตรงกับแนวทางท่ีพรรค พปชร. 

เคยศึกษาไว้ 

โดยร่างของพรรคร่วมรัฐบาลก็มี

เนื้อหาที่ใกล้เคียงกับร่าง กกต. ส่วนร่างของ

พรรคเพื่อไทยก็มีเนื้อหาคล้ายกัน เว้นแต่ร่าง

ของพรรคก้าวไกลที่ต่างกัน เป็นวิธีคำานวณ 

MMP ซึ่งเชื่อว่าร่างของพรรคก้าวไกล จะไม่

ผ่านในวาระรับหลักการ แต่ร่าง กกต. พรรค

เมื่อถามว่า มีการวิเคราะห์ว่าบัตร

เลือกตั้งสองใบจะเข้าทางพรรคเพื่อไทย 

พล.อ.ประวิตรย้ำาว่า แล้วแต่ประชาชน  และ

เมื่อถามว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่ง

เขตท้ัง 400 เขตหรือไม่ พล.อ.ประวิตรไม่

ตอบคำาถามดังกล่าว เพียงแต่ตอบว่าต้อง 

เตรียมพร้อม 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 

และกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) พรรค  

พปชร. กล่าวประเด็นนี้ว่า ยังตอบไม่ได้ว่า

ร่วมรัฐบาล และเพื่อไทย เชื่อว่าจะผ่านเข้าสู่

การพิจารณาในวาระที่สอง

ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าว

ถึงการใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบจะทำาให้เสีย

เปรียบหรือได้เปรียบว่า ไม่รู้ สองใบก็ต้อง

สองใบ ก็ต้องเลือกกันไป ก็แล้วแต่ประชาชน 

ส่วนที่วิเคราะห์ว่าพรรคที่ได้เปรียบคือพรรค

ขนาดใหญ่ เช่น พปชร.และพรรคเพื่อไทย 

(พท.) นั้น จะไปรู้ได้อย่างไรว่าได้เปรียบหรือ

ไม่ได้เปรียบ ต้องไปถามประชาชนว่าใครได้

เปรียบหรือเสียเปรียบ  

เสียเปรียบหรือได้เปรียบ ยังไม่ได้เลือกตั้ง ขอ

ดูก่อน แต่คิดว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้แก้เพื่อใคร 

แก้เพื่อให้ทุกคนยอมรับด้วยกันหมด ไม่มีใคร

ได้เปรียบเสียเปรียบ  

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง 

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวว่า พรรค

รับได้อยู่ เพราะรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้

แล้ว เราต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์ทุก

อย่าง คิดว่าคนที่จะได้รับความไว้ ใจจาก

ประชาชนให้ทำาหน้าที่ผู้แทนฯ อยู่ที่ความ

เอาใจใส่ และทำางานรับใช้ประชาชนและ

ลงพ้ืนที่หนักแค่ไหน ส่วนเรื่องบัตรจะกี่ใบ

เป็นเรื่องรอง 

“แลนด์สไลด์แบบถูลู่ถูกังก็มีเยอะไป 

ไม่มีปัญหา ภูมิใจไทยเน้นที่ผลงาน นโยบาย 

และการเข้าถึงประชาชน และเป็นเรื่องดีที่

มีการแข่งขันกันมาก เพราะทุกพรรคต้องไป

คิดนโยบายที่โดนใจประชาชน” นายอนุทิน

กล่าวตอบข้อถามที่ว่าบัตร 2 ใบอาจทำาให้

พรรคใหญ่ได้เสียงแบบแลนด์สไลด์

นายอนุทินยังกล่าวถึงการเลือกตั้ง

คร้ังหน้าจะได้เสียงเพ่ิมขึ้นหรือไม่ว่า ต้อง

มั่นใจ เพราะทำางานมา 2-3 ปี พูดไม่ค่อยเก่ง 

แต่คิดว่าทำางานได้เยอะ แต่ต้องให้ประชาชน

ตัดสิน จะเพิ่มมากหรือน้อยอยู่ที่การนำาเสนอ

นโยบายและผลงาน ยืนยันว่าเราทำาเต็มที่ 

พูดอะไรไว้ก็ต้องทำา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ในฐานะเลขาธิการพรรค ภท. ปฏิเสธให้

สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเลือกตั้งแบบ

บัตรเลือกตั้งสองใบ โดยหัวเราะและกล่าว

ว่า ไม่เอา จากนั้นผู้สื่อข่าวถามหยอกกลับว่า

ไม่เอาคือไม่เอาบัตร 2 ใบ จะเอาใบเดียวใช่

หรือไม่ นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ใบไหนก็ได้ 

อยู่ที่ประชาชน ไม่ใช่เฉพาะพรรคภูมิใจไทย 

ถ้าทุกพรรคทำางานเพื่อประชาชน ประชาชน

เห็นก็จะตัดสินใจได้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.

คมนาคม ในฐานะ กก.บห.พรรค ภท.กล่าว

ว่า ในวันที่ 19 ธ.ค. พรรคจะประชุมใหญ่

พรรคที่ จ.นครราชสีมา และจะประกาศให้

สังคมทราบว่า ภท.ที่นครราชสีมามี ส.ส.4 

คน รวมทั้งจะประกาศนโยบายของพรรคให้

สังคมรับทราบ ส่วนรายละเอียดต้องให้นาย

อนุทินชี้แจง

‘ปชป.-ชทพ.’ พร้อมใช้บัตร 2 ใบ

เมื่อถามว่า การประชุมดังกล่าวแสดง

ว่า จ.นครราชสีมาไม่ใช่ของ พปชร.ใช่หรือ

ไม่ นายวีรศักดิ์กล่าวว่า บอกไม่ได้หรอกว่า 

จ.นครราชสีมาเป็นของพรรค พปชร.หรือ

พรรคใด แต่คิดว่าในพื้นที่ จ.นครราชสีมา 

พรรคจะได้ ส.ส.มากกว่าเดิมในการเลือกตั้ง

ครั้งหน้า

ส่วนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่าการ

เปลี่ยนมาเป็นระบบบัตร 2 ใบจะทำาให้พรรค 

การเมืองมีความสำาคัญ การลงสมัครรับเลือก

ตั้งนอกจากประชาชนจะพิจารณาตัวบุคคล

แล้ว ต้องพิจารณาพรรคการเมืองด้วย เป็น

เรื่องท่ีดี ซึ่ง ปชป.สนับสนุนมาโดยตลอด 

ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างความเข้ม

แข็งให้กับระบอบประชาธิปไตย และพรรค

ไม่ต้องปรับอะไรเนื่องจากเป็นระบบที่เราคุ้น

เคยดีอยู่แล้ว

เมื่อถามว่า ควรใช้เบอร์เดียวกันหรือ

ไม่ทั้งบุคคลและพรรค นายจุรินทร์กล่าวว่า 

ควรเป็นเบอร์เดียวกัน เพื่อความสะดวกของ

ประชาชนที่จะพิจารณาและตัดสินใจ ส่วน

พรรคจะส่งครบทุกเขตหรือไม่น้ัน กำาลัง

ดำาเนินการอยู่ แต่ในเรื่องตัวบุคคลที่มีความ

คืบหน้าเยอะแล้ว แต่โดยหลักควรส่งให้ครบ

ทุกเขต  

เมื่อถามว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร 

อดีต กกต. ระบุว่า ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 

ใบจะทำาให้คะแนนเทไปที่พรรค พท. กังวล

หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า อยู่ที่ประชาชน 

การวิเคราะห์หรือวิจารณ์อาจตรงหรือไม่ตรง

กับข้อเท็จจริงก็ได้ ถึงเวลาประชาชนอาจ

พิจารณาไปทางใดทางหน่ึงก็ได้ อันน้ันขึ้น

อยู่กับเสียงของประชาชน เราไปคาดคะเน

ไปก่อน คือการคาดคะเนเท่านั้น ส่วนที่นาย 

เทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช

ของพรรคประเมินว่าบัตร 2 ใบจะทำาให้ 

ปชป.เสียเปรียบนั้น ก็ไม่ทราบ ไม่ได้ติดตาม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร

ธรรมชาติฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ

นโยบายและยุทธศาสตร์พรรค ชทพ. กล่าว

ว่า ไม่ว่าบัตรเลือกตั้ง 1 ใบหรือ 2 ใบ มีข้อดี-

ข้อด้อยแตกต่างกัน ในฐานะพรรคการเมือง

ที่รับฟังเสียงมาแล้ว เมื่อเปลี่ยนกติกาแล้ว

ก็ต้องทำางานตามกรอบกติกา ส่วนเรื่อง

เบอร์น้ันจากประสบการณ์ตอนรัฐธรรม 

นูญ 2540 บัตรเลือกตั้ง   2   ใบเป็นเบอร์

เดียวกันทั้งประเทศ ประชาชนไม่เกิดความ

สับสน พรรคการเมืองเองก็ไม่สับสนด้วย 

เม่ือถามว่า  จะทำาให้ท่ีน่ัง ส.ส.ของ

พรรคลดลงหรือไม่ นายวราวุธกล่าวว่า คง

ไม่ลดลงหรอก เพราะพรรคมีความคิดที่จะ

เพิ่มจำานวน ส.ส.  แต่ท้ายที่สุดต้องดูว่าเมื่อ

ผลออกมาแล้วจะเป็นอย่างไร ส่วนกรณีการ

วิเคราะห์ของนายสมชัยเรื่องพรรคเล็กเสีย

เปรียบนั้น สถานการณ์การเลือกตั้งในแต่ละ

ครั้งจะมีปัจจัยที่กระทบต่อการเลือกตั้งแตก

ต่างกันไป เร็วเกินไปที่จะประเมินว่าพรรค

เล็กสูญพันธุ์หรือพรรคใหญ่ได้เปรียบ 

ถามถึงกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าว

ไกล ประกาศว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเจาะ 

จ.สุพรรณบุรีให้ได้ นายวราวุธกล่าวว่า เป็น

สิทธิที่จะพูด  ทุกคนคิดได้  ทำาได้ แต่ความ

เป็นจริงจะเป็นอย่างไรว่ากันอีกที และพรรค

ไม่ได้มีความกังวล 

ส่วนนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสาร 

คาม พรรค พท. ในฐานะประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิป

ฝ่ายค้าน) กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.ป. 2 

ฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า พรรคได้พูดคุบ 

กับพรรค กก.แล้วว่าจะให้เป็นสิทธ์ิของแต่ละ

พรรคการเมืองได้เสนอตามจุดยืนของตนเอง 

ซ่ึงเราก็เคารพกัน ซ่ึงพรรคจะเสนอ 2 ฉบับ 

ส่วนของ กก.ไม่แน่ใจว่าจะเสนอกี่ฉบับ ขณะ

ที่พรรคฝ่ายค้านอื่นคิดว่าคงไม่ยื่น

ขู่ยุบสภาองค์ประชุมล่มบ่อย

วันเดียวกัน มีรายงานข่าวจากทำาเนียบ

รัฐบาล แจ้งว่าในที่ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์

ได้กำาชับกับที่ประชุม ครม.เรื่ององค์ประชุม

สภา ว่าขอความร่วมมืออย่าให้องค์ประชุมล่ม

เด็ดขาด รัฐมนตรีก็ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยใน

ทุกกฎหมาย และฝากพรรคร่วมรัฐบาลด้วย 

ขณะที่พรรค พปชร.มีการประชุม 

ส.ส.พรรค  โดยมีนายไพบูลย์ทำาหน้าที่ประชุม

ในช่วงแรก โดยชี้แจงเรื่องระเบียบวาระการ

ประชุมสภาระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย.นี้ให้ที่

ประชุมรับทราบ พร้อมย้ำาสมาชิก และขอให้

รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม ต่อมาเวลา 15.30 น. 

พล.อ.ประวิตรเดินทางเข้าพรรค เพื่อหารือกับ

รรดารัฐมนตรี และแกนนำาของพรรคที่ชั้น 21 

จากนั้นเข้าร่วมประชุม ส.ส. โดยกล่าวหยอกล้อ

ผู้สื่อข่าวก่อนเริ่มการประชุมว่า ถ่ายรูปเสร็จ

และให้ออกไปเลย ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอยู่

ไม่ได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมพรรค

ได้แจกเอกสารกรอบแนวคิดการกำาหนด

นโยบาย แผนงาน โครงการของ พปชร.เพื่อ

เตรียมพร้อมสำาหรับการเลือกตั้ง และเตรียม

จัดทำาเป็นยุทธศาสตร์พรรคในสโลแกน  

“เศรษฐกิจพัฒนา ประชามีสุข ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประเทศชาติมั่นคง” 

โดยมีโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบัตร

เครดิตเกษตรประชารัฐถูกใจ วงเงิน 50,000 

บาทต่อครอบครัว, โครงการประชารัฐระดับ

ตำาบล ตำาบลละ 20 ล้านบาท, โครงการนิยม

ไทยหัวใจเดียวกัน และโครงการคนดีต้องมีที่

ยืน เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม

พรรค พล.อ.ประวิตรได้กำาชับ ส.ส.ของ

พรรคให้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

และอยู่จนเลิกประชุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

องค์ประชุม หรือสภาล่มตามมา โดยขอให้

ทั้ง ส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคมาประชุม

สภา เพราะในการประชุม เมื่อต้องมีการนับ

องค์ประชุมจะปรินต์รายชื่อ ส.ส.ออกมาดู 

และจะส่งให้ พล.อ.ประวิตร ดูว่ามีรัฐมนตรี

หรือ ส.ส.คนไหนขาดประชุม และเป็นของ

พรรคการเมืองใดบ้างในพรรคร่วมรัฐบาล 

ไม่ใช่เฉพาะพรรค พปชร.พรรคเดียว โดย 

พล.อ.ประวิตรกำาชับหลายครั้งและพูดท้ิง

ท้ายว่า “ถ้าองค์ล่มบ่อยๆ ก็จะโดนบอกให้

ยุบสภาได้”.
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